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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 

วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕62 เวลา 09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
  ๑. นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นายสมเดช  ตุ้ยทา   รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายประศักดิ์   มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเรวัฒน ์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางพิมลพรรณ วนะภูติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายศุภชาต ิ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอนุพงษ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายมารุต  สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล 

  11. นายสมบูรณ์  สมโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
12.นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รกท.ปลัดเทศบาล  

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด 
2. นายอุทิศ   ชมภู  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3. นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายชิติสรรค ์   บางศิริ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวปวีณ์ริศา  เมิดไธสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นายสมบัติ   พนมเวช  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
7. นายสมชัย   เถกิงผล  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
8. นางสาวทัศนีย์  ตาจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสุจิตรา   ชัยวงศ ์  นักจัดการงานทั่วไป 

  10. นายจักรกฤช  มณีรัตน์  พนักงานขับรถยนต์ 
 11. นายวิเชียร   บัวจันทร์ พนักงานขับรถดับเพลิง 
 12. นายอรัญ   สมโพธิ์  พนักงานดับเพลิง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด                 
และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงก าหนดเวลานัดหมาย การประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี  2562  และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตาม  ระเบียบฯ แล้ว   เรียนเชิญ                           
ท่านประธานสภา จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุมสภา
ต่อไป  เรียนเชิญคะ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด            
ทุกท่าน , ท่านผู้บริหาร ,  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4   ประจ าปี 2562  วันที่  29  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด   
วาระการประชุม  มีวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุมสภา 2 สมัย  และกระทู้ถามของ
ท่านสมเดช  ตุ้ยทา และญัตติของท่านนายกฯ มีอยู่  7 – 8 เรื่อง   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  
  
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีอยู่ 2 - 3   เรื่อง ดังนี ้

เรื่องท่ี  1   เรื่องการเลื่อยไม้ของบริษัทสามชายและการเผาถ่านเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ได้แจ้งให้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผมแจ้งมาประมาณ 4 – 5 เดือน แล้วยังไม่ไปด าเนินการ  วันนั้นได้สอบถาม                  
นายศรีนนท์  ราชเนตร  ว่าเมื่อไหร่จะออกไปตรวจสอบ  ได้รับแจ้งว่าเดือนหน้าแต่ตอนนี้เข้ามาเดือนที่สองแล้ว ขอให้ท า
เหมือนเดิมเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากในการเผาถ่านตรงนี้ และการเลื่อยไม้ได้รับอนุญาตหรือไม่ ต้องไปตรวจสอบบ่อยๆ  
เพราะว่ากระทบทางเดินหายใจของพ่ีน้องชาวบ้านแถวนั้น เห็นท่านเงียบๆ ไป กองสาธารณสุขฯ ขอฝากด้วยนะครับ มี
ใบอนุญาตหรือไม่ เพราะยังเผาถ่าน และยังเลื่อยไม้อยู่นะครับ   

          เรื่องที่ 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการสร้างพ้ืนฐานที่จะจ่ายเงินสะสม เห็นประกาศ
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด หนังสือเชิญไปดูพ้ืนที่ ลงวันที่  13  พฤศจิกายน 2562 การตั้งคณะกรรมการตรงนี้นะครับ ใน
ฐานะที่ผมเป็นประธานสภา ผมติดใจคือไม่ได้สอบถาม มาตั้งเป็นกรรมการด้วยเหตุผลใด เรื่องการจ่ายเงินสะสมได้พูดกันมา
นานแล้ว อยู่ในแผนแล้ว ให้ช่างไปส ารวจแล้ว ท่านไม่ต้องให้พวกผมไปร่วม สมาชิกสภาไปร่วมในโครงสร้างพ้ืนฐาน         
ออกส ารวจตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว แล้วก็เรียงล าดับมาแล้ว โครงการไหนส าคัญ ซึ่งก็น่าจะจบนานแล้วครับ แต่กลับมาเล่นเกมส์
การเมืองมากเกินไป ดูปัญหาที่เกิดขึ้น ฝากท่านหัวหน้าส านักปลัด ที่รักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ให้ความใส่ใจบ้าง 
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็หยิบมาให้เป็นเรื่อง แล้วได้สอบถามท่านสมาชิกหรือไม่ครับ ที่ตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา หรือตั้งขึ้นมาเอง 
ออกหนังสือเอง หรือท่านมีอ านาจขนาดนั้นเลยหรือครับ  

  เรื่องที่  3  เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2562 วันนั้นเชิญสมาชิกสภาและผู้น าชุมชนเข้ามาหารือเรื่องการ
จ่ายเงินสะสม ผมได้ยินหัวหน้ารุ่งว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนแต่ตอนนี้ยังอยู่  ถามว่าจะย้ายจริงหรือว่าพูดลอยๆ หรือพูดเล่น              
ผมอยากทราบว่าการพูดในที่ประชุมวันนั้น ว่าหาที่อยู่ได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้ปรึกษาสมาชิกได้  มีแค่นี้ครับ  ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

     2.1  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 12 
กันยายน  2562  

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล    น าเรียนว่า   ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  มีทั้งหมด  136 หน้า ขอให้สมาชิกสภาได้
ตรวจสอบข้อความที่หายไป  เชิญครับ  และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ด าเนินการครับ  เชิญครับ   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2562  มีจ านวน  136 หน้า ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจดู
รายงานการประชุม ข้อความที่ท่านได้อภิปรายนั้นตกหล่น หรือจะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  ตรวจทีละหน้านะคะ       
เริ่มหน้าที่ 1 คะ  หน้าที่ 2 คะ หน้าที่ 3 คะ หน้าที่ 4 คะ  หน้าที่ 5 คะ หน้าที่ 6 คะ  หน้าที่  7 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ  ต่อไปหน้าที่ 8 คะ หน้าที่  9 คะ หน้าที่ 10 คะ หน้าที่ 11 คะ 
หน้าที่ 12 คะ หน้าที่ 13 คะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือไม่คะ เชิญคะ    
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า  ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  หน้า  13  ข้อความที่กระผมพูดว่า  ผมขอวินิจฉัยท่านประธานสภา  
ขอแก้ไขเป็น “ ผมขอให้ท่านประธานสภาวินิจฉัยด้วยครับ”  ขอบคุณครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  จะน าข้อความที่ท่านเรวัฒน์  อาจหาญ   ขอแก้ไข  
หน้า 13  ข้อความที่ว่า   ผมขอวินิจฉัยท่านประธานสภา  ขอแก้ไขเป็น “ ผมขอให้ท่านประธานสภาวินิจฉัยด้วยครับ”  
ไปแก้ไขในรายงานการประชุมสภาให้ถูกต้องคะ  ต่อไปนะคะ หน้าที่ 14 คะ หน้าที่ 15 คะ หน้าที่ 16 คะ หน้าที่ 17 คะ 
หน้าที่ 18 คะ หน้าที่ 19 คะ หน้าที่  20 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ  
หน้าที่ 21 คะ หน้าที่ 22 คะ หน้าที่ 23 คะ หน้าที่ 24 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาด
หายไปหรือไม่คะ  หน้าที่ 25 คะ หน้าที่ 26 คะ หน้าที่  27 คะ หน้าที่ 28 คะ หน้าที่ 29 คะ หน้าที่ 30 คะ หน้าที่            
31 คะ หน้าที่  32  คะ หน้าที่  33 คะ หน้าที่ 34 คะ หน้าที่ 35 คะ หน้าที่  36 คะ  หน้าที่ 37 คะ หน้าที่ 38 คะ 
หน้าที่ 39 คะ หน้าที่ 40 คะ หน้าที่ 41 คะ หน้าที่ 42 คะ หน้าที่  43 คะ หน้าที่ 44 คะ หน้าที่ 45 คะ หน้าที่ 46 คะ 
หน้าที่ 47 คะ หน้าที่ 48 คะ หน้าที่ 49 คะ หน้าที่ 50 คะ หน้าที่ 51 คะ หน้าที่ 52 คะ หน้าที่ 53 คะ หน้าที่ 54  คะ 
หน้าที่ 55 คะ หน้าที่ 56 คะ หน้าที่ 57 คะ หน้าที่ 58 คะ หน้าที่ 59 คะ หน้าที่ 60  คะ หน้าที่ 61 คะ หน้าที่ 62 คะ 
หน้าที่ 63 คะ หน้าที่ 64 คะ หน้าที่ 65 คะ หน้าที่ 66 คะ หน้าที่ 67 คะ หน้าที่ 68 คะ หน้าที่ 69 คะ หน้าที่ 70 คะ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ   หน้าที่ 71 คะ หน้าที่ 72 คะ  หน้าที่               
73 คะ  หน้าที ่74 คะ  หน้าที่ 75 คะ หน้าที ่76 คะ หน้าที ่77 คะ หน้าที ่78 คะ หน้าที ่79 คะ หน้าที่ 80 คะ หน้าที ่
81 คะ หน้าที่ 82 คะ หน้าที่ 83 คะ หน้าที่ 84 คะ หน้าที่ 85 คะ หน้าที่ 86 คะ หน้าที่ 87 คะ หน้าที่ 88 คะ หน้าที่ 
89 คะ หน้าที่ 90 คะ  หน้าที่ 91 คะ  หน้าที่ 92 คะ  หน้าที่ 93 คะ หน้าที่ 94 คะ  หน้าที่ 95 คะ  หน้าที่ 96 คะ  
หน้าที่ 97 คะ  หน้าที่ 98 คะ  หน้าที่ 99 คะ  หน้าที่ 100 คะ  หน้าที่ 101 คะ  หน้าที่ 102 คะ  หน้าที่ 103 คะ  
หน้าที่ 104 คะ  หน้าที่ 105 คะ  หน้าที่ 106 คะ  หน้าที่ 107 คะ  หน้าที่ 108 คะ  หน้าที่ 109 คะ  หน้าที่ 110 คะ  
หน้าที่ 111 คะ  หน้าที่ 112 คะ หน้าที่ 113 คะ หน้าที่ 114 คะ  หน้าที่ 115 คะ หน้าที่ 116 คะ  หน้าที่ 117 คะ  
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หน้าที่ 118 คะ  หน้าที่ 119 คะ  หน้าที่ 120 คะ  หน้าที่ 121 คะ  หน้าที่ 122 คะ  หน้าที่ 123 คะ  หน้าที่ 124 คะ  
หน้าที่ 125 คะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ   หน้าที่ 126 คะ หน้าที ่
127 คะ  หน้าที่ 128 คะ  หน้าที่ 129 คะ  หน้าที ่130 คะ  หน้าที่ 131 คะ หน้าที ่132 คะ  หน้าที่ 133 คะ หน้าที่ 
134 คะ  หน้าที่ 135 คะ  หน้าที่ 136 คะ  ส าหรับการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 
ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีจ านวน 136 หน้า   ตรวจครบทุกหน้าแล้วคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ส าหรับรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2562  สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบครบทุกหน้าแล้ว  ต่อไปผม
จะขอมติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
2562 เมื่อวันที่  12 กันยายน  2562 เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (เห็นชอบรับรอง 11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ(ไม่มี)  (งดออก
เสียง  1  เสียง)   
 
มติที่ประชุม :   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  
12 กันยายน 2562 เป็นเอกฉันท์  (เห็นชอบรับรอง 11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ( -  เสียง)    (งดออกเสียง  1  เสียง)   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ต่อไปรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ            
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ด าเนินการครับ  เชิญครับ   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล    น าเรียนว่า  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562  มีจ านวน  44 หน้า  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจดู
รายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดที่ท่านได้อภิปรายได้ตกหล่นหรือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ขอให้ตรวจดูนะคะ   
ตรวจทีละหน้านะคะ เริ่มหน้าที่ 1 คะ  หน้าที่ 2 คะ หน้าที่ 3 คะ หน้าที่ 4 คะ  หน้าที่ 5 คะ หน้าที่ 6 คะ หน้าที่  7 คะ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ   ต่อไปหน้าที่ 8 คะ หน้าที่ 9 คะ หน้าที่         
10 คะ หน้าที่ 11 คะ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ  เชิญคะ  
 
นายมารุต   สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  หน้า  11  บรรทัดแรกข้อความที่ผมพูดว่า ผมไม่มิเจตนาว่า
ให้ใครขอแก้ไขเป็น “ผมไม่มีเจตนาว่าให้ใคร”   ขอบคุณครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  จะน าข้อความหน้า  11  ข้อความที่ท่านมารุต สุดาค า  
พูดว่า  ผมไม่มิเจตนว่าให้ใครขอแก้ไขเป็น   “ผมไม่มีเจตนาว่าให้ใคร”    ไปแก้ไขในรายงานการประชุมสภาให้ถูกต้องคะ  
ต่อไปนะคะ หน้าที่ 12 คะ หน้าที่ 13 คะ  หน้าที่ 14 คะ หน้าที่ 15 คะ หน้าที่ 16 คะ หน้าที่ 17 คะ หน้าที่ 18 คะ 
หน้าที่ 19 คะ หน้าที่  20 คะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ  ต่อไปหน้าที่ 
21 คะ หน้าที่ 22 คะ  หน้าที่ 23 คะ หน้าที่ 24 คะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไป
หรือไม่คะ   ถ้าไม่มีขออนุญาตท่านประธานสภา พักการประชุม  10  นาทีนะคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  อนุญาตพัก  10  นาที 
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พัก  10  นาท ี
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  พักครบ 10  นาที ขอเปิดประชุมต่อครับ  เชิญเลขานุการ
สภา  ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมต่อครับ  เชิญครับ   
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เข้าสู่การตรวจรายงานการประชุมต่อนะคะ  ต่อไป
หน้าที่  25   หน้าที่ 26 คะ หน้าที่  27 คะ หน้าที่ 28 คะ หน้าที่ 29 คะ หน้าที่ 30 คะ  หน้าที่ 31 คะ หน้าที่  32  คะ  
หน้าที่  33 คะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไปหรือไม่คะ  เชิญคะ 
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    น าเรียนว่า  ขออนุญาตสอบถามรายงานการประชุมสภา           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  เนื่องจากอาจพิมพ์ตัวเลขงบประมาณผิดพลาด
นะครับ ขอให้ย้อนมาดูเอกสารหน้า 32  ที่ท่านประธานน าเสนอต่อที่ประชุมนะครับ   ญัตติที่ 5.5  เรื่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย  งบประมาณ 596,000.- บาท        
(ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตรงนี้เป็นตัวเลขงบประมาณที่ได้ผ่านการปรึกษาหารือกันมาแล้วนะครับ แต่กลับมาที่
หน้า 33  ตรงที่ท่านประธานสภาจะขอมติเห็นชอบอนุมัติ  ตัวเลขงบประมาณเป็น  314,600.- บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่ตรงกับตัวเลขที่ท่านประธานสภาน าเสนอนะครับ  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบด้วยครับ   ขอบคุณ
ครับ    
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  จากท่ีผมได้ไปตรวจสอบกับเครื่องบันทึกเสียงแล้วนะครับ  
งบประมาณที่ผมน าเสนอและงบประมาณที่ผมขอมติเห็นชอบอนุมัตินั้นเป็นงบประมาณ  596,000.- บาท (ห้าแสนเก้า
หมื่นหกพันบาทถ้วน) ถูกต้องนะครับ  แต่เอกสารรายงานการประชุม หน้า 33 ที่น าเสนอ งบประมาณ 314,600.- บาท  
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ พันหกร้อยบาทถ้วน)  ตรงนี้  ผมขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะครับ  ขอแก้ไขเป็น  งบประมาณ  
596,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นะครับ ขอบคุณครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  จะน าตัวเลขงบประมาณที่ประธานสภาขอมติเห็นชอบ
อนุมัติไปแก้ไขในรายงานการประชุมสภา จากงบประมาณ 314,600.- บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
แก้ไขเป็นงบประมาณ  596,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ให้ถูกต้องคะ   ต่อไปนะคะ  หน้าที่ 34 คะ 
หน้าที่ 35 คะ หน้าที่  36 คะ  หน้าที่ 37 คะ หน้าที่ 38 คะ หน้าที่ 39 คะ หน้าที่ 40 คะ หน้าที่ 41 คะ หน้าที่ 42 คะ 
หน้าที่  43 คะ หน้าที่ 44 คะ หน้าที่ 45 คะ การตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 45 หน้า ตรวจครบทุกหน้าแล้วคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ส าหรับรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562  สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบครบทุกหน้าแล้ว  ต่อไปผมจะขอมติ   
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  30 
กันยายน  2562 เห็นชอบโปรดยกมือครับ  เห็นชอบรับรอง (11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ(ไม่มี)  (งดออกเสียง  1  เสียง)   
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มติที่ประชุม :  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 เป็นเอกฉันท์  (เห็นชอบรับรอง  11 เสียง)  (ไม่เห็นชอบ   -  เสียง)   (งดออกเสียง  1  เสียง) ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระการะประชุมที่ 3 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
   3.1 กระทู้ถามเรื่อง การก่อสร้างโดมป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย 
   3.2 กระทู้ถามเรื่อง การจ่ายเงินสะสมตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ   
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า   ขออนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวัน  ครับ  
ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   อนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวัน บ่ายประชุมต่อ 
ครับ  เชิญครับ 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  พักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมสภาภาคบ่ายต่อตามระเบียบและวาระต่อไปคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ที่ประชุมครบ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 มีกระทู้ถาม 
3.1  เรื่องการก่อสร้างโดมป่าช้า หมู่ที่  3  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้ 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 88  กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 

(1) กระทู้ถามท่ัวไป 
(2) กระทู้ถามด่วน 

 ข้อ 89  กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียวการตั้ง
กระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 90  กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) มีข้อความเชิงประชด  เสียดสี  หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(2) เคลือบคลุม  หรือเข้าใจยาก 
(3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบหรือที่ตกไป 
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(4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 

 กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม  ห้ามประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม  และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้
ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งให้กระทู้ถามนั้นตกไป  ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 92  การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
เป็นค าถามในข้อเท็จจริง  หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้
ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
 ค าถาม  ข้อเท็จจริง  ตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วกวน  ซ้ าซาก  หรือมีลักษณะเป็น
การอภิปราย 
 ข้อ 95  กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ  
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 98  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก  สามครั้งเว้น
แต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปราย 
 ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ  ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในที่กรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ 95 
 ข้อ 100  ให้การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่า
หนึ่งกระทู้ไม่ได้  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   เสนอกระทู้ถาม เรื่องที่ 
1 เชิญครับ 

 
นายสมเดช   ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  ข้าพเจ้า
ขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างโดมป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย  เรื่องโดมมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอโครงการเข้ามาที่
เทศบาลนะครับ เป็นโครงการที่ดีมากครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการได้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ครับว่า 
โดมนี้สมบูรณ์แบบหรือไม่ครับ อย่างที่ผมตั้งกระทู้นะครับคือผมไปดูแล้วอย่างเชิงปีกด้านข้างที่จากเสาออกมาด้านข้างหรือ
เรียกว่าแคบชายคาออกมา  1.00 เมตร  เพราะเป็นหน้าเป็นตางานศพแต่ละศพผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาร่วมงานขาวด ากันมาก 
ซึ่งได้สอบถามว่าถึงหนึ่งเมตรหรือไม่ชายคาตรงนี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วมประเมินดู  ไม่ถึงนะครับ มีประมาณ 80.00 
เซนติเมตร  หรือว่า 15 เซนต์ หายไปกรรมการมาตรวจสอบ ท่านเซ็นต์ตรวจรับอย่างเดียวหรือไม่ครับ ท่านดูนะครับ
สมบูรณ์แบบหรือไม่ ผมถ่ายรูปมาแล้วน ามาคุยกับท่านประธานสภา ผมดูประมาณแค่ 50 เซนต์ เท่านั้น  ผมไม่รู้ว่า
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คณะกรรมการตรวจสอบผ่านหรือยังครับ  และยังมีเงินประกันการท างานตรงนี้หรือไม่ครับ ตรงนี้เป็นหน้าเป็นตานะครับ 
การท าตรงนี้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอโครงการนี้ดีมากๆ นะครับ แต่คนท าแบบ และเหล็กตรงนี้ท าไมไม่ให้ยื่นมาประมาณ 
1.20 - 1.50 เมตร มันจะหย่อนหรือไม่  ท าไมสั้นเกินไป มีชาวบ้านบอกว่าขอให้สมาชิกน าเรื่องนี้เข้าสภาด้วยนะขอท ากัน
สาดลงมาเพ่ือกันแดดอีกนิดหนึ่ง  พอศพมาประมาณบ่ายสองโมงแดดส่องมาเต็มเลยครับสถานที่บริเวณตรงนั้น ที่ท านั้น
ต้องการกันแดดนะครับเพ่ือท ากิจการทางสงฆ์  สมาชิกที่เสนอโครงการจะไม่รู้เลยหรือครับว่าอะไรเป็นอะไร ท่านต้องรู้
เพราะท่านเป็นผู้ออกแบบ ท่านต้องออกไปดูสถานที่  บ่ายมาแดดอยู่ตรงไหน ท่านผู้ใหญ่ก็ได้สอบถามว่า ตอนนี้มีสมาชิกอยู่
ตรงนี้เกือบทั้งหมด เราท าชายคาถึงเมตรหรือไม่ ได้มาจี้ตรงนี้แล้วถามว่าถึงเมตรหรือไม่  ผมไปวัดชายคาดูไม่ถึงนะครับ แล้ว
ส่วนที่ขาดไปใครจะรับผิดชอบครับ เงินรับไปเต็มๆ มีเงินประกันหรือไม่  เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารนะครับ 
เรื่องนี้จะท าอย่างไร  ผู้ใหญ่ถามผมก็ไปร่วมงาน แล้วจะตอบค าถามอย่างไร เขาบอกว่าสมาชิกดูไม่เป็นหรือว่าสั้นยาว
เท่าไหร่ แล้วเราจะตอบไปว่าอย่างไร จริงๆ ตรงนี้ท าออกมา 1.50 เมตร ก็ท าได้ แต่ตรงนี้ท่านลดเหล็กลงไปหายไปอีก 20 
เซน ท่านไปดูเลยครับ เดี๋ยวน ารถกระเช้าแล้วไปวัดดูนะครับว่าตรงกับที่ท่านสมเดช  พูดหรือไม่ครับ ที่ขาดหายไปใครจะ
รับผิดชอบ ผมขอถาม  ตามที่ท่านเป็นกรรมการตรวจรับ ก่อนเซ็นต์รับท่านต้องออกไปดูก่อนนะครับว่าโครงการตรงนี้ผ่าน
หรือไม ่ผมอยากถามคณะกรรมการตรงนี้ว่าตรวจรับไปหรือยัง เงินประกันมีหรือไม่ แค่นี้ก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ  
               
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง  ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ในส่วน
รายละเอียดเรื่องแบบนั้นขออนุญาตให้วิศวกรโยธาได้อธิบายเฉพาะจุดนะคะ ที่ท่านสมาชิกได้กระทู้ถามมาว่ามีขนาด            
แปดสิบเซนติเมตร ซึ่งไม่ตรงตามแบบนะคะ  ขอให้วิศวกรได้ชี้แจงรายละเอียดนะคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ   ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญวิศวกรโยธา  ได้ชี้แจง  ครับ 
 
นายธนญชัย   ประคุณคงชัย  วิศวกรโยธาฯ   น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน             
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องแบบและเรื่องตรวจทานเบื้องต้น  ผมขอตอบว่าในส่วนของแบบ ก่อนที่ผม
จะเข้ามาที่ท างานแห่งนี้ ในแบบนี้ยังมีจุดบกพร่องอยู่ ผมไปดูแบบย้อนหลังซึ่งก็พบว่าคานกับเสาไม่สอดคล้องกัน พูดตรงๆ  
ซึ่งต่อไปนี้เรื่องแบบผมจะท าเป็นระบบสามมิติ เพ่ือฉายขึ้นจอเพ่ือให้ทุกท่านผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านช่างหรือใครก็ตามได้ดูได้
ร่วมกันว่ามิติต่าง ๆ รูปร่าง รูปทรงอาคารว่าเป็นแบบใด ซึ่งปัญหานี้แบบตรงนี้ได้ผ่านสภาซึ่งได้กลั่นกรองมาแล้ว  แต่
เนื่องจากเป็นสองมิติ   การตรวจสอบ การดูบางอย่าง ส าหรับผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงจะดูออกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ถ้า
ถามว่ากว้างคูณยาวทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับ แต่ด้านมิติทรวดทรงเวลาเข้าสเกลจริงๆ มันจะสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่หรือความเหมาะสมหรือเปล่า จากที่ผมดูตามในแบบจากที่ท่านสมาชิกบอกว่าจากชายคาผมดูในแบบก็หนึ่งเมตร แต่
เวลาพาดวางหัวเสา ซึ่งระยะนี้ จริงๆ แล้วผมไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานและไม่เป็นคณะกรรมการ แต่ก็ดีนะครับที่ท่านท้วงติงมา 
ผมจะได้เข้าได้ดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรบ้างตามที่ท่านได้ท้วงมานะครับ ซึ่งตรงนี้ผมพึงได้รับข้อมูลตรงนี้มาว่าเกินมา
ประมาณนี้  ซึ่งถามว่าอยู่ในวงเงินประกันหรือไม่ อยู่นะครับ แก้ไขได้หรือไม่ ผมว่าต้องไปดูข้อเท็จจริงนะครับว่าไม่ถึงจริง
หรือไม่ เกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้จริงๆ ซึ่งผมเห็นแต่ในแบบนะครับ ไม่ทราบว่ากรรมการตรวจรับมี
เกณฑ์การตรวจรับอย่างไรบ้างนะครับ  เพราะผมก็พึงมาอยู่ใหม่นะครับ แต่ถ้าเรื่องการออกแบบหรือว่าอะไรต่างๆ จะท าให้
รัดกุมข้ึนถูกต้องขึ้น และต่อไปจะน าภาพขึ้นเป็นภาพสามมิติเพ่ือให้ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆ กัน ถ้าไม่ชัดก็จะได้ท้วงติงตอน
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นั้นเลยจะได้ไม่ต้องปล่อยผ่าน ผมขอเสนอแบบนี้ไปก่อนนะครับ  ส าหรับเรื่องนี้ท่านสมาชิกจะท าอย่างไรต่อครับ จะออกไป
ดูข้อเท็จจริงเป็นแบบไหนครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นแต่ว่าตัวอาคารผมเห็นแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา   ครับ 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2   น าเรียนว่า   ตามที่ท่านวิศวกรได้พูดนั้น การท างานตรงนี้ท่านจะมา
พูดว่าตั้งเสาตรงนี้ไม่ใช่นะครับ การวางเสาการตั้งเสาท่านต้องวัดจากหัวเสามาก่อนว่ามีเท่าไหร่ ท่านถึงจะมาวางเหล็กตรงนี้ 
อย่างไรเหล็กก็โผล่ตรงนี้มาหนึ่งเมตร เพราะคุณระบุตรงนี้ว่าหนึ่งเมตรซึ่งไม่เกี่ยวกัน อยู่ในส่วนของคุณๆ จะได้เท่าไหร่เรื่อง
ของคุณ แต่ชายคานี้ต้องได้หนึ่งเมตร ดังนั้นแล้วท่านต้องท าการแก้ไข ท่านไม่ต้องเถียงผมถ้าท่านไม่ท าผมก็จะร้องเรียนไป 
ผมจะไม่ยอม ท่านรับเงินไปแล้ว 351,000 บาท ท่านรับไปแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านจะมาพูดแบบนี้ ลดไปยี่สิบเซนต์เป็นเงิน
เท่าไหร่แล้ว ท่านต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้ต้องหาตรงนี้ให้ได้ ผมไม่ได้ว่าแต่ว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านมาตรงนี้ ท่านได้ต่อว่า
สมาชิกว่าท าไมไม่ดูตรงนี้ แล้วกันสาดจะท าได้หรือไม่ พอประมาณสองโมงกว่าๆ แดดล้วงเข้ามาแล้ว  ผู้ร่วมงานก็ร้อนกัน
หมด ส าหรับผมๆ ขอให้ท่านแก้ไขตรงนี้ ถ้าแล้วแต่ผมๆ ก็ขอยืนยันว่าท่านต้องด าเนินการตรงนี้ให้ผม ไม่ใช่ว่าไมท่ า แต่ต้อง
รื้อออกมาให้ได้หนึ่งเมตร ผมจะเอาแบบนี้ ถ้าจะไปดูก็ได้ให้น ารถกระเช้าไปดู ให้หัวหน้าช่างไปวัดเลย คุณไม่วัดผมวัดเองก็
ได้ผมก็รู้เรื่องตลับเมตรเหมือนกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภา   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกฯ จะหาทางออกแบบไหน เชิญครับ 
  
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องแบบก่อสร้าง
นั้น ได้อนุมัติไปตั้งแต่สมัยท่านปลัดประยูรเป็นนายกฯ  ในแบบตั้งแต่ตอหม้อเป็นต้นไปออกไปทางชายคาหนึ่งเมตร ตรงนี้ดู
ตามแบบ ในส่วนของกรรมการตรวจรับก็ได้ลงนามตรวจรับแล้วก็คือท่านผอ.อุทิศและท่านผอ.กองการศึกษาและก็ท่าน
หัวหน้าฝ่ายปกครองโดยหัวหน้าสมชัย ได้ตรวจรับมาแล้วโดยลงนามในสัญญาโดย ท่านผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด ก็ขอเวลาในการที่จะไปตรวจสอบ เพราะท่านยื่นกระทู้มา
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรแบบไหน ขออนุญาตหารือท่านประธานสภาว่าจะออกไปตรวจสอบตอนนี้หรือ ว่าจะ
ออกไปตรวจสอบหลังจากนี้ แล้วมารายงานในครั้งถัดไป  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2   น าเรียนว่า  ผมว่าให้สมาชิกไปหนึ่งท่าน และตัวผม ให้หัวหน้าช่างไป
ด้วย น ารถกระเช้าไป  ให้ท าตอนนี้เลยครับ ถ้าไม่ท าตอนนี้จะไม่ได้รับค าตอบกันนะครับ เรื่องของผมคราวที่ผ่านมายังไม่จบ
เลยครับหลายเรื่อง ท่านไม่ตอบในสภาเลยครับ เรื่องที่ผมได้สอบถามทุกครั้ง ผมขอให้เรื่องนี้จบในวันนี้ครับ ท่านออกไปกับ
ผมเลยครับ  ให้รถกระเช้าไป แล้วให้ท่านวัดเลยครับ  ถ้าวัดไม่ถึงผมจะวัดเองครับ ตามนี้นะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ท่านสมเดช  ออกไปกับหัวหน้าช่าง  แล้วกลับมารายงาน   
เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา   ครับ  
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นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ขออนุญาตพัก  10  นาที ไปดูสถานที่จริง เนื่องจากเป็น
กระทู้ถามของท่านสมเดช  เมื่อท่านสมเดช จะออกไปวัดพ้ืนที่จริง  ที่ประชุมต้องรอ   ขออนุญาต  พัก 10  นาที ครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  อนุญาตพัก  10  นาที  พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
น ามารายงานที่ประชุมอีกครั้ง พัก  10  นาที ครับ  
 

พัก  10  นาท ี
 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  พักครบ 10  นาที ประชุมต่อครับ  เชิญท่านสมเดช    
ตุ้ยทา  ครับ   
 

    นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2   น าเรียนว่า  จากที่ได้ออกไปวัดพ้ืนที่จริงนั้น การเข้าใจเกิดการเข้าใจ
คนละแบบกันนะครับ ช่างไปวัดจากกลางแกนเสามีหนึ่งเมตร แต่ถ้าวัดจากข้างเสามีแปดสิบเซนติเมตรหายไปยี่สิบ
เซนติเมตร ตรงนี้ชาวบ้านมาดูกัน แล้วบอกว่าถึงเมตรหรือไม่  สายตาไม่ผิดหรอกครับ แต่ตรงนี้อ้างว่าถูกต้อง ก็แล้วแต่นะ
ครับ เพราะผมท้วงติงไปแล้วนะครับ ธรรมดาข้างเสาตรงนี้การท างานตรงนี้เข้าใจกันไปคนละแบบนะครับ จากข้างเสามา
หนึ่งเมตร แต่ช่างบอกว่าต้องกลางใจเสา แต่ถ้าวัดอย่างผมขาดไปยี่สิบเซนต์ แต่ช่างบอกว่าถูกต้องแล้ว  แต่อยู่ที่ระบบของ
ช่าง ไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านเป็นช่างมาได้อย่างไร ท่านมาประเมินดูได้ วัดจากกลางใจเสาหายไปยี่สิบเซนต์สั้นแล้วสั้นอีก  
ท าไมท่านไม่ใช้หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร การท าตรงนี้ เมื่อออกไปดูนั้นประมาณบ่ายสองโมงแดดส่องมากลางโดมแล้ว             
ท าออกมาได้อย่างไร  ท าไปแล้วต้องให้คุ้มค่าของเงิน เป็นเงินของชาวบ้านไม่ใช่ท าส่งเดชไปอย่างนั้น  ภาษาช่างกับภาษา
ชาวบ้านไม่เหมือนกัน  ท่านพูดได้ครับว่าท าไปตามแบบ การท าตรงนี้ถ้าหล่อเสาแล้วต้องไปวัดถึงจะถูกต้อง อย่างผมเขา
และชาวบ้านไม่ได้พูดแบบนั้น เท่าไหร่ก็หักในส่วนตรงนั้น ตรงนั้นคือหักจากกลางเสาหายไปยี่สิบเซนติเมตรมันคืออะไร 
ชาวบ้านพูดว่าสั้นไปหรือไม่  เงินภาษีชาวบ้านท าให้มันดีๆ ท าให้มันคุ้มค่า ท าแล้วชาวบ้านเดือดร้อนมันไม่ใช่ ผมไม่ได้
โวยวาย ชาวบ้านบอกมาว่าตอนนี้แดดล่วงไปกลางโดมแล้ว ท าแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วจะท าท าไม สมาชิกเสนอโครงการ
ตรงนี้เพ่ือกันแดด  ไปดูเลยครับ ท าแล้วไม่มีประโยชน์ ท าแล้วต้องคุ้มค่าเงิน การที่ท่านออกแบบ สมาชิกเสนอโครงการเป็น
โครงการที่ดี แต่การกระท าของท่าน ท่านรู้ว่าเวลาท าแล้วผลจะออกมาประมาณไหน แต่ท่านท าส่งเดชไปแบบนั้น เสนอ
ประธานสภาก็จบ ชาวบ้านท้วงติงมา ว่าสมาชิกเสนอโครงการมาดี  ต้องโทษคนออกแบบ อย่างเสากลางไม่มีก็ได้ครับ 
ชาวบ้านพูดแบบนี้แล้วผมจะน าค าตอบที่ไหนไปตอบเขา ท าได้อย่างไร ให้ไปสอบถามนะครับว่าใครเป็นคนพูด ผู้หลักผู้ใหญ่
ใครเป็นคนพูด ประธานสภาและผมก็อยู่ตรงนั้น  สมาชิกสภาก็อยู่ขอท ากันสาดเพ่ิมได้อีกหรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์กับ
ชาวบ้านได้เป็นร่มเงา แต่นี้ท าแล้วไม่ได้ร่มเงาอะไรเลยไมมีผลอะไรเลย ไม่ใช่ว่าคุณมาพูดว่าภาษาช่างก็พูดได้ แต่ภาษา
ชาวบ้านพูดกันอีกแบบ บ้านไหนท าแล้วท าชายคายื่นออกมา ตรงนี้ไม่ได้ค านวณในเสา  ที่ผมน ามาถามในสภานี้คือชาวบ้าน
เสนอมา ผมไม่ได้เสือกตรงนี้หรอก ชาวบ้านถามมาผมก็มาถามในสภา แต่ในเมื่อท่านตอบแบบนี้ก็แล้วแต่ท่าน จะแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม ่หรือไมแ่ก้ก็เป็นเรื่องของท่าน ออกจากข้างเสาแปดสิบเซนติเมตร  เรื่องนี้พอแค่นี้นะครับ       
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ท่านนายกฯ จะชี้แจงหรือไม่ครับ  เชิญครับ   
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตให้
วิศวกรฯ ได้อธิบายแบบแปลนนะคะ  เพราะว่าจากที่ได้คุยกันจากการตรวจของคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจตามแบบ
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แปลนนะคะ ตามที่แจ้งให้ทราบก็คือแบบที่ท่านปลัดคนเดิมได้เซ็นต์อนุมัตินะคะแล้วก็ผ่านสภาแล้วนะคะ ถ้าจะให้วิศวกรฯ 
อธิบายก็คงอธิบายตามแบบนะคะ แต่ถ้าจะแก้ไขอย่างไรก็คงหลังจากนี้นะคะว่าจะออกแบบเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันอะไรก็ว่า
กันไป  ขออนุญาตนะคะ  ขอบคุณคะ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ส าหรับกระทู้ของท่านสมเดช  คงแค่นี้นะครับ  ต่อไปกระทู้
ถามเรื่องที่ 2  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้ 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 88  กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 

(1) กระทู้ถามท่ัวไป 
(2) กระทู้ถามด่วน 

 ข้อ 89  กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียวการตั้ง
กระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 90  กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) มีข้อความเชิงประชด  เสียดสี  หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(2) เคลือบคลุม  หรือเข้าใจยาก 
(3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบหรือที่ตกไป 
(4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 

 กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม  ห้ามประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม  และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้
ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งให้กระทู้ถามนั้นตกไป  ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 92  การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
เป็นค าถามในข้อเท็จจริง  หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้
ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
 ค าถาม  ข้อเท็จจริง  ตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วกวน  ซ้ าซาก  หรือมีลักษณะเป็น
การอภิปราย 
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 ข้อ 95  กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ  
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 98  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก  สามครั้งเว้น
แต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปราย 
 ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ  ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในที่กรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ 95 
 ข้อ 100  ให้การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่า
หนึ่งกระทู้ไม่ได้  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   เสนอกระทู้ถาม                
เรื่องท่ี 2  เชิญครับ 

 
นายสมเดช   ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  ข้าพเจ้า
ขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย คือผมตั้งประเด็นว่า ค าสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยมาประชุมเพ่ือหารือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนของ
รัฐบาลเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่มีหนังสือแจ้งมาให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการให้จ่ายเงินสะสม พิจารณาจ่ายเงินสะสม
ส ารองจ่ายในด้านบุคคลหรือค่าใช้จ่ายการบริหารและกรณีที่สาธารณะภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็นและตามสถานะการคลัง
และต้องสนองตามโครงการการเพ่ือจ่ายเงินสะสมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  เท่านั้น ตรงนี้เป็นหนังสือเร่งด่วน      
นะครับ แล้วผมอยากจะเรียนถามว่า เมื่อหนังสือสั่งการซักซ้อมการด าเนินการเรื่องการจ่ายเงินสะสม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 เท่านั้น แต่ท่านนายกฯ มายื่นจ่ายเงินสะสมในวันนี้มันคืออะไร  ท่านต้องตอบให้กับทางสภาได้รับทราบ ซึ่งข้องใจ
กันมาก ว่าท าไมท่านไม่น าเข้าประชุมสภา  ซึ่งหน่วยงานอ่ืนน าเข้าเมื่อวันที่ 28 เพ่ือจ่ายเงินสะสมไปแล้ว ตามเทศบาลอื่นๆ  
จ่ายกันในวันที่  28  แล้ว ซึ่งจ่ายเงินสะสมไปสิบหกล้าน แล้วท าไมเทศบาลเราไม่สนองตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการมา
ตรงนี้ คือท่านไม่สนใจว่าหนังสือสั่งการฉบับนี้ ไม่มีความส าคัญส าหรับท่าน หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ที่มท               
08082/ว1878  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  แจ้งซักซ้อม   ท่านไม่ด าเนินการเลย ติดตรงไหน ท่านไม่สนใจตรงนี้ท่าน
ขัดค าสั่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ขอให้ท่านตอบให้สภาแห่งนี้ได้เข้าใจด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง  ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามหนังสือที่ท่าน
สมาชิกได้อ่านพอดีหนังสือฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในมือนะคะเพราะท่านไม่ได้แจ้งในกระทู้และไม่ทราบว่าเป็นหนังสือฉบับไหน แต่
ว่าตามที่หนังสือด่วนที่สุดที่  มท0808.2/ว4614  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562 เรื่องการยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้ายหนังสือได้เสนอว่าให้เสนอต่อสภาภายในวันที่  31 ตุลาคม 2562  ซึ่งตามหนังสือ
ฉบับนี้นะคะ กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89  ซึ่งข้อ 89 (3)  บอกว่า ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นนะคะ  ซึ่งตรงนี้เป็นเนื้อหาในหนังสือพ่วงกับระเบียบที่ได้อนุมัติยกเว้นให้
เป็นกรณีที่ว่ากรณีมีเงินสะสมน้อยนะคะ โดยระเบียบฯ ให้กันเงินไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามระเบียบ แต่ว่าปัจจุบันนี้คือ  
ณ วันที่ตามหนังสือที่ออกมา เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา เทศบาลต าบล          
ดอยสะเก็ด มีเงินเพียงพอซึ่งมากกว่าสามเดือน สามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งเลยจากวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้  
ก็คือในระหว่างนั้น เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ผ่านมา ประกอบกับเราได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้
ขอใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่และมีโครงการที่ได้เสนอเข้ามาแต่ไม่ได้อยู่ในแผน เทศบาลจึงจ าเป็นต้อง
ประชุมกรรมการแผน ซึ่งหนังสือที่ท่านเขียนค าร้องมาเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมก็มาหลังจากนั้น ซึ่งสามารถด าเนินการได้
หลังจากภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่ถ้าจะด าเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2562 เนื่องจากโครงการที่ขอมา 
ต้องด าเนินการปรับแผนไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ขอชี้แจงแค่นี้นะคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านสมเดช   ตุ้ยทา   ครับ   
 
นายสมเดช   ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เรียนว่า  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงมาตรงนี้ไม่ใช่นะครับ จริงๆตรง
นี้ผมเขานัดประชุมกัน เมื่อวันที่  25  ตุลาคม   2562 เมื่อเวลาบ่ายโมง เพราะโครงการแต่ละโครงการก็ได้แบ่งกันไป
ตามนั้น แต่ท่านไม่สามารถด าเนินการตรงนั้นได้ เพราะว่าต้องท าโครงการ  แต่โครงการนั้นได้คุยกันมาแล้ว เพียงแต่ท่าน
ไม่ได้ท าหนังสือ แล้วการที่ท่านบอกว่าเรามีเงินกว่ายี่สิบล้านกันไว้แปดล้าน สามารถบริหารจ่ายเงินสะสมได้สิบสองล้าน  ใน
วันนี้ท่านก็บอกว่าภายในวันที่  30 – 31  นี้ ท าโครงการไม่ทัน  จริงๆ แล้ววันนั้นที่ท่านไม่เข้าร่วมประชุม การหารือวันนั้น 
ตกลงกันมีหัวหน้ากองช่าง เจ้าหน้าที่ที่ท าแผน เท่านั้นไม่รู้ว่าได้เสนอไปแล้ว แต่นายกฯ จะดูหรือไม่นั้น  พอในวันนี้ปรากฏ
ว่าไม่สามารถท าโครงการตรงนั้นได้ ตามหนังสือสั่งการมาว่าให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 31 ตุลาคม เท่านั้น ท่านไม่
เข้าใจหรือว่าด่วนที่สุดคืออะไร น าเข้ามาในวันนี้ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ผมเข้าใจว่าด่วนที่สุดแล้วท่านเข้าใจตรงนี้
หรือไม่ ผมข้องใจตรงนี้ ถ้าผมไม่กระทู้เรื่องนี้มาคุณคงจะไม่ยื่นญัตติตรงนี้มา ดังนั้นคุณมายื่นตามคือการเตรียมงานของคุณ 
เรามาประชุมวันที่เท่าไหร่ แล้วคุณไม่เข้าร่วมกิจกรรม แต่นี้คุณเข้าใจว่า ด่วนที่สุด เสนอต่อสภาจ่ายเงินสะสม ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม เท่านั้น ด่วนที่สุด คุณเข้าใจตรงนี้หรือไม่ครับ แล้วประชุมก็ต้องยื่นญัตติแต่ละเรื่องเข้ามา คือผมไม่รู้ว่าตรงนี้ถ้า
เรารับเข้ามาจะติดอะไรกับสมาชิกสภาหรือไม่ เพราะสั่งมาเร่งด่วนแต่คุณท าตามทีหลัง ไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับค าว่า                
ด่วนที่สุด  ต้องจ่ายเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านไปเป็นเดือนๆ ผมก็เลยสอบถามตรงนี้   ค าว่าด่วนที่สุดครับ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  มันคืออะไรครับผม   ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง  ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์   ทิพย์ธนวิกรม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ดิฉันเข้าใจนะคะ 
ค าว่าด่วนที่สุด ตามหนังสือสั่งการบอกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขการกันเงิน            
สามเดือน  ถ้ามีน้อยกว่านั้นสามารถต้องด าเนินการภายในวันที่  31 ตุลาคม  2562  แต่ ถ้ามีน้อยกว่านั้นก็สามารถ
ด าเนินการได้ แต่ถ้ามีมากกว่านั้น หลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ระเบียบฯ ก็จบแล้ว แต่ท่านต้องเข้าใจนะคะว่าระเบียบแผนก็มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การจัดท างบประมาณใดๆ จะต้องมีครบทุกองค์ประกอบ ถ้าท่านบอกว่าเมื่อวันที่ 25 นัดประชุมเสร็จแล้ว
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ท่านจะเสนอเข้าประชุมสภา ให้ทันภายในวันที่  31 ตุลาคม 2562 นั้น คืออย่างไรก็ไม่ทันอยู่แล้ว เหลือเวลาแค่ 5 วัน
เท่านั้น คือท าเอกสารต่าง ๆ ก็ไม่ทันอยู่แล้ว ต้องไปขออนุมัติจากคณะกรรมการแผนอีก ท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ ใน
เมื่อเราเดินทางจุดนั้นมาแล้วก็มีทางออกตามระเบียบได้ เราก็เดินตามทางปกติ ไม่ต้องเดินทางตามที่ระเบียบยกเว้นก็ได้           
นะคะ ตรงนี้ก็เข้าใจนะคะ เพราะไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ แต่ก็ไม่ได้ผิดระเบียบฯ หรือระเว้นไปจากตรงนี้ ญัตติตัวนี้มี
การหารือกันมาโดยตลอด กระทั่งวันที่หารือกับท่านสมาชิกทุกท่านที่นัดกันมา เพ่ือให้ไปดูพ้ืนที่จริงนะคะ ตรงนี้เป็นข้อหนึ่ง
ที่ตระหนักอยู่ เพราะไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนกับท่านปลัด ท่านนายกฯ ที่ท่านเป็นมาแล้ว โดยต้องการว่าอยากจะ
ออกไปดูพ้ืนที่จริงว่าโครงการที่ช่างเขียนแบบออกแบบมานั้นถูกต้องแล้วสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงหรือไม่ ตร งนี้มีความ
จ าเป็นที่ต้องขยายออกไปซึ่งสามารถด าเนินการได้ภายใต้ระเบียบฯ ตรงนี้ก็เลยขอยึดหลักตรงนี้และก็เห็นว่า  สภาก็มีสมัย
ประชุมอยู่แล้ว และวันนั้นท่านสมาชิกหลายๆ ท่านก็ได้เข้าร่วมในการตรวจสอบสถานที่ อย่างเช่น หมู่ 2 จากที่ช่าง
ออกแบบมาสั้นพอไปตรวจสอบพ้ืนที่จริงก็ต้องเพ่ิม ถ้าเราไม่ออกแบบหรือไม่ออกไปตรวจสอบร่วมกันก็จะไม่รู้ว่ามี
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนหรือไม่ อย่างที่ท่านสมเดช ถามช่างวันนี้ว่า ท าไมออกแบบมาแล้วท าแล้วไม่ถูกแบบ ตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่
ตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องระมัดระวัง อยากให้ถูกต้องไม่ต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่า
อะไรอีก แต่ถ้าจะเกิดข้อผิดพลาดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุด ตรงนี้เข้าใจในหนังสือตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะ แต่ก็ไม่ได้ละเว้นหรือ
ละเลยนะคะ ส่วนในส่วนที่ว่าจะท าหรือไม่ท านั้น ก็มีการหารือน าเข้าหารือในการประชุมหัวหน้าส่วนในการที่จะพิจารณาใน
การด าเนินการอย่างใดเพ่ือให้สอดคล้องเพ่ือยึดถือธรรมเนียมเก่าที่เทศบาลต าบลดอยเก็ดได้ยึดถือมาก่อน ว่ามีการประชุม  
7 ครั้ง ในครั้งที่ผอ.อุทิศได้รักษาการปลัดและปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ตรงนั้น ได้หารือมาด้วยตลอดได้ข้อสรุปว่าถ้าเรา
ตรวจสอบแบบถูกต้องและท่านสมาชิกเห็นชอบก็สามารถที่จะด าเนินการได้ภายใต้ระเบียบฯ และไม่ได้ขัดระเบียบกฎหมาย
ข้อไหน ระเบียบแผนก็ถูกต้อง ขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ ขอบคุณคะ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านสมเดช   ตุ้ยทา   ครับ  
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ตามที่ท่านพูดมาในความเป็นจริงนั้น คือช่างมี
ความสามารถอยู่แล้ว  ผมถามตอนร่วมประชุมกันว่าช่างท าทันหรือไม่  ช่างตอบว่าทัน เพราะว่ามีรูปแบบหมดแล้ว เพราะ
เคยท ามาแล้วแต่ไม่ผ่านสภาเท่านั้น รอเข้าประชุมสภา ไมใช่ว่าพ่ึงสั่งให้ท า เราให้โอกาสอยู่แล้ว เพ่ือการผิดพลาด ช่างบอก
ว่าท าทัน  แต่คุณมาพูดอีกแบบหนึ่ง  ภาษาท่านกับภาษาช่างพูดต่างกัน ผมพูดกับช่างไปอีกแบบ แต่ท่านมาพูดอีกแบบ  
ช่างท ามาพร้อมทุกอย่างแล้ว แล้วท่านก็มาตั้งผมเป็นกรรมการเพ่ือให้มีส่วนร่วม เพ่ือเกิดมีการขาดไปต้องมีการรับผิดชอบ  
คือไม่ใช่นะครับ การที่ท่านจะให้ใครเข้าไปเป็นกรรมการตรงนี้ บอกมาเลยว่าท่านต้องถามผมก่อนนะครับ ความเต็มใจ       
ของผม ท่านมาดูราวกันตกครับ ได้จ่ายไปคนละเท่าไหร่  ถามคนมาอยู่ใหม่คงไม่ทราบ คนสองหมื่นกว่า สามหมื่น  ตอนนั้น
เงินเกือบแสน หรือเก้าหมื่นกว่า  กรรมการก็ได้ร่วมช าระ คนรับผิดชอบไปดูแล้ว อย่างน้อยต้องรับผิดชอบ การที่จะตั้ง
กรรมการอย่างผมนี้ไม่รับรู้นะครับ ก่อนตั้งเป็นกรรมการต้องมาพูดคุยกันก่อน ให้เกียรติกันบ้างครับ ไม่ใช่มัดมือชกกัน            
เกิดคุณไปดูแต่ผมไม่ได้ไปดูเกิดผิดพลาดมา สั่งรื้อสั่งจ่ายเงินผมต้องรับผิดชอบร่วมกับคุณ ไม่ใช่ว่าอยากท าอะไรก็ท า           
คุณต้องไปสอบถามคนเดิมๆ ที่อยู่นานแล้ว ไม่ใช่อยากท าอะไรก็ท า การจ่ายเงินสะสมผมอยากกระตุ้นคุณให้คุณรู้ว่า
ชาวบ้านเสียโอกาสมาก โอกาสเรามีมาก ทุกครั้งปีงบประมาณมีเงินเหลือสามล้านกว่าบาท แบ่งกันได้หมู่ละสามแสนกว่า  
แต่ตรงนี้มีเงินตั้งสิบสองล้าน ผมอยากได้ตรงนี้นะครับโครงการแต่ละโครงการ ถ้าหากคุณได้มาพูดคุยกันชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์มาก ที่กระทู้มาก็เพราะอยากกระตุ้นตรงนี้ ถ้าผมไม่กระตุ้นตรงนี้ญัตติเรื่องนี้จะน าเข้าหรือไม่ ฝากด้วยนะครับ
ท่านประธาน ขอให้เกียรติแก่พวกเราบ้าง  การตั้งเป็นกรรมการผมไม่มีเงินจ่ายให้นะครับ การท าตรงนี้ไม่สมเหตุสมผล          
นะครับ ต่อจากนี้ไปถ้าจะให้พวกผมเป็นคณะกรรมการอะไรให้สอบถามก่อนนะครับ  ขอบคุณครับท่านประธานสภา  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ส าหรับกระทู้นี้คงแค่นี้นะครับ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมที่  4  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่  5  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

        5.1  ญัตติเรื่อง  การท ากิจการนอกเขตเทศบาล ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจการภายนอกเขต
เทศบาล (เขตเทศบาลต าบลเชิงดอย)  จ านวน  2  โครงการ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  

          - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ (2) เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ  
เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห น้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด   น าเรียนว่า   
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจการภายนอก 
เขตเทศบาล (เขตเทศบาลต าบลเชิงดอย)  จ านวน  2  โครงการ     
                                       

     หลักการ 
  ด้วยหนังสือเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ที่ ชม 52501/801 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562ได้ขอความ
ยินยอมท ากิจการนอกเทศบาล จ านวน 2 โครงการ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชิงดอย ซึ่ง
ตามหนังสือเทศบาลต าบลเชิงดอย ที่ ชม 56601/1939 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้แจ้งว่าสภาเทศบาลต าบล                 
เชิงดอยมีมติให้ความยินยอมให้เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลเชิงดอย จ านวน 2 โครงการ โดย
อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ (2) เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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เหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ (2)  เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ

ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
ด าเนินกิจการนอกเขตเทศบาล (พ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชิงดอย) จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณเสื้อบ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลเชิงดอย อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 250,900.- บาท (- สองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)  

2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณเสื้อบ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด 
เชียงใหม่  งบประมาณ 284,900.- บาท (- สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  

 จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ   
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   น าเรียนว่า  โครงการ 2 โครงการนี้เป็นโครงการที่ชาวบ้านเลือกมา
เป็นล าดับต้นๆ นะครับของพ่ีน้องหมู่ 4 บ้านป่าคา ซึ่งเสนอมานานแล้วนะครับ ซึ่งมาร่วมท ากิจกรรมกันตรงบริเวณนี้เป็น
จ านวนมากนะครับ สถานที่คับแคบนะครับ จึงได้มีการเสนอโครงการขึ้นมาเพ่ือรองรับการท ากิจกรรมนะครับ ซึ่งลอยกระทง
ปีนี้ก็ได้จัดกิจกรรมตรงบริเวณนี้ ซึ่งขาดอาคารและน้ าใช้สอยนะครับ เมื่อผู้บริหารได้เสนอโครงการนี้ก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้อง 
หมู่ 4 บ้านป่าคานะครับ ซึ่งรอมานานแล้วนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ   
 
นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   น าเรียนว่า  คือโครงการนี้ขอย้อนไปเมื่อครั้งก่อนนะครับ  เรื่องวาระ
การประชุม ประธานสภาควรแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมนะครับ  ส าหรับ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กับโครงการเจาะน้ าบาดาล ซึ่งคราวที่ผ่านมาได้คุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือครับ 
แล้วขออนุมัติกิจการนอกเขตที่เทศบาลต าบลเชิงดอยมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่หรือครับเมื่อสองปีที่ผ่านมาผมจ าได้นะครับ             
เราอนุมัติแล้วนะครับ ไม่ใช่ไม่ได้อนุมัติ เจาะบ่อบาดาลนอกเขตแล้วไปยื่นที่เทศบาลต าบลเชิงดอย เมื่อไม่ท าก็ไม่แจ้ง จ านวน                
5 – 6 บ่อ แล้วไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  แต่ตอนนี้น ามายื่นญัตติอีกเรื่องบ่อบาดาล  มีแต่บ่อบาดาลเครื่องไม่มีอีก
แล้วจะไปได้อย่างไร ดูดน้ าขึ้นมาเมื่อเสนอขึ้นมาท าไมไม่เสนอให้ครบหมดเลย แล้วจะน าเงินตรงไหนมาท า รายละเอียดอะไร
ต่างๆ ก็ไม่ได้บอกมา ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ ดูนะครับผมดูในเอกสารไม่มีรายละเอียดเลย เสนอญัตติแบบธรรมดา 
แต่ถ้าเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม อธิบายให้ที่ประชุมได้เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด อธิบายให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ    เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด   น าเรียนว่า  ประเด็นแรกที่ท่านสอบถามว่าได้ขอท าการนอกเขตไปที่เทศบาลต าบล           
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เชิงดอย ซึ่งได้ขอท าการนอกเขตเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามกองช่าง และทุกท่านที่อยู่ในห้องของกองช่างนะคะ ไม่มี
เอกสารที่ท าไปที่เทศบาลต าบลเชิงดอยและไม่มีหนังสือตอบกลับมาก็คือหาเอกสารต้นเรื่องไม่เจอเลย ตรงนี้ก็เลยมีความ
จ าเป็นที่ท่านสมาชิกได้มาสอบถามว่าจะท าอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะหาเอกสารให้ได้เพราะพ่ึงมาท างานเหมือนกัน ในส่วน
ของเรื่องเดิมที่ท าไปแล้วหาเอกสารต้นเรื่องไม่เจอ ถามตั้งแต่ธุรการถึงผู้อ านวยการกองก็ไม่สามารถหาให้ได้ ถาม         
งานแผนงานแผนก็บอกไม่ได้ท า ไม่รู้เรื่อง ก็เลยต้องขอความเห็นชอบไปที่เทศบาลต าบลเชิงดอยไปอีกรอบหนึ่ง ในรอบนี้ก็
คือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดให้ความยินยอมในการท าการนอกเขตเทศบาล ต้องได้รับค ายินยอม
จากสภาเทศบาลต าบลเชิงดอย และสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด หลังจากนี้ก็ต้องได้ด าเนินการขอความอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะได้น ามาพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้ยังไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ 
เพียงแต่ขอท าการนอกเขตก่อนนะคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เอกสารเดิมๆ เอกสารต้นเรื่องหาไม่เจอก็เลยต้องเริ่มต้นท า
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ถ้าอนุญาตก็จะท าแผนอีกครั้งหนึ่ง เชิญ  ท่านอนุชิต    ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   น าเรียนว่า  ท่านนายกฯ ต้องชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้  ต้องบอกว่า ขอ
อนุมัติท ากิจการนอกเขตในเขตเทศบาลต าบลเชิงดอย ทั้ง 2 โครงการ จะได้เข้าใจกันง่ายมากขึ้น ท ากิจการนอกเขต รวม             
2 โครงการ เมื่อสภาฯ อนุมัติ เห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขต 2 โครงการนี้ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชิงดอย แต่นี้ขอท า
กิจการนอกเขต  ต้องใช้ค าพูกว่าขออนุมัติท ากิจการนอกเขตจากสภาแห่งนี้ เพ่ือท าโครงการ 2 โครงการนี้ ที่อยู่นอกเขตของ
เราต่อสภาแห่งนี้ว่าเห็นชอบหรือไม่  วันนี้กลับกัน ไปขอเทศบาลเชิงดอยก่อนแล้วค่อยกลับมาขอที่เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
ต้องให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบก่อน ถึงจะไปด าเนินการต่อที่เทศบาลต าบลเชิงดอย ทางเทศบาลต าบลเชิงดอยจะอนุมัติ
หรือไม่   ขอบคุณครับ  ท่านประธานสภา  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เทศบาลต าบลเชิงดอยได้อนุมัติให้เทศบาลต าบล           
ดอยสะเก็ดท ากิจการนอกเขตแล้ว  แต่ที่ท่านสมาชิกบอกว่าต้องใช้ค าว่าขออนุมัติท ากิจการนอกเขตเทศบาล  เรื่องขออนุมัติ
ท ากิจการนอกเขตนั้น   และได้รับแจ้งจากผู้บริหารว่า ต้องใช้ค าว่า ขอท าการนอกเขตเทศบาล เป็นภาษาทางราชการ                
ที่ถูกต้องแล้ว   เชิญ  ท่านสมเดช   ตุ้ยทา  ครับ  
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ดูแบบที่ท่านเสนอมา  โครงการเจาะบ่อบาดาล แบบนี้จะดู
อย่างไร ท่านดูนะครับ คือแบบไม่ชัดเจน ผ่านสภาแล้วแต่มองไม่เห็น  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ท าไมเอกสารไม่ชัดเจนหรือว่าเครื่องถ่ายไม่ดีหมึกไม่มีหรือ
ครับ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
นายมารุต  สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า  ผมมาดู  2  โครงการนี้ของบ้านป่าคา  ผมดูแล้วไม่ทราบ
ว่าจะน างบประมาณจากส่วนไหนมาสร้างครับ  โครงการ  2   โครงการนี้ ผมของฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่าน
ผู้บริหาร  ว่าญัตติที่ผ่านมา ข้อ1, ข้อ 2, ข้อ 3, จ่ายจากเงินสะสม  แต่ 2 โครงการนี้จะน างบประมาณจากส่วนไหนมาท า 
ถ้าหากญัตติผ่านแล้ว  ผมมีข้อสงสัยแค่นี้นะครับ  ขอบคุณครับ 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังขออนุมัติท าการนอกเขตอยู่นะ
ครับ  ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณเลยนะครับ ต้องเป็นขั้นตอนต่อไป  ตรงนี้แค่ขออนุมัติเท่านั้น   มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  จากที่ว่าขออนุมัติท าการนอกเขตนะครับ               
ท่านประธานสภาเห็นหรือยังครับ หน้า  9 จาก   10  หน้า  ที่ท่านนายกฯ แนบเสนอญัตติมา  ว่ายินยอมให้เทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ดด าเนินการท าการนอกเขตในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จ านวน 2 โครงการ  ดังนี้ 1. โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 งบประมาณ  250,900 บาท , โครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณเสื้อบ้าน
ป่าคาเหนือ หมู่ 4 ต.เชิงดอย  งบประมาณ 285,900.- บาท  ได้น าเข้าของเทศบาลต าบลเชิงดอยและได้อนุมัติไปแล้วนะ
ครับ เราขอไปที่เทศบาลต าบลเชิงดอย ซึ่งได้ตอบรับมาแล้ว แต่ของเราท าไมไม่ขอก่อนจริงๆ เราต้องขอก่อน ขอรับความ
ยินยอม  เราท าไปเขาตอบมาแล้วในการประชุมสภา แต่หนังสือที่เสนอมาไม่ทราบว่าท่านนายกฯ ได้รับหรือไม่ ไม่ทราบนะ
ครับ แต่ในรายงานการประชุมสภาของเทศบาลต าบลเชิงดอยมีการอนุญาตให้ท าแล้วในเขตเขา แต่หนังสือนั้นเขาท ามาหา
เราหรือยัง  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ทางเทศบาลเราได้รับแจ้งมาแล้ว  ถึงได้น าเข้าสภาแห่งนี้  
ทางสภาเทศบาลต าบลเชิงดอยอนุมัติมาแล้ว เพียงแต่ของเราก าลังน าข้าสู่สภา  เพ่ือขออนุมัติ  เชิญ พันโทปรีชา                  
แสงปรีดานนท์  ครับ 
 
พันโทปรีชา   แสงปรีดานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   น าเรียนว่า ผมสงสัยครับ  เพราะว่าเราไม่ได้รับหนังสือจาก
เทศบาลต าบลเชิงดอยเลยนะครับ แต่ผมอ่านในส าเนาที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติได้แนบบันทึกรายงานการประชุมมาแล้ว  
ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล    น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุชิต   ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   น าเรียนว่า  ตามที่พันโทปรีชา  ได้สอบถามนั้น  ผมมาดูมติที่ประชุม 
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ด าเนินกิจการในเขตเทศบาลต าบลเชิงดอย จ านวน  6  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
ท าไมถึงมีจ านวนน้อย  หรือว่าขาดประชุมก่ึงหนึ่ง  ขอให้ที่ประชุมเช็คด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว   ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับของเทศบาล
ต าบลเชิงดอยนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ   
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า   ก่อนที่จะลงมตินะครับ  ผมอยากจะขอความ
รับรองจากท่านนายกฯ ที่ได้เสนอญัตติเข้ามานะครับ ว่าโครงการต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามานี้ จะท าได้จริงหรือไม่ เพราะว่า
โครงการนี้ได้เสนอสภาไป ภายในวันที่  31  ตุลาคม   2562 เท่านั้น  แต่หลังจากนี้จากวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มาเป็น
ระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว ผมขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ ที่เสนอญัตติว่าโครงการต่าง ๆ ที่เสนอ
มาจะท าได้จริงหรือไม่ แล้วจะเป็นปัญหาหรือไม่ แล้วจะเกี่ยวข้องกับสภาต่าง ๆ หรือไม่  ถ้าสภาอนุมัติไป ขอค ารับรองจาก
ท่านนายกฯ ด้วยครับ  ขอบคุณครับ  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว   ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญนายกฯ  ได้ตอบข้อซักถามของพันโทปรีชา  ด้วย
ครับ  เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด   น าเรียนว่า  ยังไม่ได้ให้ความยินยอมท าการนอกเขตเลยนะคะ  ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับญัตติที่
เหลือนะคะ  ญัตติที่ 5.1  เป็นการขอค ายินยอมท ากิจการการนอกเขตเทศบาล ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินอะไรเลยนะคะ  
ขอท ากิจการนอกเขต ต้องได้รับค ายินยอมจากสภาทั้ง 2 แห่งก่อนนะคะ  แห่งท้องที่เจ้าของพ้ืนที่ กับเจ้าของที่ต้ อง
ด าเนินการ ต้องขอค ายินยอมจากเทศบาลต าบลเชิงดอยและเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ถึงจะได้ขออนุมัติจากผู้ว่าในการ
อนุมัติต่อไปนะคะ หลังจากนั้นขบวนการก็คือจะกลับเข้ามาตรงที่วิธีการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งมาพิจารณาดูว่าเราจะใช้เงิน
ส่วนไหนไปด าเนินการ ตรงนี้ก็คือยังมีวิธีการอีกหลายอย่างอยู่ ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะโอนงบประมาณจากส่วนอ่ืนที่ไม่ได้ใช้
แล้วไปตั้งเป็นรายการใหม่ และถ้าจ าเป็นเร่งด่วนตามระเบียบข้อ 89 ก็คือไปใช้จ่ายเงินสะสม ตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอน
หลังจากที่ผู้ว่าได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของญัตติที่ 5.2 เป็นต้นไปในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ตรงนี้เป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนผ่านมาทางค าร้องของท่านสมาชิกสภาเทศบาลขอมานะคะ ซึ่งเราได้ไปตรวจสอบแล้ว จาก
ระเบียบข้อ 89 ฉบับที่ 4  สามารถด าเนินการได้นะคะ ภายใต้ระเบียบนะคะไม่ใช่ภายใต้หนังสือ ตามหนังสือถ้าเงินเรา
เหลือน้อย เราต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่  31 ตุลาคม 2562  แต่ปัจจุบันเรามีเงินสะสมเพียงพอ ไม่ต้องไปยกเว้น
ระเบียบการกันเงินตามหนังสือสั่งการ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เราก็กลับมาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตาม           
ข้อ 89 เหมือนเดิมปกติทุกประการเหมือนจ่ายขาดเงินสะสมปกติ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของข้อ 89 ทั้งสี่วงเล็บ ตรงนี้ขอ
ยืนยันว่า ในการขออนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 
ขอน าเรียนเพียงแค่นี้นะคะ   ขอบคุณคะ 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว   ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.1 เรื่อง ขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินกิจการภายนอกเขตเทศบาล (เขตเทศบาลต าบลเชิงดอย) จ านวน 2 โครงการ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ  (ยกมือ  11   เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ ( ยกมือ  -   เสียง) งดออกเสียง                    
(ยกมือ  1  เสียง) 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  11   เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง   ,  งดออกเสียง  1   เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.2 
  5.2  ญัตติ  เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณทางไปประปาหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ความยาว 140.00 เมตร   งบประมาณ 334,000 บาท 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
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นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง   เลขานุการสภาเทศบาล   น าเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังนี้  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ  
เชิญครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลั ดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

 

     หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณทางไปประปาหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรความยาว 
140.00 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 334,000 บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณฝั่งตะวันออกที่ก่อสร้างแล้วแต่ฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ได้

ด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะมีน้ าไหลเข้าบ้านราษฎรฝั่งดังกล่าว ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจาก                
น้ าไหลท่วมและน้ าขังในฤดูฝน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4                       
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 
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เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้มา เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไป 
  
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.2 เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปประปาหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 140.00 เมตร   งบประมาณ 334,000 บาท   สมาชิกสภาเทศบาล              
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโปรดกรุณายกมือ  (ยกมือ  11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ (ยกมือ -  เสียง)  งดออกเสียง  
(ยกมือ 1   เสียง) 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  11  เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   ,  งดออก 1  เสียง    ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
5 ญัตติที่ 5.3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.3 

    5.2 ญัตติ เรื่อง  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณบ้านทุ่ง (ข้างบ้านนางแสงจันทร์) หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 76.70 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ   งบประมาณ 144,000.- บาท 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
                         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ 
เรียนเชิญครับ        
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

 

       หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณบ้านทุ่ง (ข้างบ้านนางแสงจันทร์) หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 
เมตร ความยาว 76.70 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 144,000 บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนมาหลายปีเดิมเป็นคลองธรรมชาติ ไม่มี

ฝาปิด ท าให้มีน้ าขังส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและเป็นที่
เพาะพันธุ์ของยุงซึ่งเป็นพาหะน าโรคอันตรายมาสู่ประชาชนได้ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อไดร้ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้มา เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไป 

 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.3  เรื่อง  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณบ้านทุ่ง (ข้างบ้านนางแสงจันทร์) หมู่ที่ 3 ต าบล
เชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 76.70 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ   
งบประมาณ 144,000.- บาท   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโปรดกรุณายกมือ  (ยกมือ  11  เสียง)             
ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ ( ยกมือ  -   เสียง)   งดออกเสียง  (ยกมือ  1   เสียง) 
 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  11   เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ -   เสียง   ,  งดออกเสียง  1 เสียง  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุพงษ์ ถาปัน  ครับ 
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า   ขออนุญาตแก้ไขแบบ ปร.5 นะครับ ท่านสมาชิกดูนะ
ครับ ข้อความเป็นเทศบาลต าบลห้วยทรายนะครับ  และสถานที่ก่อสร้าง เป็น หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญนะครับ   แต่ที่เรา
ขออนุมัติเป็นของหมู่ที่ 3 ข้างบ้านนางแสงจันทร์นะครับ ดูแบบปร5. ไม่ตรงนะครับ  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้กองช่างแก้ไขด้วยครับ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
5 ญัตติที่ 5.4  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.4  

     5.4 ญัตติ จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
และตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางปัน  แซ่ลิ้ม ถึงปากทางซอยโรงฆ่าสัตว์เดิม หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร (ฝา ค.ส.ล. 65.00 เมตร  + ฝาตะแกรงเหล็ก 5.00 เมตร) หรือตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 163,000 บาท 
  
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา  เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ 
เรียนเชิญครับ        
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นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
 

           หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กและตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางปัน  แซ่ลิ้ม  ถึงปากทางซอยโรงฆ่าสัตว์เดิมหมู่ที่ 3 ต าบล            
เชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร (ฝา ค.ส.ล. 65.00 เมตร + ฝาตะแกรงเหล็ก 
5.00 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 163,000 บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นบริเวณทางลาดชันเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ าจะไหลเข้าบ้าน

ราษฎรหลังอ่ืนที่อยู่ตรงกันข้ามและน้ าที่ไหลผ่านถนนนานๆ จะมีตะไคร้น้ าเกาะท าให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของ
ประชาชน เนื่องจากถนนลื่นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

     จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพื่อโปรดพิจารณาตามระเบียบต่อไป   และขออนุญาต
แก้ไขแบบ ปร5. ตรงด้านบนของเอกสาร เทศบาลต าบลห้วยทราย อ าเภอ  สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่   ขอแก้ไขเป็น 
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ  
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า จากที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติและได้ขออนุญาตแก้ไข
ชื่อเทศบาลห้วยทรายแก้ไขเป็นเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดไปแล้วนะครับ แต่สถานที่ก่อสร้างไม่ได้แก้ไขนะครับ ขอแก้ไขเป็น 
หมู่ที่  3 บ้านเชิงดอย  ต าบลเชิงดอย  อ าเภอดอยสะเก็ด  ไม่ใช่หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ นะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า   ขอให้กองช่างแก้ไขเอกสาร ปร5. จากเทศบาลต าบล            
ห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง   เป็น เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  อ าเภอดอยสะเก็ด   และแก้ไขสถานที่ก่อสร้าง  จาก หมู่ที่  
2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ   เป็น  หมู่ที่  3  บ้านเชิงดอย    ครับ   เชิญท่านพันโทปรีชา   ครับ 
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด
ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
 นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้กองช่างแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามท่ีท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้ท้วงติงด้วยครับ   เชิญท่านพันโทปรีชา  ครับ  
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งครับ เอกสาร ปร4. หน้า 1  
สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ 3 บ้านเชิงดอยนั้นถูกต้อง  แต่ขอให้เปลี่ยนเป็น เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า ขอให้กองช่างแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.4  เรื่อง 
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิ จการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้า
บ้านนางปัน  แซ่ลิ้ม ถึงปากทางซอยโรงฆ่าสัตว์เดิม หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร (ฝา ค.ส.ล.  65.00 เมตร + ฝาตะแกรงเหล็ก 5.00 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 
163,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโปรดกรุณายกมือ   (ยกมือ  11 เสียง) ไม่เห็นชอบ โปรด
กรุณายกมือ ( ยกมือ  -   เสียง)   งดออกเสียง  (ยกมือ  1   เสียง) 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 11  เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ  - เสียง   ,  งดออกเสียง  1   เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.5 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.5  

    5.5  ญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด   ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด            
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บริเวณบ้าน จ่าอินทร์ พิชวงศ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 20.50 เมตร (ฝา 
ค.ส.ล. 18.00 เมตร + ฝาตะแกรงเหล็ก 2.50 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ  งบประมาณ 40,000.- บาท 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่าเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตต ิ
เรียนเชิญครับ        
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
 

       หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้าน จ่าอินทร์ พิชวงศ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 20.50 เมตร 
(ฝา ค.ส.ล. 18.00 เมตร + ฝาตะแกรงเหล็ก 2.50 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 40,000.-  บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นบริเวณทางลาดชันเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ าจะไหลเข้าบ้าน

ราษฎรหลังอ่ืนที่อยู่ตรงทางลาดชันและน้ าที่ไหลผ่านถนนนานๆ จะมีตะไคร้น้ าเกาะท าให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของ
ประชาชน เนื่องจากถนนลื่นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

     จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพื่อโปรดพิจารณาตามระเบียบต่อไป   ทั้งนี้ขอแก้ไขแบบ 
ปร.5 ตามแบบ จากเทศบาลต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ขอแก้ไขเป็น  เทศบาลต าบล           
ดอยสะเก็ด  อ าเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  และสถานที่ก่อสร้าง เป็นหมู่ที่  3  บ้านเชิงดอย  ต าบลเชิงดอย  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขอบคุณคะ    
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  และขอให้ตรวจดูแบบด้วยนะครับ    เรียนเชิญครับ  
 
พันโทปรีชา   แสงปรีดานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  น าเรียนว่า  ขอแก้ไขเอกสาร ปร5. นะครับ  สถานที่
ก่อสร้างนะครับ  หมู่ 2 บ้านโพธิ์เจริญ  ขอแก้ไขด้วยครับ  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า   ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบแบบแปลนด้วยครับว่าสมบูรณ์
หรือยังครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ นะครับ   
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.5  เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณ
บ้านจ่าอินทร์ พิชวงศ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 20.50 เมตร (ฝา ค.ส.ล. 
18.00 เมตร + ฝาตะแกรงเหล็ก 2.50 เมตร) หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 40,000 บาท  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโปรดกรุณายกมือ  (ยกมือ  11  เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ (ยกมือ  -  เสียง)  
งดออกเสียง  (ยกมือ  1  เสียง) 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  11  เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง   ,  งดออกเสียง   1  เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.6 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.6 

    5.6 ญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย 
ทุ่งนาป่าคาใต้  (สายหลัก ซอย 1) หมู่ที่ 4 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 5.00 – 13.00 เมตร ยาว 943.00 เมตร                
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หนา  0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า 6 ,340.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 
2,213,000.-  บาท 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ 
เรียนเชิญครับ        
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
 

        หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ถนนสายทุ่งนาป่าคาใต้  (สายหลัก ซอย 1) หมู่ที่ 4 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 5.00 – 13.00 เมตร ยาว 943.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   คิดเป็นพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า 6 ,340.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 
2,213,000 บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมักเกิดปัญหาจะมีน้ าไหลเข้าบ้านราษฎรท าให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ าไหลท่วมและน้ าขังในฤดูฝน และสายทางดังกล่าวเป็นสายทางหลักใน
การสัญจรเดินทางและการขนส่งสินค้าการเกษตรของบ้านป่าคาใต้  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ  
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า  ขออนุญาตครับ แบบก่อสร้าง เป็นหมู่ที่  3 ต าบล
เชิงดอย  ต้องแก้ไขเป็นหมู่ที่  4  ต.เชิงดอย ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า   ขอให้กองช่างแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องด้วยครับ  สมาชิก
สภาเทศบาลจะแก้ไขแบบเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า  โครงการ ซอย 1 ทะลุไปทางเสื้อบ้าน อยากให้ท่านเป็น
กรรมการนะครับต้องดูและตรงนี้ด้วยนะครับ ระยะความยาว เพราะเงินเยอะ ตั้งสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท  
โครงการนี้ยาวมากถึงหน้าบ้านท่านประธานสภา ดังนั้นถึงอยากให้ท่านเป็นคณะกรรมการเพ่ือดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ ต้อง          
ดูตารางให้สุดๆ เลยครับ ถ้าซ่อมจะล าบาก เงินตั้งหลายล้านนะครับแล้วซอย 1 คืออะไรครับ ซอยตัดหรือไม่ครับต้องท า
โครงการอีกรอบหรือครับ โอกาสหน้าผมคงได้โครงการตรงนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
นายอนุพงษ์  ถาปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ขอแก้ไขแบบ หน้าที่ประเมินราคานะครับ ความกว้าง
บรรทัดแรกนะครับ 5  เมตร  บรรทัดที่ 2  คือ 3  เมตร นะครับ   จะไม่ตรงกันนะครับ  แต่ตารางเมตรถูกต้องแล้วนะครับ  
กลัวจะผิดพลาดขอแก้ไขนะครับ   ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านประศักดิ์  มากพันธ์  ครับ 
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นายประศักดิ์  มากพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  ผมว่าช่างคงจะวัดถูกต้องแล้วครับ เพราะว่าถนนสาย
นั้นไม่เท่ากันครับ จากหัวสะพานลงมาทางบ้านประธานสภานะครับแคบแล้วมากว้าง ๆ  ถนนไม่เท่ากัน ถ้าหากว่าเราลาด
เต็มถนนคงวัดถูกนะครับ เพราะถนนไม่เท่ากัน  ขอให้ปรึกษาช่างดูนะครับ ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้กองช่างชี้แจงต่อสภาด้วยครับ  ขอบคุณครับ  
  
นายธนญชัย  ประคุณคงชัย   วิศวกรโยธาฯ  น าเรียนว่า  ในการวัดสถานที่นั้น จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น ถนนมี
ความกว้างไม่เท่ากัน การวัดความยาวนั้นจะวัดจากระยะทาง โดยเราจะก าหนดว่า 20 เมตร ถึง 25 เมตร นี้คือหนึ่งสเต 
แต่ถ้าถนนยาวไม่เท่ากันหนึ่งสเตหมายความว่ากว้าง x ยาวปลายเท่านี้ มันจึงเกิดค าว่า 5 -13 เมตร หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ 
แต่เป็นการค านวณตารางเมตรพอดีครับ เป็นการวัดเฉลี่ยที่ถูกต้อง สมมุติกว้าง  10 เมตร แต่ด้านท้ายเหลือ 5 เมตร มีวิธี
วัดที่เฉลี่ยกันได้นะครับ ตามรูปทรงเลขาคณิต  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เข้าใจแล้วครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   ขออนุญาตแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น ในบรรทัดที่ 2 ปริมาณ
งานผิวจราจรด้วยแอสฟัทส์ติก กว้าง  5 – 13   เมตร  เหมือนบรรทัดแรกและอ่ืนๆ ด้วยนะคะ ไม่ใช่ 3 เมตร  นะคะ  
ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้กองช่างแก้ไขเอกสารตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้
ท้วงติงด้วยนะครับ  ต่อไปผมจะเข้าสู่ญัตติที่ 5.6  นะครับ เพ่ือขอมติ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.6 เรื่อง จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายทุ่งนาป่าคาใต้  (สายหลัก ซอย 1) หมู่ที่ 4 ต าบล
เชิงดอย ขนาดกว้าง 5.00 – 13.00 เมตร ยาว 943.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 6,340.00 
ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 2,213,000 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
โปรดกรุณายกมือ (ยกมือ 11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ ( ยกมือ  -  เสียง) งดออกเสียง  (ยกมือ  1   เสียง) 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  11  เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ - เสียง   ,  งดออกเสียง  1  เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.7 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.7  

   5.7  ญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานพร้อมเตาเผาบ้านลวงใต้ 
หมู่ที่ 8 ต าบลเชิงดอย ปรับปรุงเตาเผาเมรุ เช่น ก่ออิฐทนไฟ 28.50 ตารางเมตร,ก่ออิฐมอญ 27.32 ตารางเมตร,เปลี่ยน
เตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด,ปรับปรุงฝ้าเพดาน 32.00 ตารางเมตร,ซ่อมแซมรอยแตกร้าว 25.00 ตารางเมตร,รื้อซ่อมไม้
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ปิดจั่ว 10.00 ตารางเมตร,ทาสี 388.00 ตารางเมตร  หรือตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด งบประมาณ   325,000 
บาท 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ .ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ 
เรียนเชิญครับ        
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
 

       หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานพร้อมเตาเผา
บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต าบลเชิงดอย ปรับปรุงเตาเผาเมรุ เช่น ก่ออิฐทนไฟ 28.50 ตารางเมตร ,ก่ออิฐมอญ 27.32 ตาราง
เมตร,เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด,ปรับปรุงฝ้าเพดาน 32.00 ตารางเมตร,ซ่อมแซมรอยแตกร้าว 25.00 ตาราง
เมตร,รื้อซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 ตารางเมตร,ทาสี 388.00 ตารางเมตร  หรือตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  งบประมาณ 
325,000 บาท 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเตาเผาและเมรุมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงมี

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนราง ล้อเลื่อน บริเวณที่วางหีบศพ ตะแกรงเผาศพ บริเวณฝ้าเพดาน จั่ว แตกร้าว ซึ่งมีการช ารุด และ
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือพิจารณา 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่
ครับ  เรียนเชิญครับ  
 
นายสมบูรณ์  สมโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2    น าเรียนว่า  เกี่ยวกับเรื่องเมรุของหมู่บ้านลวงใต้ ในครั้งนี้กระผม
ขอให้ด าเนินการให้เร็วขึ้นนะครับ เพราะในวันที่ไปท ากิจกรรมต่างๆนั้น  ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เพราะก าลังท า
กิจกรรมอยู่นะครับ และตัวผมเองได้ท ากิจกรรมตรงนั้นมาโดยตลอดถึงรู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนนะครับ คืออิฐมอญทนไฟในอโุมงค ์         
พังหมดแล้ว ปัจจุบันนี้ถ้าพังหมดแล้วตัวนั้นส าคัญจะยุบลงมาเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ทราบได้นะครับ แล้วตามประสาของชาวบ้านว่า
ทางเรือกับตัวเรือที่ใส่ถ่านได้หมดสภาพไปแล้วคือหักมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งได้น ามาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือน าไปใช้งาน
ชั่วคราว ในการท าแต่ละครั้งคณะกรรมการต้องไปช่วยกันตรงนั้นจ านวนมาก อย่างที่ผ่านมาได้ท ากิจกรรมตอนน าออกมา
ประมาณ 10 คน ต้องใช้เชือกลากออกมา เพราะว่าล้อใช้การไม่ได้ ลูกปืนกระด้างหมดแล้ว แล้วรางก็หัก  อิฐมอญทนไฟที่
อยู่ข้างในก็แตกหมด  ตะแกรงก็ถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อน  ตรงนี้ประกอบกันไปหลายๆ อย่างนะครับ ส่วนอ่ืนนั้นยังไม่
ส าคัญเท่าไหร่ครับเพราะช่างได้ประเมินไปหมดแล้ว แต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือรางเรือ รางเลื่อน ล้อ อุโมงค์  และอิฐมอญทนไฟ 
ซ่ึงพังเกือบหมดแล้วครับ เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น การเกิดแก่เจ็บตายเราไม่รู้ล่วงหน้า แต่ถ้าเกิดขึ้นมาอีกก็จะ
ล าบากนะครับ ความล าบากก็จะเกิดขึ้นกับคณะกรรมการอีกครับ ซึ่งต้องไปช่วยกันหมดพร้อมสัปเร่อนะครับ ตลอดจนจิต
อาสาที่ร่วมงานกัน บางที่ก็ 4-5 คน บางทีก็ 10  คน  ตรงนี้สงสารคณะกรรมการที่เข้าไปช่วยกันนะครับ เวลาจะเปิดจะปิด
แต่ละทีเกิดความล าบากมากนะครับ ต้องใช้เชือกลากเวลาที่เราผลักดันเข้าไป ต้องใช้คนเยอะมากถ้าไม่มีลูกหลานเยอะก็จะ
ล าบากนะครับ ตรงนี้ที่ได้ซ่อมแซมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกนานหรือเปล่าไม่รู้นะครับ  ผมขอความเห็นใจด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่
เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่เป็นของหมู่บ้านนะครับ บางทีก็ยังมีคนอ่ืนขอน ามาเผาที่เราก็มี  ซึ่งที่อ่ืนไม่ให้เผานะ
ครับ ขอความเห็นใจตรงนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า   ท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ  
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า  ความเดือดร้อนเรื่องเตาเผานะครับ ไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะ
บ้านลวงใต้นะครับ  บ้านลวงใต้ยังใช้เผาได้อยู่นะครับ แต่บ้านเชิงดอยเผาไม่ได้แล้วนะครับ  แล้วท าไมถึงมีแต่บ้านลวงใต้ แล้ว
บ้านเชิงดอยไม่ได้เผาหรือครับ หรือว่าบ้านเชิงดอยไม่ตายกัน แต่นี้มีโครงการกันหมดแล้วไม่ใช่หรือครับ แล้วท าไมบ้านลวงใต้
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ถึงได้เร่งด่วน แต่ท าไมบ้านเชิงดอยถึงไม่ได้ บ้านเชิงดอยก็ขอแล้วแต่ยังไม่ได้เลยครับ  ผมขอถามตรงนี้ด้วยครับโครงการ           
ทุกโครงการ รายการซ่อมแซมได้ระบุมาหมดแล้ว ปีงบประมาณผมจ าไม่ได้แต่แบบยังมีอยู่ แล้ววันนี้เสนอญัตติท าไมถึงมีแต่
บ้านลวงใต้เท่านั้น  ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับ  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านประศักดิ์  มากพันธ์   ครับ 
 
นายประศักดิ์  มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  น าเรียนว่า  จากที่ท่านผู้บริหารได้เชิญผู้น าชุมชนทุกชุมชนมา
ประชุมที่เทศบาลเรา ผู้น าชุมชนทุกแห่งและมีพ่อหลวงสนิท  อาจหาญ  ได้สอบถามเรื่องเมรุแล้วนะครับ และได้ขอเป็น
เร่งด่วนแล้วนะครับที่จะท า ซ่ึงไม่ได้เผาเตานี้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับ เพราะเสียไปนานแล้วเหมือนท่านสมบูรณ์ สมโพธิ์   
ได้กล่าวไว้นะครับ ทั้งรางทั้งอิฐมอญทนไฟทุกอย่างนะครับ ของบ้านเชิงดอยอาจเสียมากกว่าบ้านลวงใต้อีกนะครับ  เพราะ            
บ้านลวงใต้ยังเผาได้อยู่ แต่ของบ้านเชิงดอยเผาไม่ได้แล้วนะครับ ก็ตอนนั้นมาประชุมกันก็น าไปเข้าเป็ นเรื่องเร่งด่วนแล้วนะ
ครับ แล้วท าไมไม่มี ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  ขอให้ท าเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านมารุต  สุดาค า  ครับ 
 
นายมารุต  สุดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  โครงการซ่อมแซมเมรุป่าช้าของหมู่ที่ 8 ที่ได้เสนอมานั้น    
ที่จริงทุกโครงการของทุกหมู่บ้าน ก็ต้องการกันทุกหมู่บ้าน เพราะว่าแต่ละหมู่บ้าน ไม่ได้เข้าเทศบัญญัติของโครงการตรงนี้ 
ของเงินสะสม แต่ที่ได้ 3 หมู่บ้าน ผมก็เลยดึงเรื่องเข้าในวันนี้ โครงการซ่อมเมรุเข้าในวันนี้ ถ้าแบบนั้นผมขอเปลี่ยนโครงการ
ซ่อมแซมอาคารฌาปนาหรือป่าช้านี้ซึ่งเป็นของบ้านลวงใต้  ขอเปลี่ยนเชิงดอยเป็นบ้านลวงใต้  ตามแบบปร4. ตรงนี้           
ขอเปลี่ยนด้วยครับตรงนี้เป็นบ้านลวงใต้ครับ  ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า   ขอให้กองช่างแก้ไขแบบปร4.  จากหมู่ 3  เป็นหมู่  8  
นะครับ  เชิญท่านเรวัฒน์    อาจหาญ ครับ  
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า  โครงการเรื่องเมรุของหมู่ที่  3  อยู่ในเทศบัญญัติปี 
2563 แล้วนะครับ  ซ่ึงท่านสมาชิกหลายๆ ท่านได้แจ้งว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วนจริง ผมขอปรึกษาทางฝ่ายผู้บริหารว่า
เราสามารถน าเงินสะสมมาใช้ก่อนได้หรือไม่ครับเพราะโครงการเมรุของหมู่  3 เป็นงบประมาณของปี  2563                          
ถ้างบประมาณจะเข้าก็คงหลายเดือนอยู่ ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เรื่องเมรุนี้ซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเราน าเงินสะสมมาท าก่อน
ได้หรือไม่ โครงการที่ยังไม่เร่งด่วนค่อยน าเงินงบประมาณมาใช้จ่าย  ขออนุญาตเรียนถามผู้บริหารว่าสามารถที่จะโยกเงินมา
ใช้ตรงนี้ก่อนได้หรือไม่ครับ คือให้น าโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ นะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล น าเรียนว่า  เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ จากที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามนั้นนะคะ จะขอพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการก่อนนะคะ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 88 ได้ก าหนดไว้ว่ากิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่เดือนแรกของ
ปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
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เงินสะสมมาทดรองจ่ายได้ นี้คือจะขออนุญาตด าเนินการก็คือในเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าต้องมาคุยกันก่อนว่ามีความ
จ าเป็นจริงๆ นอกจากสามเดือนนี้ก็จะไม่ให้ใช้แล้วนะคะ เพราะว่าต้องรอเงินเข้าก่อนนะคะ เงินที่เข้ามานั้นคงต้องให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงนะคะ ว่าตอนนี้มีเงินเข้ามาประมาณเท่าไหร่นะคะ ที่จะสามารถเพียงพอที่จะจ่ายได้นะคะ แต่
ถ้าเป็นเรื่องที่จ าเป็นจริงๆ ก็สามารถท าได้นะคะในเรื่องของเมรุนะคะ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงเงินที่เข้า
มาในส่วนของรายได้ที่เข้ามาตอนนี้ที่เราสามารถใช้ ข้อ  88 ได้เลย  ว่ามีเงินเพียงพอแล้วสามารถที่จะด าเนินโครงการได้  
ไปก่อน ตอนนี้ก็คือมีอยู่ตามแผนด าเนินงานเยอะมาก ตรงนี้ก็คือเร่งหมดตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะท าโครงการ
ไหนก่อน อีกอย่างก็คือในส่วนของงานพัสดุจะเดินช้า แต่ถ้ามีความจ าเป็นที่ต้องท าเราก็ต้องมาวางแผนกันว่าจะท าอย่างไร
ช่วยกันให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขอหาทางออกหลายๆทางเพ่ือช่วยกันนะคะ ต้องช่วยตัดสินใจด้วยว่าโครงการ
ไหนที่จ าเป็นต้องท าก่อน ทั้ง 22 โครงการในแผนที่จ าเป็นจริงๆ  เราจ าเป็นที่จะต้องน ามาท าก่อน  เพราะว่าที่เรารอแผน
ด าเนินงานเราก็น าเงินเหลือจ่ายของปี 2561 ที่ยังไม่เสร็จ ค้างอยู่ และปี 2562 มาก่อนและปี 2563 ก็วางแผนไปเป็น
ต้นปีนะคะ ตรงนี้คงต้องขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังน าเรียนเรื่องเงินรายได้แบบคราวๆ เพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูล
มาตรงนี้ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ  
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า    เงินรายได้ที่เข้ามาตามภาระหน้าที่ของไตรมาสแรก
สามล้านกว่าบาท เป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนสามเดือนแรกก็ครบพอดีไม่เหลือเงินเพียงพอที่จะด าเนินโครงการได้นะครับ 
ส่วนที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปนั้นถึงแค่หมวดรายจ่ายประจ า งบลงทุนยังไม่ได้อยู่ในช่วงสามเดือนแรกนะคะ  ต้องรอเป็น
เดือนมกราคม 2563  รอเข้าไตรมาสที่ 2 นะคะ  ขอบคุณคะ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เรียนเชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ  
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2  น าเรียนว่า  ผมได้ฟังทางท่านรักษาการนายกฯ ได้มาชี้แจงนั้น          
ผมเข้าใจนะครับว่าต้องใช้มาตรา 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจ่ายเงินสะสมต้องอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้ตาม
เงื่อนไข ดังนั้นแล้วผมอยากได้เงินเร่งด่วนตรงนี้เพ่ือสร้างเมรุด้วย ทุกวันนี้มีศพผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็มีหน้าที่ต าแหน่ง ดูแล้ว
ไม่ค่อยเหมาะสม เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ นะครับ อ าเภอดอยสะเก็ดถ้ามีเตาเผา ถ้าท าได้ใช้ข้อบังคับ 89 
ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้นั้น  ถ้ารอปี 2563 คงรอนาน ปี 2564 จะได้สร้างหรือไม่ยังไม่รู้เลย อย่างบ้านลวงใต้
เร่งด่วน บ้านเชิงดอยก็ต้องการ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เป็นโครงการเร่งด่วนด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  ตามระเบียบข้อ 88 และตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงว่าให้ใช้ได้
เฉพาะรายการที่เป็นค่าใช้สอย อย่างใดก็ขอฝากทางท่านผู้อ านวยการกองคลังน าหนังสือหรือระเบียบที่ยกเว้นว่าต้องเป็น  
ค่าใช้สอยเท่านั้น ขอน าเสนอที่ประชุมสภาในรอบถัดไปด้วยนะคะ  เพราะว่าตามระเบียบข้อ 88  แม้แต่วรรค 1,2,3,4                
ก็ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าให้จ่ายเฉพาะรายจ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ซึ่งก าหนดไว้ว่ากิจการใดที่มีงบประมาณประจ าปีอนุญาตให้ใช้จ่าย
ได้แล้ว ในระยะสามเดือนแรกของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจน าเงินสะสมส ารองจ่ายไปพลางก่อน ขอน าเรียนต่อ           
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ท่านสมาชิกสภาด้วยนะคะ  ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้น าหนังสือหรือว่าอะไรที่ใช้ยกเว้นให้ใช้เฉพาะค่าใช้สอยนะคะ 
น าเสนอต่อสภาด้วยนะคะ เพราะถ้าไม่ได้ตามหนังสือที่แย้งก็จะได้ด าเนินการให้ก็คือภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ก็ถือว่า
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนนะคะ ในส่วนของที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอนะคะ แต่อย่างใดก็ขอรอดูหนังสือข้อราชการ             
ข้อกฎหมายที่ท่านผู้อ านวยการกองคลัง ได้เรียนอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีข้อใดแย้งก็จะขอด าเนินการให้หมดพร้อมกันทั้งหมด
นะคะ  ขอน าเรียนคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เมื่อกี้ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งว่าเป็นเงินประจ าไม่ใช่
หรือครับ  แต่ตรงนี้เราพูดกันเรื่องขอจ่ายเงินสะสมมาแทนตรงนี้ เราพูดถึงเงินตรงนั้นยังไม่เข้ามาเลย  เชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  ไม่ใช่จ่ายขาดเงินสะสมนะคะ แต่ให้ใช้เงินสะสมไปพลางก่อน ยืมเงินสะสม
มาใช้ ถ้ามีรายได้เข้ามาก็ต้องผลักเข้าไปแทนเงินสะสม หนังสือแจ้งว่าอนุญาต ก็คือที่มีงบประมาณประจ าปีอนุญาตจ่ายได้
แล้วก็คือว่ามีในเทศบัญญัติแล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็จะสามารถที่จะยืมเงินสะสมไปจ่ายได้พลางก่อน หลังจาก
นั้นถ้าเงินรายได้มีก็ผลักคืนงบประมาณรายจ่าย ตรงนี้ขอหารือในส่วนของการปฏิบัติ  ขอหารือกับท่านผู้อ านวยการกองคลัง
ก่อนอาจมีข้อมูล  แต่ในส่วนของดิฉันก็ยึดตามระเบียบที่พึงออกมาใหม่ ตรงนี้เคยสอบถามไปด้วยตนเองที่กรมฯ แล้ว ซึ่งที่
กรมฯ ก็บอกว่าสามารถด าเนินการได้  ถ้าอยู่ในเทศบัญญัติแล้วและมีความจ าเป็นในระยะสามเดือนแรกนี้   ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า    เชิญท่านประศักดิ์   มากพันธ์   ครับ   
 
นายประศักดิ์  มากพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  น าเรียนว่า  ส าหรับเรื่องเมรุเผาศพผมก็ขอสนับสนุนท่านสมเดช
อีกครั้ง เพราะวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นพระอารามหลวง เป็นอ าเภอดอยสะเก็ด แล้วมีการเผาศพไม่ขาดเลยนะครับ         
ตรงนี้กว่าเราจะท าได้ตอนนี้หน้าแล้ง แล้วก็จะหน้าฝนกว่าจะเสร็จ ก็อยากให้ผู้บริหารช่วยหน่อยนะครับ หรือเร่งด่วนท าให้
เสร็จ เพราะว่าวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่ผู้น าชุมชนมาประชุมครั้งแรก ผู้น าชุมชนก็ขอแล้วว่าเป็นโครงการเร่งด่วน บางครั้ง
การเผาศพไม่เคยขาดเลย 4 –6  ศพติดต่อกันเลย บ้านอื่นก็น ามาเผาร่วมด้วย แล้วท่านพระราชโพธิคุณ มีลูกศิษย์เยอะก็จะ
น าศพมาพักไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์  ถ้ามีเตาเผาที่ดีแล้วก็คงมีหน้ามีตาส าหรับอ าเภอดอยสะเก็ด ขอให้ผู้บริหารท าเป็น
โครงการแบบเร่งด่วนด้วยครับ   ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา   
 
นายอนุชิต   ไชยถา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า   เรื่องเตาเผาทั้งสามหมู่บ้าน  เมื่อปีที่ผ่านมาเราได้
ติดตามมาแล้วดูในที่ประชุมของคณะติดตามแผน แล้วมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ปัญหาตรงนี้เป็น
ปัญหาที่เราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ยอมแก้ไขปล่อยให้เรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าวันนั้นพูดกันแล้วและภาคปฏิบัติ
ผ่าน ซึ่งเตาเผาผ่านทั้ง 3 หมู่บ้านคงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับ จ่ายขาดเงินสะสมล้านกว่าบาทแค่สามห้องสามหมู่บ้าน          
สามเตา แต่ไม่ยอมท า ไม่พูดเงียบกันหมด ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านได้เลยว่าเรื่องนี้เราได้คุยกันเมื่อปีที่
ผ่านมา ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อปีที่ผ่านมาก็จบแล้ว หลังจากที่ประชุมเสร็จเราก็ขอช่างที่มีความช านาญมาดู แล้วเชิญ            
ผู้น า  3 หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วมารายงานบอกให้ผู้อ านวยการกองช่างไปดู แต่ก็ไม่ไปเพราะวันนั้นเร่งด่วน ซึ่งได้รับ
แจ้งว่าอีก 4 – 5 ศพก็จะพังแล้ว ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้แต่ไม่ท าจนกว่าไม้ที่ตั้งไว้เตรียมพร้อม พระมาเคาะเพ่ือเตรียมการเพ่ือ
เบิกฤกษ์แต่ปรากฏว่าถ่วงกันไว้ หลังจากนั้นก็ไปตามหาลายเซ็นของชาวบ้านเพ่ือปรับปรุงเมรุมันทุเรศมาก   ถ้าวันนี้               
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ผอ.กองช่างอยู่ผมจะถามว่าวันนั้นเชิญไปพร้อมผู้น าท าไมไม่ไป แต่ภายหลังเชิญสมาชิกไป มันคืออะไร วันนั้นก็บอกแล้วชวน
สมาชิกมาด้วยแล้วแต่ก็ไม่มา นับมาได้หนึ่งปีแล้วตั้งแต่วันนั้นมา บันทึกการประชุมการติดตามมีนะครับพร้อมมีพยานบุคคล
คือผู้น าชุมชนทั้ง  3 หมู่บ้าน นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจะได้ให้สมาชิกสภาได้รับรู้กัน ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ไม่ท าแต่พอมาวันนี้มา
จ่ายขาดเงินสะสมทุเรศมากนะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  เชิญพันโทปรีชา   แสงปรีดานนท์  ครับ 
 
พันโทปรีชา  แสงปรีดานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   น าเรียนว่า  แบบ ปร.5 มีลายเซ็นของผู้อ านวยการอยู่                
2 คนนะครับ แต่ขาดไปอีก 1 คน แบบจะสมบูรณ์หรือไม่ครับ เรียนถามไปยังผู้บริหารนะครับ  ปร.5 นะครับ โครงการอ่ืน
เซ็นต์ครบ 3 คน  แต่โครงการนี้เซ็นต์แค่ 2 คน ขาดไป 1 คน  จะสมบูรณ์หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เชิญท่านนายกฯ ชี้แจง  ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า ในส่วนของประมาณการที่ว่าขาดไป 1 คนนั้น ทางวิศวกรโยธาฯ จะเซ็นต์
เพ่ิมเติมให้   ขอบคุณคะ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า วิศวกรโยธาจะเซ็นต์เพ่ิมให้อีก 1 คน ก็จะครบ 3 คน 
เหมือนโครงการอ่ืน ๆ  ขอให้วิศวกรโยธาได้เซ็นต์เพ่ิมให้กับที่ประชุมตรงนี้เลยครับมาเซ็นต์ในเอกสารของประธานสภาจะ
สะดวกกว่าครับ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้อธิบายอีกรอบนะครับเรื่องเงินที่พูดกันก่อนหน้านี้นะครับ เรื่องเงินสะสมว่า
เงินเข้ามาสามล้าน   เชิญครับ 
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า พอดีดูระเบียบเพ่ิมเติมที่ฉบับที่ 4  ข้อ 88 วรรค 2     
นะคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ ยกเว้นงบลงทุนแต่ยังมิได้รับเงินหากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  ก็คือได้ในสามเดือนแรก ก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูระเบียบฯ ตรงนี้   ตอบเร็ว
เกินไป  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  สรุปจากนายกฯว่า  สามารถใช้เงินสะสมได้ในกรณี
เร่งด่วน หากเป็นโครงการที่เร่งด่วนสามารถน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ เพื่อจะได้
ด าเนินการเรื่องเมรุเผาศพของหมู่ที่  3 บ้านเชิงดอย  เชิญเลขานุการสภา  ครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล    น าเรียนว่า  ขอย้อนไปแบบเสนอญัตติที่ 5.6  โครงการโอเวอร์เลย์
ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายทุ่งนาป่าคาใต้  (สายหลักซอย 1) หมู่ที่ 4 ต าบลเชิงดอย  ตรงนี้ไม่เห็นมีแบบ ปร.4 
และปร.5  นะคะ ของท่านสมาชิกมีหรือไม่คะ  โอเวอร์เลย์ตั้งสองล้านกว่าบาท  ไม่มีแนบมาเลยมีแต่ใบสรุปผลการประเมิน
ราคาก่อสร้างเท่านั้น คะ  ขอตรวจสอบเอกสารสักครู่นะคะ   ขอบคุณคะ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอพัก  10  นาที  ครับ 



37 
 

พัก  10  นาท ี
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   พักครบ  10  นาที  ประชุมต่อครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ระเบียบวาระที่ 5  ญั ตติที่ ๕.7 เรื่อง  
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานพร้อมเตาเผาบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต าบลเชิงดอย ปรับปรุง
เตาเผาเมรุ เช่น ก่ออิฐทนไฟ 28.50 ตารางเมตร ,ก่ออิฐมอญ 27.32 ตารางเมตร,เปลี่ยนเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ,
ปรับปรุงฝ้าเพดาน 32.00 ตารางเมตร,ซ่อมแซมรอยแตกร้าว 25.00 ตารางเมตร,รื้อซ่อมไม้ปิดจั่ว 10.00 ตารางเมตร
,ทาสี 388.00 ตารางเมตร  หรือตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด งบประมาณ 325,000 บาท   สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติโปรดกรุณายกมือ  (ยกมือ  11  เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ (ยกมือ  -  เสียง)   งดออกเสียง  
(ยกมือ 1  เสียง) 
 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   11  เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง   ,  งดออกเสียง   1   เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.8 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ 5.8  

   5.8  ญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณ  
ซอยอู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล  สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 2.00 – 6.50 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.03 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ งบประมาณ 
71,000 บาท 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบบังคับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 
 
นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง  เลขานุการสภาเทศบาล  น าเรยีนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล   น าเรียนว่า  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด เสนอญัตติ 
เรียนเชิญครับ        
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า   
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
 

       หลักการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ตามโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
บริเวณซอยอู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล  สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ต าบลเชิงดอย ขนาดกว้าง 2.00 – 6.50 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หนา  0.03 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ  
งบประมาณ 71,000 บาท 
 
 

เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากบางช่วงมีผิวถนนขรุขระและฝารางระบายน้ าบางแห่งมี

รอยแตกร้าวและทรุดตัวลง อาจเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เพ่ือพิจารณา  และขอ
อนุญาตเรียนท่านประธานสภา  เนื่องจากได้รับค าร้องจาก ท่านมารุต  สุดาค า  ในการเพ่ิมรางระบายน้ าจุดตรงนี้นะคะ
อยากจะขอสอบถามที่ประชุมว่าเนื่องจากว่าเป็นจุดเดียวกันและอยากจะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนโอเวอร์เลย์ จะขอ
ด าเนินการถอนญัตติแล้วไปเพิ่มเติมแล้วน าเข้าในการประชุมในครั้งถัดไป   ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ท่านนายกฯ จะขอถอนญัตติ เพระเหตุผลอะไร รางอะไร 
รางเหล็กอะไร  เชิญท่านมารุต  ครับ 
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นายมารุต  สุดาค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า   จากท่ีว่าได้ออกไปดูทีหลัง  รางระบายน้ าต้องการยกให้สูง
ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับ เพราะของเดิมแค่ 5 เซน แล้วทางกองช่างได้แจ้งว่า ถ้าแบบนั้นขอลดลง 3 เซนได้หรือไ ม่ ซึ่งได้
ประสานผมทางโทรศัพท์  ผมก็ตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ท าให้ดีไปเลย แล้วเรื่องรางระบายน้ าผมไม่ได้เปลี่ยน คือท า
เหมือนเดิมครับ คือที่พูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องของฝารางว่าจะท าอย่างไรถ้าหากรถทับไปทับมาแล้วไม่ให้เกิดการแตกหักที่ผม
ได้เสนอไปนะครับ  ซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนรางระบายน้ านะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านนายกฯ  ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  ขออนุญาตสอบถาม  ท่านมารุต  สุดดาค า  คะ  ว่าแบบที่เสนอญัตติมานั้น
ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่คะ  คือถ้าแบบถูกต้องตามที่เสนอมาก็คือถูกต้องแล้วก็จะได้น าเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ต่อไป แต่ขอหารือการท ารางระบายน้ าเพ่ือข้ามถนน ก็คือจะขอถอนตรงนี้ออกไปแล้วจะออกแบบเพ่ิมเพ่ือจะได้เสนอเข้ามา
ใหม่อีกรอบนะคะ  ขอบคุณคะ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า    ขอให้ท าความเข้าใจกันดีๆนะครับ ไม่ตัดนะครับ จาก 
ห้าเซนต์ลดลดลงมาสามเซนต์แล้วนะครับ   เชิญท่านมารุต  ครับ  เจ้าของเรื่อง 
 
นายมารุต   สุดาค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า   ที่ท่านนายกฯ  ได้อธิบายและความเข้าใจของนายกฯ นั้น  
คือเรื่องที่ผมท าค าร้องเข้ามานั้น ก่อนที่จะเทถนนผมก็ได้แจ้งไปว่าผมขอวางท่อระบายน้ าทางฝั่งตรงข้ามเพ่ือน าน้ ามาลงอีก
ฝั่งหนึ่ง ถ้าเทไปแล้วกลับมาเจาะอีกจะไม่สวย  ผมท าเรื่องไปแล้วและได้ออกไปดูกันแล้ว เพราะว่าชาวบ้านขอให้เจาะวาง
ท่อระบายน้ าเฉยๆ  ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับ  คือแค่เจาะผ่านถนนลงมาอีกด้านหนึ่งเท่านั้น คิดว่าคงเข้าใจไปคนละแนวกัน
ครับ สับสนหรือไม่ครับ  เพราะว่าทางบ้านนายอินทร์พรรางระบายน้ าอยู่ที่บ้านนางสุนไหลพอดีจะเอาน้ าข้ามมา ขอให้วาง
ท่อจากบ้านหลังนั้นลงที่ท่อระบายน้ าฝั่งตรงข้าม ถ้าเราเทถนนไปแล้วจะไม่ให้ขูดและเจาะอะไรอีกแล้ว เพราะจะท าให้เกิด
รอยต้องการให้เรียบไปตลอดเพราะจะมี 4 – 5 จุด เท่านั้น ที่ผมท าค าร้องเข้ามานั้นเพราะชาวบ้านขอให้ท า   ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ผมว่าขอให้เทไปก่อนครับ ถ้าแก้ไปแก้มาจะช้า เพราะ
ชาวบ้านจะได้อยู่แล้ว ไม่ต้องยกเลิกโครงการ อย่างอ่ืนค่อยท าตามภายหลัง   เชิญวิศวกรโยธา    ครับ   
 
นายธนญชัย  ประคุณคงชัย  วิศวกรโยธาฯ  น าเรียนว่า   เรียนท่านประธานสภาครับ ตอนนี้ผมงงมากครับ คือถนนที่จะ
ท าโอเวอร์เลย์ ตัดเจาะซ่อมแซมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยท าโอเวอร์เลย์  เททับถูกต้องหรือไม่ครับ    ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ตามที่ท่านวิศวกรโยธาฯ สอบถามถูกต้องแล้วครับ   
ตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ  ต่อไปผมจะขอมตินะครับ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ ๕.8 เรื่อง จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ด ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตาม
โครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณซอยอู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล  สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ต าบล               
เชิงดอย ขนาดกว้าง 2.00–6.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.03 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า330.00 ตารางเมตร 
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หรือตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 71,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโปรดกรุณายกมือ  
(ยกมือ 11 เสียง)  ไม่เห็นชอบ โปรดกรุณายกมือ ( ยกมือ  -  เสียง)   งดออกเสียง  (ยกมือ  1 เสียง) 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  11   เสียง   ,  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   ,  งดออกเสียง  1    เสียง  
 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติที่ 5.9 ครับ 
    5.9  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ที่เสนอญัตติครับ  เชิญครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  น าเรียนว่า  ขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ  ดังนี้            
ซึ่งการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดประจ าปีงบประมาณ 2562  และการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด  กรอบอัตราก าลังและแผนอัตราก าลังในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  ซึ่งผมได้ยื่นญัตติ
เสนอจริง ๆ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  สืบเนื่องจากตลอดปี 2562 มานี้  ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของหัวหน้า
ส านักปลัด จะน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ เหมือนตอนเช้าที่ท่านประธานได้พูดถึงผมก็ยังจ าได้ว่าอยากให้ได้บันทึกที่ท่านได้พูดไว้
เมื่อเช้า  เมื่อตอนเช้าไม่ได้บันทึกใช่ไหมครับ  พูดด้านนอกได้บันทึกไหมครับ  คิดดูดีดีนะครับไม่ได้บันทึกข้อความเมื่อเช้าที่
เรื่องการย้ายอะไรต่างๆ  ตามที่ท่านประธานได้พูดว่ามีการประชุมเมื่อวันที่ 25  แล้วเมื่อวันที่ 12 ที่เราได้ประชุมสภาแล้ว
มีหนังสือด่วนจากกระทรวงมหาดไทยกรณียกเว้นการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  วันนั้นเราได้ขอ
เอกสารเพ่ือที่เราจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  หลังจากที่ประชุมวันนั้นจบเราได้นัดกันวันที่ 16 ค่อยคุยกันเพราะเวลา
มันสั้น  เพราะเขาได้บอกว่ายอดเงินตรงนี้ให้ยกเว้นการกันเงินคือปล่อยอิสระในการท างาน  แล้วให้ค านึงถึงความจ าเป็น
และความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐ  โดยมีนโยบายของรัฐ 5 ด้านคือ 1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 2.สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.ด้านการศึกษา  วันที่ 16 เราได้นัดกันใช่
หรือไม่บอกทั้งช่าง บอกในที่ประชุมหัวหน้าส านักปลัดและเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาคุยกันเพราะเวลาเหลือน้อย  แล้วเราจะมี
โครงการอะไรบ้างที่เข้าช่วยเหลือกันแล้วสามารถจ่ายแก่งานนั้น  เราก็บอกว่าให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนไปคิดมา 5 แผนงาน  
วันที่ 16 เวลาประมาณ 9 โมง สมาชิกมารวมกันปรากฏว่ามีแค่ผู้อ านวยการกองช่าง  ส่วนอ่ืนไม่มาแล้วไม่บอกว่าติดงาน  
วันนั้นมีคณะกรรมการมาประเมินศูนย์เด็กเล็ก  ก็รู้ว่าต้องอยู่ที่นั่นทั้งวันแล้วไม่ได้มาพูดกัน  จากนั้นที่ประชุมเราพูดถึงว่าเรา
สรุปแผนงานไว้อยู่ 12 ล้าน  แล้วกระจายไป 4-5 หมู่บ้านเฉลี่ยกัน  แต่เราไม่รู้ว่าท่าน ผอ.ช่างจะใช้เวลาที่มีท าทันหรือ
เปล่าไม่รู้เราก็บอกให้ไปปรึกษากัน  กี่โครงการท าทันได้แค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมครับท่านประธาน เพราะว่าเราก็เห็นใจทาง       
กองช่างเวลามันกระชั้นชิด  หลังจากนั้นผมได้รับหนังสืออ้างถึงขอเชิญประชุมเรื่องปรึกษาหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม 
เมื่อวันที่ 25  ให้มาประชุมวันที่ 25 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานเทศบาล แล้วอ้างถึงหนังสือมหาดไทย ที่ มท.0808.2/
ว1878  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  แจ้งเรื่องซักซ้อมในการปฏิบัติงานของมหาดไทยตามหนังสือที่ได้รับมาพร้อม
เอกสารในวันนั้น  แล้วตามมาด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท.0808.2/ว5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2562  แล้วอ้างถึงนโยบายของรัฐ 5 ด้าน  วันที่ 25 ได้เรียกคนอ่ืนมาประชุม  ผมดูวาระวันนั้นเพราะผมไม่ได้มาประชุม  
ตามวาระ 1.ประธานแจ้งให้ทราบ 2.ปรึกษาเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม พิจารณายอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันนั้นที่ประชุม   
ไม่ทราบว่าเงินเหลือเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้มาประชุม  แล้วเอาโครงการ 5 ด้านนั้นมาประกอบ จบ  ที่เราเรียกมาประชุม
ด้วยกันเพ่ือจะแก้ไขตรงนั้นก็ไม่มา  แต่มาออกหนังสืออีก 5 วัน มาอ่านหนังสือนี้จะทันได้ท าอะไรหรือ  ตอนนั้นวันที่ 16 
ไม่มาแต่ก็ไม่เอาหลักฐานต่างๆมาประกอบ  ผมก็คิดว่าวันที่ 25 นี้จะสรุป จบ  แต่พอมาเปิดดูกลายเป็นว่ามาพิจารณายังไม่
ไปถึงไหนแล้วที่ได้กันเงินไว้จะท าทันหรือไม่  นี่คือความเจตนาเพ่ือจะเอาชนะกัน  แทนที่จะช่วยกันเพราะเวลามันกระชั้นชิด
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แต่ไม่ท า  แล้ว ผอ.ช่าง ที่ได้มาประชุมก็ไม่ทราบว่าได้คุยกันหรือเปล่าเสียดายที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยอย่างนั้นจะได้ถาม  วันนั้นที่
สมาชิกสภาได้พูด แล้วได้เอาไปพูดที่หัวหน้าส่วนเป็นอย่างไรบ้าง  แล้วมาออกหนังสือส ารวจ  ขอเชิญร่วมออกส ารวจสภาพ
พ้ืนที่จริงๆของภาคสนาม  ก็ได้ออกบริบทอ้างถึงหนังสือนี้ออกไปส ารวจกับเจ้าหน้าที่โดยพลการ  ออกค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการที่ปรึกษาและวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่โครงการ  ไม่ทราบว่าวันนั้นได้มีการยินยอมกันหรือไม่ที่ให้เป็นกรรมการด้วยกัน
หรือว่าชวนกันไปแล้วมาสั่งแต่งตั้ง  ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  โครงการที่ได้กันเงินสะสมไว้นั้น หนังสือตัว
นั้นมันได้หมดแล้ว  แต่ว่าอ้างหนังสือเชิญร่วมประชุมตามค าสั่งนั้นอยู่ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง  มันเลยเวลาหมดเวลาแล้ว  เขา
ได้บอกว่าถึงวันที่เท่าไหร่  ต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
ตามหนังสือที่คุณอ้างถึง  แต่คุณได้มาอ้างถึงหนังสือที่เชิญอีกแล้วมารวมอีกใช้เลขเดิมอันนี้โกหกกันมันไม่ใช่  มันเลยเวลา
มาแล้ว  ถ้าจะจ่ายขาดเงินสะสมไม่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้มาอ้างอิงเพราะมันหมดเวลาไปแล้ว  ที่จะออกส ารวจนี้มันไม่ใช่            
มันต้องใช้เงินสะสมตามปกติที่ได้ประกาศ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ได้  นี่แสดงให้เห็นได้หลายสิ่งหลาย
อย่างในการบริหารงานเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  แล้ววันนี้เป็นไง  วันนี้เราเถียงกันเรื่องเมรุผมก็เลยมาสรุปแล้วการจ่าย
ขาดเงินต่างๆ  ผมดูแล้ววันนั้นเราได้อยู่ยอดงบประมาณ 12 ล้านบาท แต่วันนี้รวมแล้ว 3,290,000 บาท  12 ล้าน เรา
เสียโอกาสไปอีก 8-9 ล้านกว่าบาท  ถามว่าผมอยากรู้ว่าช่างประเมินวันนั้นคุยกันได้กี่ล้าน  มันเลยไม่มีค าตอบ  แต่ถ้าผม
บอกว่าการประเมินวันนั้นไม่ทราบว่า ผอ.ช่างได้สั่งการไว้หรือไม่  โครงการที่ประชุมวันนั้น 4 -5 หมู่บ้าน ที่สมาชิกสภามา
ประชุมเมื่อวันที่ 16  ตามที่ได้คุยกันในที่ประชุม และก่อนวันที่ 25 ตุลาคม  ผมไม่ทราบว่าท่านได้รู้เรื่องกับเขาหรือไม่ทาง
ช่างที่ได้มอบหมายไว้ ผมขอถามทางฝ่ายช่างนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะได้ต่อครับ  ขอบคุณครับ   
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เรียนเชิญช่างชี้แจง  ครับ 
 
นายธนญชัย  ประคุณคงชัย  วิศวกรโยธาช านาญการ  น าเรียนว่า  ตามหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ         
กองช่าง  ส่วนหลักหน้าที่ผมไม่ได้เป็นคนส ารวจแต่จะได้ข้อมูลส ารวจ  เอาข้อมูลจากช่างที่ส ารวจมาออกแบบ  และ
ประมาณราคาตามค าสั่งของผู้อ านวยการกองช่าง  ส่วนการบริหารงานส่วนที่ว่า ผอ.กองจะสั่งผมท าอย่างไรผมไม่แน่ใจ  คือ
ถ้า ผอ.สั่งให้ผมท า 10 ผมก็ต้องท า 10 หรือถ้าสั่งผมท า 5 ผมก็ต้องท า 5  ผมไม่แน่ใจว่าจากในห้องตรงนี้หรือจากที่ไหน
คลาดเคลื่อนไปอย่างได  อันนี้ผมขอตอบว่าผมไม่แน่ใจจริงๆ และผมก็ยืนยันไม่ได้ด้วยครับต้องคุยกับ ผอ.ท่านมากกว่าครับ  
ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เชิญ  ท่านอนุชิต  ต่อครับ   
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 น าเรียนว่า  ขออนุญาตต่อครับ  สรุปคือทางนี้ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าท างานได้
ถึงขนาดไหนเพราะมีหลายโครงการ  มันไม่ชัดเจน แต่อีกทีถามเรื่องที่ว่า ผอ.ช่าง  นี่คือบริบทการจ่ายขาดเงินสะสมที่เป็นที่
ถกเถียงกัน  ถามว่า 5 ด้าน แล้วมาอ้าง แล้วมันโยงถึงไหนครับท่านประธาน โยงถึงพ่ีน้องชาวบ้าน  โอเวอร์เลย์หมู่ 8 ที่จ่าย
ขาดเงินสะสมที่ผมได้ยินมาครั้งก่อน  โอเวอร์เลย์หมู่ 8 ที่พ่ีน้องชาวบ้านต้องการด้านตะวันตกได้ล่าลายชื่อแล้วส่งมา  แล้ว
เทศบาลเราเอาไปอ้างอิงในการรับราชการของนายช่างโยธาวิศวกรว่า  มันมีหลายโครงการของชาวบ้านที่ต้องการใช้ตัวนี้  
แล้วที่ยื่นแบบมาอีกเยอะ 40-50 โครงการในปีหนึ่ง  ท าให้ต้องหาวิศวกรช่างโยธามา  เรียบร้อยแล้ววิศวกรโยธาต้องมี             
เซ็นต์รับรองแบบใช่หรือไม่ครับท่านประธานที่ได้พูดกันในที่ประชุม ว่าถ้าเราได้วิศวกรช่างโยธามารับรองแบบได้เราก็จะ
สบายแล้ว ผมว่าดีครับ  ผอ.ช่างชี้แจงว่าผมต้องนั่งรถไปแม่แจ่มกลับมาตี 1 ตี 2 เกือบรถชน  ในที่ประชุมรับทราบทั้งหมด
ผมก็สงสารท่าน  ได้นายช่างมาได้เซ็นต์รับรองแบบที่ประชุมดีใจกันใหญ่  อันนี้คือเรื่องที่จะเข้ามารับราชการ  เราก็หวังว่าที่
ได้รับนายช่างที่สามารถเซ็นต์รับรองแบบได้  ขอย้อนถามท่านอีกครั้งเพราะว่าท่านมาอยู่ คือการรับรองแบบท่านสามารถ
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เซ็นต์ได้แบบไหนบ้างจะได้รู้ว่า อันที่เซ็นต์คราวก่อน สามัญวิศวกรโยธา (สย.) ตามที่ ผอ.ช่างอ้างว่าต้องไปที่แม่ศึกมันตรง
ประเด็นหรือไม่  เรียนท่านประธานขอถามท่านนายช่างเพ่ือจะได้บันทึกในที่ประชุมไว้  แล้วจะมีอะไรต่อมาอีก  ซึ่งมันท าให้
องค์กรนี้น าไปเล่ากันต่อ  เล่าความไม่เป็นจริง  เรียนท่านประธานขอให้นายช่างได้ตอบด้วยครับขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เชิญวิศวกรโยธาครับ 
 
นายธนญชัย  ประคุณคงชัย  วิศวกรโยธาช านาญการ  น าเรียนว่า  คือแบบนี้ครับ  ในการเซ็นต์ของวิศวกรมีอยู่ด้วยกัน 
3 ระดับชั้น 1.ภาคี 2.สามัญ 3.วุฒิ   ซึ่งผมอยู่ในระดับภาคี  เดือนหน้าผมได้ท าผลงานครบแล้วผมจะขอยื่นปรับระดับเป็น
ระดับสามัญ  ซึ่งคิวนัดสอบสัมภาษณ์ผมน่าจะประมาณปีหน้า  ผมต้องกลับไปเก็บผลงานเก่าเพราะว่าเขาต้องการผลงาน
ระดับ 10 ล้าน  ผมก็รวบรวมผลงานเก่าที่ผมเคยท าได้ 5-6 ชิ้นงาน  ต่อไปนี้นะครับผมคาดว่าปีหน้าจะได้สามัญวิศวกร
แล้วไม่ต้องวิ่งไปเซ็นต์ที่ไหนจะได้ประหยัดเงินลดอุบัติเหตุ  เดี๋ยวผมเอาผลงานมาให้ดูก็ได้ว่าได้เตรียมผลงานพร้อมยื่นแล้ว
ครับ  ก็ต้องขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าการเลื่อนระดับต้องสอบระดับเข้มข้นมาก  จริงๆแล้วผมก็ยินดี  ขอบคุณที่นี่ที่ได้
ให้โอกาสผมเข้ามา อย่างไรผมก็จะท างานให้ดีที่สุดผมจะเร่งท าผลงานให้ได้ระดับสามัญ  เราจะได้ไม่ต้องไปจ้ างใครที่ไหน
แล้วผมสามารถรับรองได้ทั้งหมดเลย ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เชิญ  ท่านอนุชิต  ต่อครับ   
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า   จะเห็นว่าวันนี้วิศวกรช่างโยธายังไม่ได้สามัญวิศกร ชัดเจน
หรือยังครับ  เรื่องนี้จบนะครับวิศวกรโยธายังไม่ได้ขึ้นสามัญก าลังจะท าผลงาน ซึ่งเป็นปีหน้าชัดเจนนะครับเรื่องวิศวกร          
การรับเข้ามารับราชการต่อนะครับ    ประเด็นต่อมาคือเจ้าหน้าที่กองคลังขาด มีข้าราชการลาออกแล้วพนักงานไม่เพียงพอ  
วันหนึ่งมีจดหมายจาก นางวัทนาทร  กุลจิตวิภาค  ต าแหน่งนักการเงินและบัญชีขอโอนย้ายมาในต าแหน่งนักการเงินและ
บัญชี  แต่เราตอบกลับไปว่าอย่างไร  มีหนังสือนะครับ  ในหนังสือแจ้งว่ามีภาระค่าใช้จ่ายจะเกิน 40 เปอร์เซ็นต์  เห็นชัด
หรือยัง  แล้ววันนี้เป็นไงบ้างผมเห็นไม่ทราบว่าตอนกลางวันกองคลังไม่ท างานหรือไงครับถึงท างานกลางคืน  ตอนเย็นค่ าจะ
เห็นว่ากองคลังเปิดไฟไว้อยู่  บางครั้งผมขับรถผ่านไฟกองคลังจะเปิดไว้  ก็ให้ตรวจสอบดูว่ากลางวันไม่ท างานหรือท างานแต่
ตอนค่ า  หรือว่างานเยอะถึงต้องท างานถึง 2-3 ทุ่ม  ความเห็นใจตรงนี้ไม่รู้ว่าได้คุยกันหรือไม่  ข่าวยังไม่ชัดซึ่งผมยังไม่ได้ไป
ถามอีกครั้ง  ถ้าคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมาก็ไม่อยากรับเขา  เหมือนที่สภาถามวันนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่
อายุมาก 51 ปี  ในที่ประชุมก็ถาม เหมือนที่ท่านประศักดิ์  มากพันธ์ อ้างว่าเขาอาจจะมาอยู่ที่นี่ 2-3 ปีแล้วก็ย้ายไป  ก็ยัง
สามารถทดแทนกันได้อยู่  แต่อยู่ๆ ได้มาบอกว่ามีภาระค่าใช้จ่ายเกิน 40  แต่ในที่ประชุมพูดอีกอย่างไม่ได้พูดแบบนี้             
ใช่ไหมครับท่านประธานบันทึกการประชุมมี  วันนี้รถกองช่างหมดสภาพแล้ว  เราได้รับการบริจาคจากกรุงเทพมหานคร  
เขายกให้เฉยๆ ไม่ทราบว่าลงครุภัณฑ์หรือไม่ ซ่อมกันมาขับกันมา 10 กว่าปีแล้วคือมันหมดสภาพแล้ว  วันนั้นผมก็ได้บอก
ให้ ผอ.ช่างแล้วท าไมไม่ซื้อรถใหม่สัก 2 คันเพ่ือมาใช้งานกองช่าง  วันนี้ดูสิเก่าทรุดโทรมซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ไม่เสนอ  แล้วที่
เราได้พูดกันในปีนั้นสมัย  ท่านอุทิศ  ชมภู  เงินเหลือจ่าย 2 ล้านกว่าบาทเราน ามาซื้ อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์สีฟ้าคันนี้           
ใช่ไหมครับ  แล้วที่เหลือเราท าไปใช้อย่างอ่ืนอีก แต่จ าไม่ได้ว่าประมาณ 2 -3 โครงการเงิน 2 ล้านกว่าบาท  นี่คือเงิน           
เหลือจ่าย  จากนั้นเราไม่ได้คุยกันเลยการเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่กับสมาชิกสภาไม่มี  ที่มีก็จะทะเลาะกันหาเรื่องใส่กันก็เลย
ไม่ได้พูดกัน  บอกว่าน าเงินเหลือจ่ายมาจ่ายก็ไม่จ่ายจะปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม  แล้วเงินสะสมก็ให้ตกไป  ก็เงิน 100  
จ่ายให้ 75 บาท  แต่ถ้าเงินเหลือจ่าย 100 เราได้จ่ายเต็ม 100 หรือไม่ท่านประธาน  แบบนี้นะหรือที่จะมาบริหาร              
จะปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมแล้วมาจ่ายตอนไหนก็ได้คิดดู  รถหมดสภาพแล้วนะวันนี้ฝากไปคุยกับ ผอ.ช่างด้วย ไปพิจารณา
รถตอนเดียวสัก 2 คันว่าจะเอาเงินที่ไหน  ที่จริงเงินในนี้มีตั้งเยอะแต่บริหารไม่เป็น  จะมาฟังหัวหน้าส านักปลัดไม่เป็นเรื่อง  
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ตอนเช้าก็พูดแล้วนะว่าจะย้ายไปแล้วหาที่ย้ายเองได้ท่านประธานไม่ต้อง  เดี๋ยวจะโดนว่าก้าวก่าย  เพราะว่าเราเคยโดนแล้ว  
สภาแห่งนี้ก้าวก่าย  ได้บันทึกได้ไปทั้งหมด 12 คนไปที่อ าเภอ  แล้วไปรายงานอ าเภอถ่ายเอกสารไป 3 กอง 3 ปี  บันทึก
การประชุมประธานแบกไปจนเจ็บเอว  เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารใช้เวลาถ่ายเป็นสัปดาห์  แล้วผลจากตรงนั้นที่เราได้ไปรายงาน
แล้วเป็นอย่างไรไม่ทราบ  สั่งปลดออกหรืออย่างไรไม่ได้ค าตอบจากท่านนายอ าเภอ  ท่านประธานติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย
เพราะบันทึกวันนี้จะเป็นการบันทึกการประชุม  แล้วเราจะน าเรื่องนี้ไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหาของเรา  อันนี้คือก าร
เสียโอกาสในการเจรจากันระหว่างนักการเมืองและเจ้าหน้าที่  ถามว่าเป็นเหตุจากสมาชิกสภาหรือไม่ ผมถึงบอกแล้วว่าตอน
แรกๆ นั้นเรียกมาคุยกันมีเรื่องอะไรปรึกษากันเดือนละครั้งก็ได้ประธานก็อยู่ตรงนี้สมาชิกก็อยู่ตรงนี้  เมื่อก่อนผมเห็นคุยกัน
แก้ไขปัญหาแนวทางร่วมกันไม่เห็นเดือดร้อนกัน  วันนี้ผมได้มีนโยบายใหม่เรื่องถนนลวงใต้-ป่าติ้ว  เรื่องหน้าป่าช้าป่าคา  
สมัยก่อนนั้นเราได้ว่าเขา ท่านนายกเกษม  ปล่อยหญ้ายาวรกรุงรังแล้วเราเข้ามาปรับปรุงการบริหารใหม่โดยผู้บริหารตอน
นั้นไม่ท าไรสักอย่าง  เราปรับปรุงเรียบร้อยหนองบัวสวยงามถ่ายรูปอวดคนอ่ืน  ปีนี้ดูสิจากหนองบัวเป็นหนองหญ้าจาก
ต้นไม้ชายคาเป็นต้นไม้เลื้อยไปดูสิครับ  ต้นดอกข้างทางมีแต่หญ้าเต็มไปหมด  เครือเถาขึ้นไปบนถนนลวงใต้ป่าคา ราวรั้ว  
ท่านมารุต สุดาค า  ท่านสมบูรณ์ สมโพธิ์  และท่านพันโทปรีชา แสงปรีดานนท์  ที่ใช้ถนนนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่คงจะเห็นความ
สวยงามของหญ้ามาปกคลุมราวกันตก  หนองดอกหลายเป็นหนองหญ้า  วันนี้ไม่รู้อย่างไรคงจะกลัวโดนรวมกันไปตัดหญ้า
หมดแล้วเรียบร้อย  แต่ผลงานประจักษ์หน้าป่าช้าป่าคายังเห็นอยู่ ไม่เชื่อให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้  ความสวยงาม
ของมันนี่หรือคือการบริหารงาน  บ้านเอ้ืออาทร ท่านสมเดช ตุ้ยทา แนะน าพ่ีน้องชาวบ้านมา ตอนนี้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 
จบ หลังจากนั้นเราได้มีการเช่าหรือไม่  ได้มีการท าสัญญาหรือไม่ แล้วห้องแถวตรงนั้นท่านจัดการอย่างไร  ผมขอถามข้อนี้
ก่อนบ้านเอ้ืออาทร  เงินก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วสัญญาว่าจะให้อยู่อย่างไรแจ้งให้ชัดเจนในที่ประชุม  หรือว่ายังไม่ได้ท าตั้งแต่
วันนั้นมาถึงวันนี้  ค าถามนี้ผมจะถามหัวหน้าส านักปลัดในฐานะผู้บริหาร  ตอบค าถามนี้ก่อนครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  ค าถามบ้านเอ้ืออาทร เชิญหัวหน้าส านักปลัดตอบ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม  หัวหน้าส านักปลัด  น าเรียนว่า  ในส่วนของบ้านเอ้ืออาทรมอบหมายให้งานนิติการ
หารือจังหวัดเนื่องจากว่าอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไม่เข้ากับเรื่องของที่อยู่อาศัยจึงขอหารือไปว่าในการที่จะท าทรัพย์สินของ
เราไปให้เช่าให้อยู่อาศัยด าเนินการได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ไม่มีเอกสารอยู่ในมือ  รายละเอียดก็อยู่ในเอกสารซึ่งมอบให้งาน        
นิติการด าเนินการไปแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า เรียนเชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  เชิญครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  ค าตอบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะขอหนังสือนั้นว่าส่งไป
จังหวัด  ย้อนไปเมื่อก่อนท าไมไม่เตรียมแผนงานไว้  มันมีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเรื่องการเช่าบ้านหรือ
เช่าอะไรต่างๆ  คนที่เป็นปฏิบัตินายกสามารถยื่นญัตติขออนุญาตเช่า 2 ปี 3 ปี 5ปี มันมีอยู่แล้ว  แต่แบบนี้มันคือความที่  
ไม่ทราบว่า  แทนที่จะเตรียมไว้แต่ก็ไม่บอก พอได้เงินแล้วค่อยมาถามมันไม่ใช่  เพราะว่าผมดูแล้วบ้านเอ้ืออาทรเรื่องมัน          
6 เดือนก่อนที่จะได้เงินกัน  หลังจากนั้นเราต้องเตรียมแผนการไว้แล้วทางโน้นเขาก็รอเช่า  ทางเทศบาลจะท าอย่างไร  จะ
ให้เช่าหรือท าอย่างไร รอแล้วรออีกวันนี้เราก็เสียโอกาส เสียรายได้ไปกี่เดือนแล้ว  นี่คือมัวแต่ท าหนังสือ  แต่มีค าสั่งอยู่แล้วมี
หนังสือ  ไม่เชื่อก็ลองไปถามท่านท้องถิ่นอ าเภอท่านทราบ  แต่ท่านไม่บอกให้  ผมยังพูดไม่จบยังมีอีกนิดหนึ่งหลังจากที่พูด
แล้วจะเชิญให้ท่านพูดตามที่ถามเม่ือสักครู่  แผนงานบ้านเอื้ออาทรสรุปแล้วคือส่งเอกสารรอค าตอบ  เมื่อสักครู่ผมได้บอกว่า
ให้เร็วที่สุดคือไปปรึกษาเลยเอกสารมันมีอยู่  แล้วมันมีค าสั่ง มีแบบฟอร์มเรื่องการเช่าบ้านเอ้ืออาทรของกระทรวงมหาดไทย 
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เสียดายที่ผมไม่ได้เอามา ผมเก็บไว้นานแล้วจนลืมว่าเก็บไว้ตรงไหน  แล้วมันจะเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้  ขอบคุณ
ครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เชิญนายกฯ  ชี้แจง   ครับ  
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม  หัวหน้าส านักปลัด  น าเรียนว่า  เนื่องจากว่าที่ผ่านมาในฐานะรักษาราชการแทนปลัด 
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกได้พูดเรื่องนี้เพียงคนเดียว  วันนี้ขออนุญาตให้หัวหน้าส่วนที่มีส่วนที่ร่วมกันพิจารณาในเรื่องนี้ได้พูด  
ก็คือเริ่มตั้งแต่ ผอ.คลัง ซึ่งเป็นคนให้ความเห็นในเรื่องนี้โดยตรงกับงานนิติการ  ขอให้ท่านได้ฟังจากท่านอ่ืนบ้างไม่ใช่มา
ตัดสินใจคนเดียวด าเนินการคนเดียวในหลายๆ ส่วน คนอ่ืนก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในความเห็นของเขา ก็ขออนุญาตให้
ท่านที่มีส่วนที่ได้หารือกันลองให้ความเห็นในส่วนของตัวเองว่าหลังจากที่เราได้ประชุมแล้วเราจึงออกหนังสือหารือฉบับนั้น
ไป ณ วันที่ไปคุยกับท่านท้องถิ่นอ าเภอกับท่านนายอ าเภอก็ได้ยินมาเหมือนกันหมด แต่พอมาด าเนินการมาอ่านในระเบียบ
แล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าด าเนินการได้หรือไม่ ขออนุญาตท่านประธานให้ท่านที่มีส่วนได้พูดใน
ความเห็นที่ได้เสนอความเห็นมาค่ะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  เชิญผู้อ านวยการกองคลัง  เชิญครับ 
 
นางกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า   เป็นไปตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไป  ประชุมหัวหน้าส่วนกัน
แล้วก็ได้มาดูข้อระเบียบ  เลยต้องแจ้งให้นิติการหารือทางจังหวัด  ซึ่งในเบื้องต้นในส่วนของ ผอ.คลัง ก็คือโทรไปปรึกษากับ
ทางจังหวัดเหมือนกัน  ทางจังหวัดก็ได้บอกให้ท าหนังสือหารือมาแล้วก็ได้เอาเข้าประชุมหัวหน้าส่วนแล้วก็มอบหมายให้งาน
นิติการเป็นคนด าเนินการ  ส่วนเรื่องการติดตามเรื่องจะไปถึงไหนก็ต้องให้งานนิติการชี้แจงต่อ  ขอบคุณค่ะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า  ฝ่ายนิติการเชิญครับ 
 
นายสมชัย  เถกิงผล  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  น าเรียนว่า  ส าหรับกรณีนี้ในที่ประชุมมีมติว่าให้หารือไปที่จังหวัด  ซึ่งเราก็
หารือผ่านอ าเภอไป  บนพื้นฐานของการตัดสินใจที่อิงมาจากความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาที่ตัดสินว่า  เทศบาลต าบลไม่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดหาที่อยู่ให้กับประชาชน  ทีนี้เมื่อเราได้ยุติคดีทางศาลก็เกิดประเด็นที่คุยกันว่าในกรณีท่ีเราจะจัดหา
ไม่ได้อาจจะผิดเป็นตามความเห็นของกรรมการกฤษฎีกา  แต่ในกรณีที่มันมีขึ้นมาแล้วหลังจากท่ีศาลตัดสิน  เราสามารถเอา
ออกมาด าเนินการเช่าได้หรือไม่  เราไม่ได้จัดหาแต่เป็นของที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งในส่วนของหัวหน้าส่วนก็มีความเห็นแตกต่างกัน 
บางท่านก็บอกว่าได้ บางท่านก็บอกไม่แน่ใจ  ก็เลยท าหนังสือหารือไปที่จังหวัด  แล้วหลังจากนั้นผมได้เข้าไปติดต่องานที่
จังหวัดก็ได้มีการสอบถามทางกลุ่มงานกฎหมาย  เขาก็บอกด้วยวาจาว่าสามารถท าได้ แต่ยังไม่ได้ตอบเป็นหนังสือเราก็รอ
ส่วนที่เป็นหนังสืออยู่ครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรยีนว่า เรียนเชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  เชิญครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  พอมีแววเข้าถึงละนะ  ท าได้ด้วยวาจาแต่วาจาเมื่อปีที่แล้ว
หรือปีนี้ไม่ทราบ  ก็อยากจะให้ไปเร่งตัวนี้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้เช่า  เขาจะได้รู้ว่าอยู่กี่ปียาวกี่ปี  จะอย่างไรจะไปอย่างไร  
ฝากเรื่องนี้ให้ไปเป็นหลักฐานด้วย ติดตามด้วยรถก็มีน้ ามันก็มีหรือว่าจะให้ผมติดตาม  จะให้ผมติดตามก็ได้นะไม่เกินสัปดาห์
รู้เรื่อง  บ้านเอื้ออาทรจะได้พูดกับเขาสร้างความม่ันใจ  ต่อไปคือเรื่องกล้องบันทึกภาพต่อเนื่องตรวจจับความเร็ว  วันนั้นเรา
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คุยกันในที่ประชุมเอกสารเราไม่มีใช่หรือไม่  ผมก็เลยไปขอเอกสาร 2 เทศบาล เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง เทศบาลต าบล          
เชิงดอย ไม่ต้องบอกสมาชิกบางท่าน ผมนี่แหละเป็นคนไปชัดเจนไหม  เพ่ือไปสอบถามวันนั้นที่เราได้พูดมีหนังสือจาก           
ศาลแขวงเชียงใหม่ตามอ้างถึงที่เราประชุมกันวันนั้น  ไปอ้างถึงยอดค่าใช้จ่ายค่าเสียหายจะเข้าสู่ประชุมสภาวันพรุ่งนี้ที่เรา
ตกใจกันทั้งที่ไม่ใช่เรื่องเลย  แล้ววันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นะท่านประธานสภา  แล้วศาลจะอ่านตามที่เรา
ได้หนังสือวันนั้น  ผมไปตรวจดูข้อมูลของเทศบาลป่าเมี่ยงเขามีเป็นกอง แต่ของเราไม่มี  ท่าน ผอ.คลังว่ามีแต่กระดาษ             
แผ่นเดียวเมื่อวันที่มาชี้แจงวันนั้น  เรื่องของเรื่องมันมีตั้งแต่ระบบของมัน  ตั้งแต่บันทึกความร่วมมือหนังสือเมื่อ  7 เดือน
ตุลาคม 2559 บันทึกความร่วมมือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยความสะดวกปลอดภัยของถนน
จังหวัดเชียงใหม่  และมีแผนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในนามของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยบนถนนจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560  เรื่องขอมอบกล้องบันทึกภาพต่อเนื่องและตรวจจับความเร็วให้เทศบาล 3 เทศบาล  ก็จะมี
เอกสารของใครของมัน เชิงดอยก็มี ป่าเมี่ยงก็มี แต่ของดอยสะเก็ดหายไปไหน  เชิงดอยมี 1 จุด  ตามวัตถุประสงค์ที่เคย           
คุยกัน  แล้วจะมีสัญญาณ โมเดล และรหัสของเขา  และมีบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์ปลอดภัยทางถนนกับเทศบาล
ต าบลเชิงดอย  ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย  ความร่วมมือก็คือจะติดตั้งอุปกรณ์
และกล้อง  และจะมอบอุปกรณ์และกล้องให้กับเทศบาลในวันเปิดและพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมด  ล งชื่อมีอยู่ 4 คน             
มีผู้ว่า , นายกเชิงดอย  , หัวหน้าป้องกันจังหวัด  , ผู้แทน สอ.จร. ภาคเหนือ และคุณหมอ  นี่คือเอกสารของเชิงดอย            
ป่าเมี่ยง เอกสารยิ่งแน่นบันทึกมีอยู่ 3 ชุด หลักฐานมี  บันทึกเหมือนเดียวกันนายกป่าเมี่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ลงนาม 4 คนเหมือนเดียวกัน  แต่สาระของเขาคือมีหนังสือจากคุณหมอที่เป็นประธานโครงการ  ได้มอบกล้องทั้ง 3 กล้อง
โดยใช้งบประมาณของ สอ.จร.  กล้องบันทึกภาพให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อเทศบาลป่าเมี่ยงเป็น
เวลา 2 ปี ครับท่านประธาน  2 ปีตั้งแต่ติดมาโดยมีมูลค่าการบ ารุงกล้องละ 1 แสนบาทต่อปี  บริษัทผู้ติดตั้งจะมาดูแล
รักษาถึง 31 ธันวาคม 2563  คือปีหน้า 2563  ต่อจากนั้น 1 มกราคม 2564 ขอให้เทศบาลต าบลป่าเมี่ยงดูแลต่อไป  
ถ้าฟ้าร้องฟ้าผ่ารถชน บ ารุงรักษาสามารถใช้ได้อีก 9 ปี  อันนี้คือจดหมายที่ได้ขอรับรอง  ชัดเจนหรือยังครับ  มีหนังสือไม่ได้
พูดแบบลอยๆ  ไม่มีไม่ใช่  ที่อ่ืนมีหมดแต่เราไม่มีหายไปไหน  เขามีบันทึกเป็นเรื่องๆ  เขาบอกปี 2564 นะ แต่ของเรา
หายไปไหนไม่ทราบ  ท างานอย่างไร  วันนั้นผมเลยกลับไปหาท่านสารวัตรจราจร  บอกว่าท่านครับเรื่องเป็นมาอย่างไรเรื่อง
กล้องวงจรปิด  ท่านอธิบายให้ผมว่าเขาได้ประมาณการให้เรียบร้อยแล้ว  แต่เขาว่าท าไมต้องกลับมาถามสภา  มันไม่ใช่อย่าง
นั้นเขามีแล้วอยู่ในระบบ  ก็เลยได้มาเห็นบันทึกนี้ของศาลของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาประกอบกัน  3 อย่างนี้ท าให้รู้ว่ามี
การรับรู้กันมาตลอด  แต่วันที่ 2 นี้  ประธานสภาท่านก็ต้องไปเพราะว่าอ้างศาล  ค าสั่งศาล  ศาลได้ลงบันทึกไว้หมด  แล้ว
เวลาถามสภาตอบไม่รู้เรื่องท าอย่างไร  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.  จะต้องไปร่วมเป็นพยานเพราะว่าเขาบอก
จะเข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้ตามบันทึกของศาล  ท่านในฐานะประธานสภาจะไปช่วยอย่างไร  แต่เรื่องการเงินได้มียินยอมกัน
หมดแล้วตามหนังสือของศาล  ผู้ท าผิดก็ประกันไว้แล้ว 20,000 บาท ยินดีชดใช้  ที่จริงน่าจะจบได้แล้ว อันนี้คือกล้องวงจร
ปิดที่มันเกิดขึ้น จะท าให้เราหูตาสว่างเสียทีไม่ใช่โดนเขาหลอก  เขาบอกให้ตั้งไว้  วันนั้นที่เราแปรญัตติตัดงบประมาณ            
กล้องวงจรปิด  ตอบมาเลยคุณจะน าเงินตัวนี้ไปซ่อมให้ก่อนใช่หรือไม่  ผมดูแล้วมันไม่ใช่ดูบันทึกนี้อ่านแล้วชัดเจนไหม  แต่
ของเราไม่มีจะให้ท าอย่างไร  ไม่มีแล้วอย่างไรตั้งกรรมการสอบไหมมันหายไปได้อย่างไรสืบหาข้อเท็จจริงว่าหายไปได้อย่างไร  
บันทึกนี้ของจริงก็มี ชุดส าเนาก็มีอีกชุด  นี่คือเรื่องกล้องบันทึกภาพต่อเนื่องตรวจจับความเร็วที่มันเกิดเรื่องราวของเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ดเอกสารแล้วท่านจะจัดการอย่างไร  แล้วจะเอาไรไปพูดกับเขา  ถ้าไม่มีจะไปขอเขาได้อย่างไรจะไปขอ
ส าเนามาหรือ  เพ่ือเอามาเป็นพยานหลักฐานในการลงครุภัณฑ์แล้วต่อไปถ้าเสียแล้วจะซ่อมอย่างไร เพราะเขาบอกมาแล้ว
ในหนังสือสั่งการชัดเจน  ต่อไปจะพูดถึงเรื่องหมอกควัน เป็นอย่างไรบ้างหมอกควันเมื่อปีที่แล้วกว่าจะซื้อหน้ากากได้ครับ
ท่านประธานทะเลาะกันจะฟ้องร้องกัน  คน 4 พันกว่าคนแจกหน้ากาก 5 ร้อยอัน  อายไหม  แล้วประธานยื่นหนังสือ   
ท่านเลขายื่นหนังสือขอความเห็นใจจากอ าเภอ หลังจากนั้นมีการซื้อมาเพ่ิมอีก 2,500 อัน  นี่คือการบริหารที่เกิดขึ้น            
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ของปี 2562 ใช่หรือไม่ครับ  ซื้อสองตอนใช่ไหมครับท่าน ผอ.คลัง  หน้ากากปีที่แล้วป้องกันฝุ่นละอองเรามีการซื้อ 2 ครั้ง
ใช่หรือไม่ครับ ผมขอค ายืนยันจาก ท่าน ผอ.คลัง  ครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง  เชิญครับ 
 
นางสาวกนกลักษณ์  กาหลง  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนว่า   ใช่ค่ะซื้อ 2 ครั้ง  แล้วก็ให้กองสาธารณสุขเบิกออกไป  
กองสาธารณสุขก็จะเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายเอง  ซื้อมาแล้วได้ส่งมอบเลย  แต่จ านวนที่ซื้อจ าไม่ได้ต้องไปดูข้อมูล     
ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า เรียนเชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  เชิญครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น าเรียนว่า  แต่ผมคาดว่าเท่าที่ผมได้รับฟังมาครั้งแรกสั่งซื้อ            
1,000 อันแต่ซื้อ 500 อัน ครั้งที่สองสั่งซื้อ 3,000 อัน ได้บอกว่าอันเก่าซื้อไปแล้ว 500 อันเลยซื้อมา 2,500 อัน  แล้ว
จ านวน 2,500 อันเกิดเรื่องถกเถียงกันทั้งที่ฝุ่นควันเต็มไปหมด  แต่มีคนมาบอกว่ายังไม่มีใครตาย พูดแบบนี้ออกมาได้
อย่างไร  มาถึงจิตส านึกของคนพูดคงจะรู้ตัว  ต่อไปแผนงานเรื่องเครื่องออกก าลังกาย ณ วันนี้เครื่องออก าลังกายเดินทางไป
ถึงไหนแล้ว 1 ปีแล้วไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องกันเงินไว้อีกปีหน้าคิดดู  อันนี้ผมเลยอยากให้ผู้บริหารแจ้งหน่อยว่าปีหน้า       
ในปี 2563 ประชาชนได้ออกก าลังกายกันหรือไม่  อันนี้ขอทางฝ่ายบริหารแจ้งในสภาด้วยให้เป็นลายลักษณ์อักษรออกมา  
แจ้งให้เป็นการบันทึกการประชุมจะได้รู้กัน  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ขอให้ท่านนายกฯ แจ้งตามท่ีท่านอนุชิต ไชยถา  ได้ถาม
ไปครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  ส าหรับเครื่องออกก าลังกายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่     
กองคลังด าเนินการ  ตอนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเรียบร้อยแล้วและได้ส่งคืนให้กองคลังด าเนินการต่อแล้ว แต่จะ
เสร็จเมื่อไหร่นั้นไม่แน่ใจนะคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศในระบบ E-GP แล้วนะคะ แล้วในเรื่องของกล้องตรวจจับ
ความเร็วที่ถามเมื่อกี้ขออนุญาตย้อนไปนะคะ ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดว่าท าไมจะต้องตั้งจ่าย เพราะว่าเงื่อนไขในสัญญา   
ขออนุญาตย้อนไปในเรื่องของตัวกล้องทั้งหมด ตรงนี้เนื่องจากว่ามาทีหลัง ซึ่งมาก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้ซึ่งด าเนินการยังไม่          
เสร็จเลย หมายความว่าเมื่อนายกฯ รับมาแล้วก่อนที่น าเสนอสภาเพ่ือมีมติให้รับเข้าเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล หลังจากนั้นก็
ไม่มีใครด าเนินการต่อหลังจากที่สภารับแล้ว ก็คือทิ้งไว้จนเหตุผลที่ซึ่งได้ฟังจากพ่ีษาซึ่งเมื่อก่อนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งก็บอก
ว่าต้องรอตัวเงินงบประมาณว่าครุภัณฑ์ที่รับมาเป็นงบประมาณเท่าไหร่ ตรงนี้คือได้รับทราบพร้อมๆ กับท่านสมาชิกนะคะ
ขอเรียนให้ท่านได้รับทราบ เพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครมาก่อน อย่างผอ.กองคลังก็ไม่ได้รับทราบมาก่อนก็คือทราบพร้อม
กันเมื่อเกิดเรื่องว่าจะต้องเป็นโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ได้ขโมยตัดสายไปนะคะ วันที่ไปเท่าที่จ าได้ก็คือหัวหน้าฝ่ายปกครองไปถาม
พ่ีษาก็คือว่าเอาเลขครุภัณฑ์ไปซึ่งได้จองเลขครุภัณฑ์ไว้ หมายความว่าไม่ได้ด าเนินการบันทึกเข้าไปเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล
เลยแต่ได้จองตัวเลขไว้แล้วว่าต้องเป็นเลขครุภัณฑ์นี้ก็เลยเอาไป แต่เนื่องจากว่าเรารับเข้ามาแต่รับมาไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
ตรงนั้นก็คือก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบว่าได้มอบให้ใครรับผิดชอบอย่างใดนะคะ คือกองคลังก็บอกว่ารอตัวเลขจากบริษัท         
ที่รับผิดชอบคือใคร ก็มาทราบพร้อมกันนี้นะคะไม่มีเลขครุภัณฑ์ก็คือถึงแม้ว่ามติสภาเทศบาลรับแล้ว แต่ข้อเท็จจริงก็คือรับ
มาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนการปฏิบัติคือขาดตกบกพร่องตรงนั้นจนเป็นเหตุให้ตอนนี้ยังไม่สามารถลงเลขครุภัณฑ์ได้ ซึ่งตอนนี้
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ได้ประสานแล้วช่างให้รายการมาพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ตัวนั้นเขาให้มาแต่ว่ารายละเอียดไม่ชัดเจนก็เลยขอเขียนให้ชัดเจนกว่า
นี้ ตอนนี้ก็ได้มอบให้กับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการไปดูว่าส่งมาให้เราถูกต้องหรือไม่หนังสือตรงนี้คือเราได้สอบถามไปที่ประธาน
มูลนิธิแล้วซึ่งจะตอบกลับมาอีกที แต่ตัวรายละเอียดข้างในรอหนังสือโต้ตอบกลับมา แล้วเหตุผลว่าท าไม ปัจจุบันก็คือไม่ได้
ปรากฏอยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของเรา แต่ข้อเท็จจริงของเราก็คือรับมาแล้วและนายกฯ ก็เซ็นต์แล้วสภาก็มีมติรับแล้ว ประกอบ
กับคือศาลได้แจ้งแล้วว่าเราเป็นเจ้าของครุภัณฑ์นั้นๆ เราจ าเป็นต้องตั้งรับงบประมาณส าหรับจ าเลยที่เขาท าความผิด 
ผู้ต้องหาไม่ใช่จ าเลยนะคะ ผู้ต้องหาที่กระท าความผิด เนื่องจากว่าในรายละเอียดข้อผูกพันตัวนี้มันเกิดจากเหตุถูกลักขโมย 
ก็เลยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขท่ีบริษัทจะต้องรับผิดชอบนะคะ เมื่อเราได้รายงานศาลว่าเป็นครุภัณฑ์ของเรา เราจึงจ าเป็นที่จะต้อง        
ตั้งงบประมาณรับเพ่ือจะจ่ายเป็นค่าซ่อม หลังจากนี้ก็คือไม่ได้เอาเงินเทศบาลมาจ่ายแบบนี้นะคะ ก่อนที่เราจะจ่ายเราต้อง 
ตั้งรับว่าเงินตัวนั้นจะมาจากไหน พอเราไม่ได้อนุมัติงบประมาณตั้งจ่ายไว้ก็คือในอนาคตเข้ามา เมื่อผู้ต้องหาได้จ่ายตาม          
ค าพิพากษาของศาล เราก็สามารถที่จะตั้งไปซ่อมตัวนั้นก็คือเงินที่จ าเลยจ่ายตามค าพิพากษา มาตั้งจ่ายเป็นตัวนั้น ประเด็น
ไม่ได้อยู่ที่ว่าหลังจากนี้ถ้าจ าเป็นที่จะต้องซ่อมเราก็จ าเป็นต้องด าเนินการ ประเด็นอยู่ที่ว่าขั้นตอนที่ขาดไป เราก าลัง
ด าเนินการแก้ไขอยู่  ตรงนี้ก็คือขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ส าหรับคนที่มาใหม่ก็ไม่ทราบเรื่องราวโดยตรงแล้วจะ
ไปว่าใครอย่างไรก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วและขาดท้วงมา  พึงมาทราบตอนที่เกิดเหตุแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่
พยามยามที่จะท าให้ถูกต้อง ซึ่งก็ต้องช่วยกันคนที่มาอยู่ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหา เรื่องเก่าก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วระยะเวลาก็
เดินทางผ่านเวลานั้นมาแล้ว คนที่อยู่ก็คือ ท่านปลัด ผู้อ านวยการกองคลังก็ลาออกไปแล้ว คนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบ
แก้ไขเพ่ือไม่ให้ขัดต่อ ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ถามว่าต้องให้คนที่มาใหม่ต้องรับผิดชอบซึ่งก็ไม่ถูกต้อง แต่การด าเนินการเราก็ต้อง
พิจารณาเป็นเรื่องๆ  ไป ถ้าท าผิดก้าวไปอีกก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ตรงนี้ขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจว่า
นับจากนี้ไปจะด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็จะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง เพราะเดินทางมาจนถึงถูกค าพิพากษาหรื อระบบ
กระบวนการศาลยุติธรรมแล้วเราก็ต้องท าให้ถูกต้อง ตอนนี้ผอ.คลังก็ได้ให้ความเห็นว่าจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่เรารับมา ไปดูราคาแล้วน าไปบันทึกลงในครุภัณฑ์ของเทศบาล ตรงนี้ขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ 
เพราะว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่บางครั้งขั้นตอนก็จะช้าไปเพราะเราต้องหารือและตัดสินใจก็เข้าใจว่าที่ท่านสมาชิกว่าไม่มี
ความสามารถใน          ส่วนของตรงนี้ก็ต้องหารือว่าตรงนี้ยอมรับไม่ได้ปฏิเสทในส่วนที่ว่าไม่มีความสามารถ แต่เมื่อก้าวมา
ตรงนี้ที่ท่านสมาชิกบางท่านไปที่เทศบาลต าบลเชิงดอยไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะ มีสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านไปถามที่จังหวัด
แล้วในต าแหน่งรักษาการแทนนะคะ มาถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงต่อนะคะ ตอนนี้ก็คือตามที่ได้รายงานให้ท่านทราบที่ไป
ประชุมนอกรอบตอนที่พัก จากที่มีการประชุมหารือเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คือในฐานะที่เป็นนายกฯ  อาจจะพูดอะไร
กระทบกับ          ท่านประธานสภา ซึ่งรุ่งก็เข้าใจนะคะ ที่รุ่งย้ายมาอยู่ที่นี้นะคะ ด้วยการชวนของท่านประธานสภา ตรงนี้
รุ่งก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุชิต  ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า  ขอให้นายกฯ พูดในประเด็น อย่าเฉไฉออกไปนอกเรื่อง 
ตอนนี้เราก าลังพูดถึงกล้องวงจรปิดนะครับ อธิบายจบก็จบนะครับ แล้วอธิบายเฉไฉไปถามท่ีจังหวัดเรื่องของสมาชิก มันเป็น
คนละเรื่องกันครับ ขอเข้าสู่ประเด็นเลยครับ ว่ากล้องวงจรปิดจะแก้ไขอย่างไรเท่านั้น เป็นอย่างไร ผมได้ข้อมูลมาแล้วพร้อม
ที่จะช่วยเหลือ เราจะท าอย่างไรให้เขาท าตรงนี้  เขาท าได้นะครับ เราก็ต้องไปสอบถามบ้าง ขอเข้าประเด็น  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อครับ   
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นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า  ประเด็นของกล้องวงจรปิดก็คือตรงที่ว่าของเราจะน าเข้าเป็นครุภัณฑ์ของ
เทศบาลให้ถูกต้อง วันที่ 2 ก็คือต้องไปฟังว่าเมื่อไปถึงก็ต้องฟังว่าศาลจะว่าแบบไหน แต่ขั้นตอนที่เราจะด าเนินการก็คือ           
ตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วก็จะน าเข้าบรรจุเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลแล้วก็จะด าเนินการต่อในเรื่องของนั้น เปรียบเทียบกับ
เทศบาลต าบลเชิงดอยกับเทศบาลต าบลป่าเมี่ยงที่ไม่มีปัญหาก็คือก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนก็คือ เมื่อเข้าสภาแล้วมีมติ
เห็นชอบได้ราคาก็คือให้น าบรรจุเป็นครุภัณฑ์เทศบาลของเขาเลย ของเราก็คือขาดตอนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะด าเนินการ
ต่อไปได้ แต่ในส่วนของท่านสมาชิกสภาบางท่านไปถามเอง รุ่งขอยืนยันว่ารุ่งไม่ได้พูดว่าท่านสมาชิกบางท่านได้ไปสอบถามที่
เทศบาลอย่างใดเลยนะคะ ในส่วนของกล้องจับความเร็วถ้ารายละเอียดอย่างอ่ืนได้มอบให้หัวหน้าฝ่ายอ านวยการพิจารณา
เรื่องเก่ียวกับรายละเอียดครุภัณฑ์และก็หัวหน้าฝ่ายปกครองก็ได้ประสานเรื่องราคาตามหนังสือท่ีตอบรับก็คือรอหนังสือตัวนี้
กลับมาแล้วจะด าเนินการต่อ ถ้าท่านสมาชิกมีค าแนะน าดีๆ ก็จะยินดีรับฟัง และจะขออิงจากระเบียบฯ ของเราให้ถูกต้อง
ด้วยนะคะ เอาเป็นว่าเราพูดเฉพาะของเรานะคะ ทุกท่านที่มารับผิดชอบ อย่างรุ่งที่มาทีหลังและผอ.คลังก็มาทีหลังก็คือ ช่วย
ท าให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้อง แต่เรื่องอ่ืนก็ไม่ได้ไปถามว่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่า นมาแล้ว จะขอ
รับผิดชอบต่อจากนี้ไปนะคะ  ขอน าเรียนแค่นี้คะ  ขอบคุณคะ 
 
 นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านอนุชิต   ไชยถา  ครับ 
 
นายอนุชิต  ไชยถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2   น าเรียนว่า  ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกเลยครับ เพราะรับผิดชอบเยอะ
แล้ว ประเด็นที่พูดกันเป็นเพราะเราไม่สอบถามเขา แต่ที่ไปประชุมเขารู้กัน แต่คนที่ไปประชุมไม่น ากลับมาพูดคุยกัน พูดกัน
คนละเรื่อง ผมถามว่าเครื่องนี้ลงบันทึกเมื่อไหร่ทั้งสองที่ก าลังลงปีนี้ แล้วเขาพูดว่าถ้าหมดแล้วปีหน้าก็จะหมดละ  บอกให้
เตรียมไว้ ตั้งเตรียมไว้เพ่ือซ่อม กับให้ตั้งจ่ายเพ่ือซ่อมคนละประเด็นกันหรือไม่ วันนั้นพูดว่าตั้งจ่ายเพ่ือซ่อมแทน หรือว่าถูก
เบี้ยวไม่จ่ายให้ หรือว่าจ่ายแค่งวดแรก พอมีค าสั่งศาลก็ไม่จ่าย ก็ต้องจ่ายแทนให้ บันทึกมีนะครับ ตรงนี้ตั้งจ่ายแทน แต่ตรง
นี้กล้องคนละอย่างกัน ผมฟังดูว่าวันนั้นพูดอีกอย่าง บันทึกความต่อเนื่อง เนื่องจากประชุมแล้วกลับมาคนไปประชุมไม่รู้เรื่อง 
ผมได้สอบถามท่านสารวัตพูดกันคนละเรื่องเลย ไปประชุมกลับมาแล้วมาฟังสารวัตพูดมันคนละเรื่องกันเลย เผื่อมันเสียถึง
จะตั้งซ่อมตรงนี้ไว้ แต่เราตั้งจ่ายไว้ซ่อมถึงว่าสมาชิกถึงได้ตัดงบประมาณทิ้ง แล้วที่ประชุมบอกสบายแล้วหัวหน้า เหมือนกับ
งานจะลดลงไปอีก มันไม่ใช่นะครับต้องอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าสมาชิกนับได้นับตัด ผมไปฟังวันนั้นพอดี        เทศบัญญัติ
วันนั้นผมไม่ได้อ่านละเอียด ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะท าอย่างไร ต้องเตรียมไว้ แต่ยังมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งให้เตรียมไว้ปี 2563 
พอเบาโล่งใจไปอีกนิด แต่ของเราปีอะไรก็ไม่รู้คงจะพร้อมเดียวกัน ตามที่ผมอ่านมานั้น ท าให้เราโล่งมาได้อีก             ไม่
ต้องขนาดนั้นก็ได้ แต่ถ้าเป็นปีเดิมนะครับ ธันวาคม 2563  และวันที่  1 มกราคม 2564  ถึงจะได้รับผิดชอบ  แสดงว่าปี 
2563  เรายังได้ทันตั้งตัวอยู่ เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องไปศึกษาดูงานนะครับ ชวนกันไปหาเขาเลย สองหน่วยงานว่า
เขาท ากันแบบไหน  หรือว่าอายความคิดตัวเองถึงไม่ไปหาเขา ต้องมีหนังสือหารือ เรียนนายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย  
ต าบลป่าเมี่ยง  ขอหารือเรื่องกล้องวงจรปิด จะเอาแบบนี้หรือครับ  จะไปสอบถามด้วยตนเอง น าคณะไปใครไม่เข้าใจก็ไป
ถามกัน วิธีการเขาท ากันอย่างไร ถ้าจะอายเลยไม่กล้าไปหาเขา ไปพิจารณาดูนะครับว่าเขาท าได้อย่างไร ตรงที่พูดมาฉอดๆ 
สาระไม่มีมีแต่น้ าๆ เนื้อมีนิดเดียว ไม่ต้องบรรยาย ให้ชัดเจนไปเลยให้มีหลักฐาน นี้คือสภาพกล้องวงจรปิด แล้วที่ พูดว่า
สอบถามจังหวัดนั้นคนละเรื่องกันนะครับ   ก่อนหน้านี้ผมได้ยินในที่ประชุมว่ามีสมาชิกบางท่านไปสอบถามที่ต าบลเชิงดอย 
ต าบลป่าเมี่ยง  ผมนี้แหละครับแล้วไปบอกให้เขาทราบด้วย เปิดเผยเพราะอะไร เพราะอยากแก้ไขปัญหาตรงนี้ เห็น การ
ท างานแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอีก ไปถามจังหวัดเรื่องต าแหน่งยังง่าย ลาออก หรือย้ายไปเลย ได้หมดบอก ก.จังหวัด บอก             
ผู้ว่าราชการจังหวัด ง่ายกว่าไม่ต้องรอมติ ก.อะไรแล้ว ไปถามเชิงเฉยๆ  ผมนี้แหละครับไปจังหวัดไปถามเขา เพราะอะไร
แผนงานไปไม่ได้ ปีที่ผ่านมากันเงินกี่โครงการไม่ท าอะไรสักอย่าง สรุปเครื่องออกก าลังกาย ตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยก็มี
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การจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกลางตั้งราคาไว้ สินค้าที่เสนอ กรรมการกลางได้ยินข่าว เสนอไปสืบราคาด้วยตนเอง ผม
ถามคณะกรรมการกลางมีอ านาจไปสืบราคาหรือไม่ ถ้าไปสืบราคาแล้วไปเจอร้านพวกเดียวกันแล้วจะท าอย่างไร 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีหน้าที่อะไร แต่นี้ไปสืบราคา การไปสืบราคาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกองการศึกษาสืบ
มาแล้วไม่ใช่หรือ ถึงได้ก าหนดราคากลางแล้วถึงได้เสนอเทศบัญญัติ ใช่หรือไม่ครับท่านประธานสภา ใช่หรือไม่ครับท่าน          
ผอ.กองการศึกษา คณะกรรมการกลางกับเจ้าหน้าที่ที่สืบราคากลาง แสดงว่าตอนเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นไม่ใช่ราคากลาง
หรือครับ ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามวงการนี้เขาจะถามกันหมด ปากต่อปากเล่ากันหมด ปิดกันไม่ได้ เพราะวงการนี้เขาจะคุยกัน  
ไม่ใช่ว่าไม่มีพรรคพวก เห็นและรู้หมด แล้วไปดูนะแล้วจะรู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร นี้คือภายในหนึ่งปีกว่าแล้ว แค่เครื่อง
ออกก าลังกายเทศบัญญัติปีที่แล้ว และปีนี้ยังไม่ได้ท าอะไร ได้ปีกว่าละ เครื่องดุริยางค์ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ไปไหนละปีกว่า
เหมือนเครื่องออกก าลังกายเหมือนกัน ทางโรงเรียนได้สอบถามมาจนขี้เกียจตอบค าถามละครับ พอดีทางโรงเรียนจะไปแข่ง
ดุริยางค์  วันที่ 8 เดือนหน้า เครื่องดุริยางค์ของโรงเรียนบ้านเชิงดอยจะได้ใช้หรือไม่ ถ้าท างานแบบนี้ปีหน้าถึงจะได้ เพราะ
ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ซื้อเลย  ต่อไปงานไตลื้อ แห่นมสดของปีที่ผ่านมาไม่ได้ท าเลย ปีนี้ส่งไปคณะกรรมการพิจารณาการจัด
งานประเพณีระดับอ าเภอจะอยู่ในวาระหรือไม่ เมื่อไหร่ก็ประชุม ถ้าไม่ประชุมแล้วจะกลับมาอย่างไร ถ้าเรื่องของเราไม่อยู่
ในที่ประชุมผลออกมาจะเป็นอย่างไร ปีหน้าคงจะได้ยินข่าวที่เราอ้างกันถ้ารวมกันต้องประกาศ นี้คือแผนงานที่เราพลาด
โอกาสทั้งสิ้น ตั้งแต่ปี 2562   เสียหายหมดเลย ถ้าบันทึกการประชุมเราจะได้เห็น ถ้าเหนื่อยมากก็พักไปเลย แต่บอกจะไป
ถามหัวหน้าส่วนก่อน สรุปแล้วไปถามหัวหน้าส่วนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ อยู่มาถึงวันนี้ พักเลยครับ ปล่อยโอกาสให้คนอ่ืน 
ประชาชนสูญเสียโอกาสมามากไปแล้ว หนึ่งปีกว่าแล้วถามไปถามมาก็หลบไปเรื่อยๆ สงสารพี่น้องชาวบ้าน พอจะสรุปงานปี 
2562  ได้แล้วครับว่าเสียหายมากขนาดไหน แล้วในองค์กรก็ทะเลาะกันอีก ลองเปลี่ยนคนอ่ืนขึ้นมาแทน พวกก่อกวนและ
เล่าความเท็จ ที่ผมพูดมาเป็นความจริงหรือไม่เดี๋ยวจะเสียหายไปมากกว่านี้ เงินสิบสองล้านจ่ายแค่สามล้าน ไม่สามารถจะ
จ่ายได้ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว เราพูดกันหลักไม่แน่น ถ้าท าไม่ได้ปล่อยให้คนอ่ืนท าไปเลยไม่ต้องไปขว้าง อย่างที่ผมบอกเก็บ
ขยะก็บอกอ้างนั้นอ้างนี้ มีคนงานตั้ง 4 คน แล้วให้ใครประเมิน ให้ผอ.กองช่างประเมิน ผอ.ช่างเคยเก็บขยะหรือครับ ผมไม่รู้
จะพูดอะไรแล้ว ผอ.สาธารณสุขเก็บขยะมากี่ปีแล้วประสบความส าเร็จ ต้องมาให้ผอ.ช่างมาประเมินการเก็บขยะ  เก็บขยะ
ต้องใช้คนกี่คน บริษัทเชียงใหม่เมืองสะอาด รถหนึ่งคัน คนขับหนึ่งคัน คนเก็บขยะสองคน แต่เทศบาล คนขับหนึ่งคน คน
เก็บขยะสาม-สี่คน นี้คือบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพต้องจบปริญญาโทหรือไม่ถึงจะเป็นมืออาชีพ นี้คือฝากท่านประธานสภา
พิจารณา เรียบร้อยแล้วเราพูดกันในที่ประชุม ก็ให้พิจารณาตัวเอง ใครท าไม่ได้กรุณาพิจารณา เพราะปลายปีนี้จะมีการ
พิจารณาดีเด่น 6 เดือนแล้วเอาอะไรมาประเมินกัน  6 เดือนคราวแล้วผมเห็นแล้ว หรือว่าน ามาแบ่งกัน อีกไม่นานก็จะ 6 
เดือนอีกแล้ว เดี๋ยวน ามาเปรียบเทียบกัน แล้วกับโครงการที่ท ามาแล้ว 6 ปี มันสมควรหรือไม่ ไม่ต้องไล่แล้วโตขนาดนี้แล้ว  
เป็นผมประเภท             น้ าตาอาบยาพิษไม่อยู่หรอกครับ ปล่อยไปเลย บ้านเมืองจะได้เดินได้ ให้หัวหน้าส่วน 7 คน คุย
กันเลย การงานจะไปด้วยกันด้วยดี ไม่ต้องมานินทา  กองคลัง นักการเงินและบัญชีไปแล้ว  2 คน อยากให้ประชาชนไม่ต้อง
เสียโอกาส  ขอร้องนะครับ ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนทุกท่านได้โปรดพิจารณาตัวเองด้วยครับ เพ่ือดอยสะเก็ดของเรา  
ขอบคุณครับท่านประธานสภา 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา  ครับ 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  น าเรียนว่า คือผมขอเสริมท่านอนุชิต  ไชยถา นะครับ คือบ้าน            
เอ้ืออาทร ในความเป็นจริงนี้ ตอนนี้ท่านโยนงานไปให้ทางศาลจังหวัดสั่งมา คุณต้องรับผิดชอบ คืออะไรเกิดขึ้น ท่านต้องพูด
เรื่องตรงนี้ด้วยนะครับ ณ วันที่เทศบาลเราผิดนะครับ ท าโครงการไปให้ชาวบ้านก็จ่ายเงินพอมาวันนี้ชาวบ้านผ่อนครบก็โอน
แต่โอนไม่ได้ แต่ตอนนี้ท่านโยนไปให้จังหวัดรับผิดชอบ ถ้าเขาสั่งมาเช่าเดือนละ สองพัน หรือพันห้า ชาวบ้านจะเอาหรือไม่ 
ต้องมาคุยเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่โยนไปให้จังหวัดสั่งการ ชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน คือความเป็นจริงเราต้องหาคนรับ ต้องบอกว่า
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ก าลังหาคนรับผิดชอบ  ต้องออกหนังสือไปหรือประกาศ คณะกรรมการมีและใครเป็นคนผิด แล้วออกโฉนดให้ไม่ได้ ผิดที่
ชาวบ้านหรือว่าผิดที่เรา แต่เราโยนเรื่องไปให้จังหวัด ถ้าจังหวัดสั่งการมาว่า ให้ชาวบ้านจะยอมหรือไม่  ซึ่งความผิดพลาด
จากเราไม่ใช่ผิดพลาดจากชาวบ้าน คุณโยนใบเสร็จแล้วถ้าทางจังหวัดสั่งการมาละ มีขอบเขตของการเช่าบ้านอยู่ ทาง
เทศบาลต้องด าเนินการ ระเบียบการตรงนี้ สองพัน และสามพัน มันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วหรือครับ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง 
ความเป็นจริงคณะกรรมการการมี มันไม่ใช่ คุณมาคิด คุณต้องระบุมาว่าวันนี้คุณต้องระบุว่าความเป็นจริงมันคืออะไร เราไม่
สามารถด าเนินการตรงนี้ได้ ในเมื่อคุณตกลงเขาก็ยอมรับ เราต้องมาปรึกษาหารือกันว่าหาทางออกให้ด้วยเพราะชาวบ้าน
ไม่ได้ผิด แล้วคุณมายื่นไปทางศาล ผมพูดแบบนี้ว่าถ้าศาลระบุออกมาบ้านเอ้ืออาทรจะกระทบขนาดไหน  ฝากไว้ด้วยนะ
ครับไม่ใช่ว่าเราต้องมาหารือกัน ความผิดไม่ได้อยู่ที่เรา เรื่องที่ 2 เรื่องกล้องวงจรปิด ที่ท่านนายกฯ พูดไม่มีใครรับผิดชอบ  
ไม่ใช่นะครับ ผมอภิปรายแล้วอภิปรายอีก คุณสมชัย  เถกิงผล  เป็นคนเซ็นต์รับ  วันที่รู้หมดแล้วมีเอกสารด้วย รายงานการ
ประชุมชุดนี้ยังมีอยู่เลย  ขึ้นมาได้เลยแล้วบอกว่าไม่มีใครรู้ ความเป็นจริงการตรวจรับเขาเป็นผู้ตรวจรับระบุมาเลย  รายงาน
การประชุมผมมี  ความจริงคือตัวนี้ มาพูดตามเอกสารไม่ได้เพราะมีอยู่ตรงนี้แล้วอ่านหมดรายละเอียด  เรื่องเครื่องออก
ก าลังกาย ผมถามแล้วถามอีกภายในปีนี้จะได้หรือไม่ เวลาถามก็บอกเหมือนเดิม รอคณะกรรมการกลาง ประชุมมาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบันจะครบปีแล้วครับ แล้วจะท าอย่างไร ผมว่าการท างานคุณล้มเหลวสิ้นดี คุณไม่สามารถ
ด าเนินการตรงนี้ได้เลย ผมหวังว่าคุณคงจะเข้าใจที่ผมพูดตรงนี้นะครับ  อย่างบ้านเอ้ืออาทรคุณไปโยนให้จังหวัด  ความผิด
ไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้าน ความผิดอยู่ที่เทศบาล หนังสือเอกสารมีหมดถ้าสู้กับศาลยังชนะเลยต้องจ่ายเงินคืนให้ ในการเช่าซื้อตรง
นี้แล้วจะให้เช่าเดือนละสองพันบาทชาวบ้านจะยอมหรือไม่  คุณคิดตรงนี้ด้วยนะครับ  ขอเสริมแค่นี้ครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านนายกฯ   ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลดอยสะเก็ด  น าเรียนว่า เป็นเรื่องที่ได้ด าเนินการมาหลายยุคหลายคนแล้ว หลายสมัยแล้วนะคะ ขอ
อนุญาตท่านประธานได้ให้เจ้าตัวได้ชี้แจงในส่วนที่ได้ด าเนินการเท่าที่จะอธิบายแถลงไขให้สมาชิกสภาได้รับทราบต่อไป       
นะคะ ขอบคุณคะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ครับ 
 
นายสมชัย  เถกิงผล  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  น าเรียนว่า  เรียนท่านประธานสภาที่ผมยกมือนั้น  ผมขอใช้สิทธิ์ตามข้อ 68 
วรรค 3  ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว  อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัว  หรือเรื่องอ่ืนใดเป็นที่เสียหายอาจยืน
และยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  ผมมีสิทธิ์เพราะเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาได้พาดพิงชื่อของผมมา  ทีนี้สมาชิกสภาทุกท่านเป็น            
ผู้มีเกียรตินะครับ  ที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่ทรงเกียรติ  การที่จะกล่าวหาใครเมื่อสักครู่ได้ยินว่าท่านบอกว่าท่านสมชัย  เถกิงผล 
ไปเซ็นต์รับมาท่านมีหลักฐานหรือไม่ครับ  การกล่าวหาผู้อ่ืนลอยๆท าให้ผมเสียหาย  ถ้าท่านมีหลักฐานให้เอามาแสดง             
ท่านเอามากล่าวว่าได้นะครับ  สภาแห่งนี้ก็จะเป็นที่ทรงเกียรติต่อไป  แต่ถ้าท่านกล่าวหาลอยๆ ไม่ได้มีหลักฐานใดๆ ผมว่า
มันไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่  ส าหรับเรื่องกล้องวงจรปิดก็ทางท่านนายก และทางท่าน ผอ.คลัง ก็ได้ชี้แจงไปบางส่วน               
ส่วนหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวกับสมาชิกสภาก็คือในการพิจารณาของศาลเมื่อครั้งที่แล้วว่าท าไมถึงได้มีข้อความออกมาว่า  จะเข้าสู่
ในที่ประชุมสภาในวันพรุ่งนี้  ข้อเท็จจริงวันนั้นก็คือตอนที่ศาลพิจารณาในระหว่างนั้นเป็นช่วงที่ในส่วนของสภาเทศบาล
ต าบลดอยสะเก็ดอยู่ในช่วงแปรญัตติ  อยู่ในช่วงกรรมการแปรญัตติ  แล้ววันที่ 3 นัดพิจารณานั้นเป็นวันก่อนที่จะมีการ
ประชุมสภา 1 วัน  พอผมเข้าไปสู่การพิจารณากับ ผอ.อุทิศ ชมภู  ศาลท่านก็ถามเรื่องนี้สภาว่าอย่างไรบ้าง  ศาลท่านถาม
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มาแค่นี้จริงๆ ผมก็ตอบว่าสภาจะมีการประชุมพรุ่งนี้ผมก็ตอบแค่นี้  ศาลก็ไม่ถามอะไรอีกเลยในประชุมครั้งนั้น  ศาลก็เลื่อน
ประชุม และให้ทนายจ าเลยยื่นเงินวางประกันเพ่ิมอีก 20,000 บาท  รวมเป็น 50,000 บาท  ก็มีแค่นั้นส าหรับในส่วนที่
ไปเกี่ยวกับสภาผมไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้น  ถ้าท่านใดสงสัยวันจันทร์ที่ 2  ขอเรียนเชิญนะครับ  ไปขึ้นศาลด้วยกันไปฟัง       
ค าพิพากษาด้วยกัน  ท่านสงสัยตรงไหนท่านถามศาลได้นะครับ  ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญนายกฯ ชี้แจง  ครับ 
 
นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม  หัวหน้าส านักปลัด  น าเรียนว่า  พอดีตกประเด็นที่ท่านสมาชิกสอบถามว่าคราวที่แล้ว
ว่าจะไปถามหัวหน้าส่วนที่อยู่ในต าแหน่งรักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก  ก็ได้ไปถามหัวหน้าส่วนทุกท่านแล้วได้มี
มติก็คือ ให้ยังคงให้รักษาราชการแทนสอดคล้องกับระเบียบและพรบ.จัดตั้ง  เมื่อได้ตั้งใจแล้วก็ไม่สามารถไปมอบให้คนอ่ืน
ได้ทั้งนี้ขอน าเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิก  และที่หารือไปวันนั้นก็ได้โทรสอบถามตามไปอีกที่ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลของจังหวัด  ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านประธานสภา  เพราะว่าท่าน ผอ.ฝ่ายบุคคลยืนยันว่า                        
ท่านประธานสภาได้ไปสอบถามด้วยตัวเองแล้วว่าจะขอเปลี่ยนแปลงได้ไหม  ท่านก็ตอบมาแล้วว่าไม่ได้  ตอนนี้ได้ตอบมา
ด้วยวาจาว่าไม่ได้แต่หนังสือได้หารือไปที่กรม  ในขั้นตอนนี้ก็คือหัวหน้าส่วน ขอยืนยันเพราะหัวหน้าส่วนทุกท่านก็อยู่ในนี้
พร้อมหัวหน้าฝ่ายทั้งสองท่าน  ก็ยืนยันให้ยอมรับให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แต่ก็พยายามไม่ให้เกิดข้อกระทบกระทั่งกันต่อไป  
และตอนนี้ก็คือขอยืนยันว่าก าลังหาที่ย้ายอยู่  ทุกคนรับราชการอยู่ มีปัญหาแล้วถอดใจจะลาออกด้วยเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่              
ก็พยายามจะหาที่ไปอยู่ก็อยากไปที่ดีๆ ในส่วนของตรงนี้ก็พยายามจะท าให้มันดีที่สุดในตรงนี้  ข้าราชาการไม่มีอะไร           
อิงมากกว่าระเบียบกฎหมาย ขอให้ท่านรับทราบไว้ด้วยในส่วนของตรงนี้  ไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งมาร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่  ทุกคนที่
อยู่ ณ จุดๆ นี้ในต าแหน่งหัวหน้าส านักไม่ใช่ปลัดไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น ได้ยืนยันตั้งแต่วันแรกที่ได้บอกประธานสภา
ไปแล้วว่าท าไม่ได้  แต่ในชีวิตราชการจนถึงอายุ 60 ปีทุกคนก็รักในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองมี  แต่ไม่ได้อยากจะได้ใน
ต าแหน่งที่ไม่ได้อะไรเลย  ในต าแหน่งนายกฯ ไม่ได้เงินเดือนค่าตอบแทนจากตรงนี้เลย ทุกวันนี้ก็คือเสียสละท าทุกอย่าง
เพ่ือให้งานผ่านไป แม้แต่ถูกลูกน้องท าบันทึกว่าหมิ่นเหม่ไปทางมีส่วนได้ส่วนเสีย ก็ยังคิดเลยว่าไม่อยากท าให้ใครจริงๆ
อยากจะตั้งกรรมการสอบเพราะว่าได้ให้ร้ายผู้บังคับบัญชา  การปฏิบัติหน้าที่ก็ อยากผ่านไปยังหัวหน้าส่วนทุกท่าน  
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมทุกคนก็มีในจิตและวิญญาณของการเป็นข้าราชการ  แต่การท าลายเพ่ือนร่วมงานมันยิ่งกว่า  
คือคุณก็น่าจะท าตามหน้าที่ของคุณไป  ทุกคนที่อยู่ก็พยายามกระตุ้นให้ท่านให้ช่วยงานช่วยเหลืองานหัวหน้าส่วน  บางคน             
ก็คือถอดใจบอกว่าท าได้ก็เท่ากับศูนย์คือสมาชิกสภา  ขอใช้ค าพูดที่หัวหน้าสมชัย  เถกิงผลพูด สภาอันทรงเกียรติแต่ค าพูด 
ที่ท่านพูดถึงการท างานหรือการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ท่านพูด  ข้าราชการหรือพนักงานคนอ่ืนไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาฟังตรงนี้
เลยนอกจากหัวหน้าส่วนหรือพนักงานที่ขึ้นมาฟังตรงนี้  บางครั้งในสิ่งที่ท่านพูดว่าได้ในสถานการณ์อ่ืนซึ่งท่านก็รับฟังมาจาก
องค์กรอ่ืนหน่วยงานอ่ืน  แต่สถานการณ์ท่ีนั่นไม่ได้เหมือนเทศบาลดอยสะเก็ด  เขาไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนอะไรกัน  เลยอยาก
ให้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งก็ท าหน้าที่นี้อยู่ น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันในการท างานร่วมกัน  เพื่อที่จะสามารถ
บอกกล่าวแนะน าตักเตือนกันได้  ในฐานะผู้น้อยยังยืนยันมาตลอดค าพูดที่พูดกับประธานสภาวันนั้นก็ยังยึดอยู่ในใจ
ตลอดเวลา  ที่ท่านบอกว่า ท่านอนุชิต  ไชยถา  มีเรื่องร้องเรียนไปที่จังหวัดเกี่ยวกับการการท างานของสภา  ก็ขอยืนยันว่า
ไม่ได้ท าอะไรสักอย่าง  แต่ในส่วนของคนอ่ืนความคิดเห็นของคนอ่ืนไม่สามารถควบคุมในการปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่ได้            
สิ่งเดียวที่ท าก็บอกว่ามาที่นี่ท าแล้วต้องเปิดเผยก็คือการแจ้งความเอาผิดกับท่านสมาชิกสภาที่ท าลายศาลพระภูมิ  สิ่งเดียวที่
ท ายืนยันได้เลยว่าท าอย่างเดียว  แต่สิ่งอื่นที่ท่านได้รับทราบ รับฟังมายืนยันได้เลยว่าไม่ได้ท า  จะท าอะไรต้องท าในหลักการ
และเหตุผลไม่ใช่เอาความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่า  ถ้าวันนี้จะรายงานในการด าเนินการก็จะคิดทบทวนกับตัวเองว่า  สิ่งที่ท่าน
พูดที่ท่านว่ามาตลอดเวลาเป็นการสั่งสอนตักเตือนจากผู้อาวุโส  บอกเลยว่าท่านประธานจะว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นใ น
หลักการและข้อกฎหมาย  รุ่งจะไม่ท าอะไรที่ล้ าหรือเป็นการให้ร้ายผู้ซึ่งมีบุญคุณยังยืนยันมาตลอดทุกวันนี้  แต่ว่าอธิบายไป
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หลายท่านในนี้ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่รุ่งพูดก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร  ในส่วนของความคิดของคนอ่ืนจากท่ีได้สัมผัสมาหัวหน้าฝ่ายทั้ง
สองฝ่ายก็ได้อยู่ที่นี่มานานแม้แต่ ผอ.อุทิศ ชมภู  หรือว่าคนอ่ืนๆ อย่างวิเคราะห์ อย่างพนักงานอ่ืนๆ  เย็น 4 โมงครึ่งก็กลับ
บ้านไม่ได้มาสนใจตรงนี้  เมื่อเกิดความขัดแย้งในหลายสิ่งหลายอย่างมันควบคุมไม่ได้ สิ่งที่รุ่งหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ตาม         
ที่ท่านว่ากล่าวมาก็มีหลายๆ เรื่องที่รุ่งก็ไปจริง แต่บางเรื่องก็ไม่ใช่ความจริงแต่ไม่รู้จะพูดให้ท่านเข้าใจได้อย่างไร  เพราะ             
คนที่มาพูดเขาก็พูดไปแล้วรุ่งก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าไม่ได้พูด บอกได้ว่าสิ่งไหนที่ท าก็ยอมรับผิดทุกอย่างก็ต้องแก้ไข ไม่ได้หนี  
เหมือนเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่บอกว่าท าไม่ทันเมื่อมันไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาก็ขอให้ใช้ระเบียบในการที่จะหารือ   
ถามว่า นางสาวทัศนีย์  ตาจันทร์ ท าเอกสารให้ได้ไหม ท าได้ แต่คนที่รับผิดชอบก็คือคนเซ็น ต์  ก็คืออยากให้เข้าใจว่าใน
ขั้นตอนแม้แต่ในเรื่องที่ ผอ.ช่าง รับปากว่าไปรับโครงการมาจากท่านในวันที่  7 – 8 วันที่ สมศ. มาตรวจศูนย์เด็ก                
ผอ.ปวีณ์ริศา  เมิดไธสง เป็นคนโทรเรียกไปก็รีบไป หลังจากนั้นก่อนเที่ยง สวป. ก็โทรมาให้ไปดูสถานที่ซึ่ง ฟ้าหญิงจะมา
ตรวจบ้านหมาแมว  รุ่งก็ต้องไป  แต่ท่าน ผอ.ช่าง กับวิเคราะห์ก็ได้รับโครงการมาแล้วมาตรวจสอบไม่ได้ อยู่ในแผน          
ไม่สามารถท าได้  ก็ได้หาทางออกไม่ต้องรีบเพ่ือให้เราได้ดูโครงการเพ่ือให้ถูกต้อง  จึงเป็นเหตุผลแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้
อธิบายไม่ได้น าเรียนกับท่านประธานสภาโดยตรง  เลือกที่จะเงียบแต่ก็ท าอยู่จนถึงวันที่เชิญท่านสมาชิกสภามาร่วม  ไม่ได้            
มีสิทธิจะไปประกาศแต่งตั้งท่านมา แต่ก็เป็นผลทางเดียวที่จะท าให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ  อย่าง               
ท่านสมเดช ได้พูดว่าโครงการของหมู่ 3 โดมสั้นไป ตรงนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาท าอะไรแล้วเราเร่งรีบเกินไป              
ได้งบประมาณแล้วก็ออกแบบมาไปดูรายละเอียด จนมาหมู่ที่ 2 ไปเจอว่าช่างก็ส ารวจออกแบบออกมาก็คือไม่ได้ตามที่ท่าน
สมาชิกต้องการก็คือต้องไปเพ่ิม ตรงนี้ก็คือเหตุผลที่ เมื่อท่านสมาชิกคิด ซึ่งรุ่งไม่ได้ต่อว่า เมื่อท่านเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ได้ไป
ร่วมก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านปฎิเสธได้ แต่รุ่งก็น้อยใจว่าท าไมไปตรวจที่  หมู่ที่ 8  เกิดปัญหาแล้วได้โทรหาท่านมารุต      
ท่านบอกว่าไม่ว่างมีธุระ ถึงมีประเด็นที่ว่าขอถอนญัตติ ขาดรายละเอียดในเนื้องาน ซึ่งท่านอยากให้เพ่ิม ซึ่งช่างก็บอกว่า
ยืนยันเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านสมาชิกก็ยังท าค าร้องเข้ามาอีกซึ่งก็เข้าใจผิดตรงนี้ อยากจะให้มาช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไร
ต่อไป คือเราจะไปจ ากัดสิทธิของคนหลายๆ คนก็ไม่ได้ ก่อนนี้เหมือนกันก็รู้ เข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้น บางคนก็มีมารยาท 
บางคนก็ไม่มีมารยาท แต่ก็คือระเบียบกฎหมายมีอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่ขาดเพราะเราไม่ใช่ตัวจริงจะไปก ากับควบคุมในการ
กระท าของแต่ละคนเขาก็ต้องมีความคิดเห็นของตนเองในส่วนของการปฏิบัติ แต่ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ละเลยในสิ่งที่ท าก็ได้บอก
กับผอ.ช่าง แต่บางครั้งก็คุยกันไม่เข้าใจ ทะเลาะกับผอ.คลังในหลายๆ ครั้งแต่ก็ด้วยงาน งานก็คืองาน ทะเลาะกันก็คือจบ
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเรา ก็คุยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็คือคุยกับทุกคนท ากับทุกคนปฏิบัติกับทุกคนเหมือนเดิน ก็คืออยาก
ฝากไว้นะคะว่าสภาอันทรงเกียรติก็คือสภาอันทรงเกียรติ เมื่อเราท าดีที่สุดแล้วเมื่อท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงจุดนี้มัน
อาจจะเป็นจุด  ต่อไปนี้อาจจะท าให้ดีขึ้นแต่คงไม่แย่ลงนะคะ แต่ต่อไปก็จะขอหาที่ย้ายก่อน ขอยืนยันว่าจะย้าย แต่ทุกวันนี้
คนที่รับงานมากที่สุดก็คือรุ่งที่ผ่านมาก็คือสมบัติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ซึ่งจะให้ค าปรึกษาหารือกันตลอดและตอนนี้สมบัติ
ก็ท าเรื่องย้าย ก็เข้าใจสมบัติอยู่ ก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจหรือบางครั้งก็เข้าใจว่ าที่ไปหาเพราะเหตุผลส่วนตัวแต่ไม่ใช่แต่
ต้องการให้งานราบรื่น แต่ก็ยืนยันกับท่านสมาชิกทุกท่านว่าในเรื่องของการสนับสนุนการด าเนินงานหรือการอ านวยงาน
ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดในอนาคตไม่ได้เป็นความคิด ทุกวันนี้ก็คือพอเกิดปัญหาทันทีก็อยากจะหลบเหมือนกันแต่ก็ท าไม่ได้สุดท้ายก็
บอกว่าให้ลาไปเลย สุดท้ายก็ต้องกลับมาจุดๆ นี้เหมือนเดิม กลับมาท างานเหมือนเดิมจะทิ้งให้คนอ่ืนท าก็ไม่ได้  ผอ.อุทิศ         
ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ไหว คือตอนนี้ก็คือไม่ได้พูดให้ท่านสมาชิกหนักใจอย่างเดียวนะคะ แต่อยากจะหันมาทางพนักงาน 
หัวหน้าส่วนทุกคนด้วยว่า ไม่ใช่ฝ่ายเดียวท าให้องค์กรเราสับสนวุ่นวายรวมถึงพนักงานและหัวหน้าส่วนทุกคนด้วย เพราะว่า
คุยกันนิดเดียวประชุมกันพอมีความคิดต่างกัน ไม่คุยกันไม่ท าให้จบในห้องประชุม แล้วน าออกไปคุยกันข้างนอกคิดเอง              
อะไรเอง แล้วมาเกิดข้อถกเถียงกันข้างนอก พอหัวหน้าส่วนไม่สามารถท่ีจะรวมกลุ่มหรือตัดสินใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
ลูกน้องก็ไม่อยากที่จะท า ตรงนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็ขออภัยท่านสมาชิกนะคะที่ได้น าเรื่องหนักใจพวกนี้มาให้ 
แต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับลูกน้อง ก็อยากจะสะท้อนมุมมองในส่วนของที่ไม่ใช่ปลัดแล้วมารักษาราชการแทนและปฏิบัติ
หน้าที่นายกฯ และกับคนที่อยู่ หัวหน้าส่วนซึ่งดูแลมาเป็นสิบๆ ปี จริงๆ ทุกท่านก็น่าจะได้เคยกินข้าวร่วมกันมาแล้ว น่าจะ
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ลองกลับมาคิดว่าเราก็รับเงินเดือนท าตามหน้าที่ของแต่ละคนไปมีอะไรคุยกันได้หรือไม่  คือไม่ ใช้ เอาเท้าราน้ า                          
ควรเข้าใจว่าอาจจะมีบ้าง ท าไปเพ่ือรอให้ผู้บริหารคนใหม่มาเลือกตั้งใหม่ แต่ปัจจุบันก็ต้องเดินเมื่อทุกท่านได้ทราบปัญหา
เราก็คือพยายามท่ีจะท าเท่าที่ท าได้ แต่ไม่มีความพยายาม โดยเฉพาะที่ผ่านมางานของปี 2562  ขอท่านประธานสภาว่าจะ
ส่งโครงการโบนัสที่จังหวัด  ประธานสภาก็ให้ส่งไป พอสุดท้ายท้ายสุดก็คือหลักเกณฑ์ถูกต้องหมด พอประชุมหัวหน้าส่วน 
ขออนุญาตเอ่ยนะค พ่ีแต้ม หัวหน้าส่วนทุกคนก็อยากจะเบิกให้กับน้องๆ เพ่ือเป็นก าลังใจทุกคน แต่ก็มีหนึ่งคนไม่อยากให้
เบิก ถ้าจะเบิกจะลา ซึ่งมันเป็นเหมือนความคิดเห็นส่วนตัวเป็นสิทธิที่พึงจะได้ตามกฏหมายก็ไม่ได้ เกิดความแตกแยกทาง
ความคิดเกิดขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาหลักเกณฑ์อะไรก็ถูกต้องหมด น้องๆ ก็บอกว่าอยากจะท า เพราะอยากได้มาหลายปีแล้ว          
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แตกทางความคิดไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าจะต้องให้เสร็จทันเวลานี้ เวลานี้ให้ท าให้ทันหน่อย มันก็
เลยไม่มีความเสียสละในส่วนของตรงนี้ ประเด็นของเรื่องคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ที่ท่านสมเดช  พูดถึงนั้นเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างด้านการบริหารพัสดุคือจะต้องมีตามกฏหมาย ทุกวันนี้เราท างานเราไม่มีนอกเหนือจาก
ผลประโยชน์อ่ืน เราท าตามที่เขารับผิดชอบ เหมือนกรรมการตรวจรับ กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการพิจารณาผล
ซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างตั้งขึ้นมาอยู่แล้วมีตามกฎหมาย ซึ่งท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ท าหน้าที่ มันเป็นไปไม่ได้คือ          
ทุกคนก็ต้องท าตามหน้าที่และทุกคนก็มีหัวคือเป็นข้าราชการทุกคน  แล้วถามว่าจะต้องให้เขายกเว้นในพวกตรงนี้มันเป็น            
ไปไม่ได้ ก็ขอความเห็นใจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย  ในส่วนของตรงนี้จากนี้ถ้าหากมีอะไร รุ่งก็จะขอว่าหารือ                 
ที่ผ่านมารุ่งก็เข้าใจว่าในหลายๆ เรื่องที่รุ่งเลือกที่จะเงียบเหมือนมองว่ ารุ่งเฉย คิดว่าตัวเองเป็นนายกฯ ไม่ขอค าแนะน า           
จากสภา  แต่ต่อไปนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่หาที่ย้ายได้ ก็จะพยายามที่จะหารือจากสภา และขอให้ทุกท่าน ถามว่า            
รุ่งไปหารือคนเดียวก็ไม่ใช่นะคะ ถ้าทางสภาจะหารือเป็นเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับหัวหน้าส่วนคนไหนก็จะให้เขาเข้าไปร่วมรับฟัง  
บางทีถ้ารับมาแล้วผิดหรือว่าไม่ตรงตามที่เขาเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมาย ถามว่าเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดเป็น
เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นมาจากสุขาภิบาลมีปัญหาในเรื่องการบริหารกันหรือไม่ ดูจากเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่ศาล บอกว่ามี
ปัญหาเยอะซึ่งมันก็ขาดการเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบกฎหมายส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งยังไม่จบในหลายๆ เรื่อง  อย่างใด
รุ่งขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมสภาครั้งนี้นะคะ  ถ้าตรงไหนที่คุยกันได้จะขอเชิญตัวแทนสภาหรือถ้าทั้งหมดไม่ว่างก็คุย
กันเป็นเรื่องๆ ไป จากที่ผ่านมารุ่งไม่ได้ติดใจ แต่พิจารณาแล้วจะหาที่ย้ายเพราะว่าตัวเองก็รับในต าแหน่งนี้ไม่ได้แล้ว ก็คือ
เข้าใจแล้วและยอมรับว่าความรู้ความสามารถมีเท่านี้ไม่รู้คะ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านสมเดช  ตุ้ยทา 
 
นายสมเดช  ตุ้ยทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  น าเรียนว่า  ท่านนายกฯ ได้ระบายความในใจแล้ว  ผมเข้าใจนะครับ 
การท างานจะให้ถูกใจหมดก็คงไม่ได้นะครับ  ผมขอย้อนไป ตรงที่ว่าผมพาดพิงถึงท่านสมชัย  เถกิงผล  คือผมนี้ คุณเข้าใจ
ผมหรือไม่ ผมได้อภิปรายตัดงบประมาณ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2562  ประชุมสภาครั้งนั้น ถ้าผมไม่มีเอกสารผมมาพูด
ในสภาจะได้หรือครับ ท่านไม่อ่านหรือครับ ผมมีเอกสารหมดนะครับ คุณรับวันไหน เอกสารตรงนั้น ใครเซ็นต์  เอกสารตัวนี้
ท าไมถึงไม่ใช่ เรื่องการส่งมอบขอความร่วมมือ กล่าวถึงการหรือแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ลงนาม นายประวิน            
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ตรงนี้ผู้รับมอบโดยท่านสมชัย  เถกิงผล  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  คือตอนนั้นผมอภิปรายเรื่อง
ขอตัดลดงบประมาณ จ าไม่ได้หรือครับ  ผมมีเอกสารหมดนะครับ ผมพาดพิงคุณท าไม  คุณลงรับวันไหน เอกสารผมมีหมด
ขอดูได้ แล้วไปเจอนอกสถานที่ ไม่อย่างนั้นผมจะอภิปรายตัดงบประมาณได้หรือครับ  อย่ามาพูดเพราะผมมีเอกสารตรงนี้ 
ผมมีหมด  ท่านนพดล ด าเนินการมา มีท่านประยูรและท่านสมชัย เถกิงผล ท่านว่าผมพาดพิงแต่ผมมีหลักฐาน ถ้าไม่มี
หลักฐานผมจะพูดได้อย่างไร รับมอบวันไหน ผมมีหมด ผมยังอยากตั้งคณะกรรมการสอบตรงนี้ คุณน าหลักฐานนี้ไปหาย        
ที่ไหน ตามหลักท่านรับมาท่านต้องส่งให้กองคลัง สอบถามเอกสารอยู่ไหน ก็ตอบว่ายังไม่ได้เลข   ผมถามคุณวันนั้นแล้ว 
ปกติต้องตั้งคณะกรรมการตรงนี้มันหายในช่วงที่ส่งมอบ  อย่างที่ท่านอนุชิต บอกว่าเอกสารมีครบ แล้วในเมื่อตรวจรับตรงนี้ 
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ต้องมีเอกสาร ไม่มีเอกสารไม่ใช่นะครับ  การส่งมอบตรงนี้เป็นหลักฐาน เป็นทรัพย์สินของเทศบาล จังหวัดลงนามโดย             
ท่านประวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แล้วคุณมาบอกว่าผมพาดพิงคุณ  เอาหลักฐานมาแสดง ผมไม่มีผมจะพูดได้
อย่างไรครับ แล้ววันนั้นเราค่อยมาพูดกัน จะเอาหลักฐานอะไร  ได้เลยนะครับ  ผมพร้อมนะครับ  ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   เชิญท่านเรวัฒน์  อาจหาญ  ครับ 
 
นายเรวัฒน์  อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1   น าเรียนว่า เรื่องที่ 1 เรื่องไฟโรงยิมที่ร้องเรียนมาที่เข้าสภาเมื่อ
คราวที่ผ่านมา  ตั้งเวลาสี่ทุ่มปิด-เปิดนะครับ ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  เพราะข้างๆ บ้านเดือนร้อนกันอยู่นะครับ 
สิบโมงให้ท าเป็นระบบเซฟตี้เลยนะครับ  เพราะปัจจุบันสิบโมงหน้าหนาวนะครับ บางครั้งเกือบเที่ยงคืนนะครับ ตรงนี้ที่
ประชุมสภาคราวที่ผ่านมาที่ท่านรับปากว่าจะน าไปแก้ไขครับ  เรื่องที่ 2 เรื่องโอเวอร์เลย์ปากทางบ้านทุ่ง ท่านรับปากแล้ว
ว่าจะรีบด าเนินการ  จ่ายจากเงินเหลือจ่ายที่น าเข้าสภาใหม่เป็นเงินเหลือจ่าย ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ชาวบ้าน
ก็มาถามตลอดเลยนะครับ เอกสารผมก็ยังมีอยู่นะครับ ไม่รู้จะด าเนินการเมื่อไหร่ เงินเหลือจ่ายก็มีอยู่แล้ว ท่านด าเนินการ
ไปถึงไหนแล้วครับ  เรื่องที่ 3 เรื่องฌาปนกิจในสุสาน หมู่ที่ 3  ซึ่งกระผมได้ยื่นค าร้องมาแล้ว และมีหลายๆ ท่าน บอกว่า
สร้างศาลาแล้ว และผมก็ได้น าเรียนหารือกับท่านนายกฯ แล้ว ผมอยากให้มีการบันทึกเล็กน้อย ผมอยากให้หลายๆ ท่านที่
ผ่านไปผ่านมา แต่ลืมไปที่เราไม่ได้ท าคือประตูนะครับ ไม่ได้คิดค านวณท าประตู ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาท า
เหล็กประมาณสักหนึ่งเมตร น าเหล็กสานเป็นตาข่ายก็ได้น้ าหนักเบาๆ เราสามารถปิด -เปิดยกได้ เพราะมีประมาณ           
5 -6 ช่อง พอมีการมีงานเราก็ยกออกได้ เมื่อไม่มีการมีงานเราก็ปล่อยให้ปกติ เพ่ือกันสุนัขไม่ให้ขึ้นไปนอน ไปถ่ายเรี่ยราด
บริเวณนั้น เพราะจะท าให้สกปรกและเสียดายของนะครับ ถึงแม้ว่าเราท าเหล็กแล้วบางที่คนเดินผ่านไปผ่านมาอยากมานอน
ตอนกลางวันเพราะตรงนั้นลมเย็นดีมากครับ  ผีก็อยู่ได้คนก็อยู่ได้นะครับ ตอนกลางวันก็สามารถรับรองเป็นที่พักได้นะครับ 
ผมเสียดายว่าเราลืมท าตรงนี้นะครับ เรื่องนี้ขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ  น าของที่เบาๆ  วัสดุเบาๆ เราสามารถ
ยกออกได้เวลามีการมีงานนะครับ จะปิดตายก็จะใช้งบประมาณมากแบบประตูม้วนนะครับ อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อย
นะครับ ช่วงเร่งด่วน ช่วงป้องกันนี้ ผมขอท าเหล็กปิดกั้นสุนัขขึ้นไปนะครับ แบบเบาๆ วัสดุง่ายๆ ลงทุนไม่สูงนะครับ             
เรื่องที่ 4 พอดีข้างบ้านท่านสมเดช ร้องขอมาขอเทซอยที่ข้ึนมาทางป่าไม้ข้างบ้านพ่ีจิต ช ารุดทรุดโทรมมาก รถข้ึนมาล าบาก
มาก  น้ าเซาะท าให้หินที่เทนั้นเสียหายไปหมด รถขึ้นท่าล าบากข้าง ๆ จะเป็นซอยบ้านนายเป้ง ซอยหน้าป่าไม้นะครับ     
เรื่องที่ 5  หญ้าขึ้นข้างทางมากขนาดนะครับ ถ้าควายเข้าไปเป็นตัวนี้บังควายหมดนะครับ เรื่องนี้ผมแจ้งมา 2-3 ครั้งแล้ว
นะครับ  ยังไม่ได้ไปตัด โดยเฉพาะหน้าบ้านของผมนะครับ เดินผ่านเกือบจะไม่ได้แล้วนะครับ  บริเวณศาลเจ้าพ่อ ประสาน
มาก็ยังไม่ได้ไปเลย ซึ่งผมก็ขอฝาก 4-5 เรื่องไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารพิจารณา
ด้วยนะครับ  อะไรที่เป็นปัญหาเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ขอท าไปก่อนนะครับ ถ้าเรื่องใหญ่ๆ 
ค่อยพิจารณาเป็นรายๆ ไปนะครับ ส าหรับผมก็มีแค่นี้   ขอบคุณครับ  
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า   ส าหรับกระทู้ ไม่มีใครอภิปรายแล้วนะครับ  ต่อไปผมขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่อง
อ่ืนๆ หรือไม่ครับ  เรียนเชิญครับ 
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นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า  ตามที่ผมจะสรุปจากท่ีหัวหน้าอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม ได้
ร้องไห้นั้นจับประเด็นได้หลายเรื่อง  1.ที่ข้าราชการไม่ถูกกันไม่ร่วมมือกันก็คือไม่ได้โบนัสเพ่ือเป็นก าลังใจ  ที่มีเรื่องกันทุกวัน
เพราะเป็นแบบนี้  2.ที่หัวหน้าอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม  พูดว่าจะมาคุยกันตอนนี้หมดเวลาแล้ว เคยคุยกันตอนเดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม  ท่านก็ได้เพิกเฉยพอถึงเวลาก็ได้แต่ร้องไห้  ตอนนี้หมดเวลาแล้วถ้าจะหาที่ย้ายได้ก็ตามแต่ท่าน  อย่าให้
นานแล้วกันเพราะชาวบ้านขาดโอกาสอย่างที่ ท่านอนุชิต ไชยถา ได้กล่าวไว้  ที่จริงถ้าได้คุยกันแต่แรกคงจะดี  เงินสะสมมี
ตั้งมากมายแต่ไม่สามารถจ่ายได้เหมือนที่ท่านได้พูดไว้ข้างนอก  อย่าคิดว่าประธานไม่ทราบเพราะเป็นคนเกิดที่นี้ต าบลนี้          
ก็โดนมาตลอด  จะจ่ายแค่นั้นแค่นี้สามล้าน แล้วเงินมีตั้งเยอะไม่ยอมจ่าย  ที่จริงทางสภาก็ไม่ได้มีปัญหาก็ให้จบเป็นเรื่องๆ 
ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้ว  ตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วก็รอเรียกหัวหน้าส่วนมาคุยกันทั้งหมด  คือท่านไม่รักษาค าพูดเลย  ท าให้มี
ปัญหากับสภามาโดยตลอด สรุปว่าหมดเวลา ก็แล้วแต่ท่านว่าจะไปช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านจงใจจะอยู่นานก็เป็นหน้าที่ของท่าน
ว่าจะไปหรือไม่ไป  ที่จริงแล้วทางสมาชิกสภาอึดอัด ชาวบ้านก็อึดอัด ผมก็อึดอัด  ฝากไว้ด้วย  เราใช้เวลานานแล้วนะ             
ผมและสมาชิกสภาทุกท่าน ต้องการให้พ่ีน้องชาวบ้านได้รับผลประโยชน์โดยตรง  โครงการไหนที่ไม่อยู่ในแผนทางสภาก็
ไม่ให้น ามาท า  โครงการไหนที่อยู่ในแผนก็ให้น ามาท า ถ้าท าเสร็จมันก็จบ  ไม่ใช่ว่าสมาชิกสภาจะเอาทุกอย่าง ถ้าไม่มีใน
แผนเขาก็ไม่เอา ต้องชี้แจงว่ามีอยู่ในแผนหรือจะปรับแผนอย่างไรท าได้ไม่ได้ยาก  เชิญกรรมการแผนมาปรับแผนก็แล้วเสร็จ  
ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ  เรียนเชิญท่านศุภชาติ  ศรีสามยอด  ครับ        
 
นายศุภชาติ  ศรีสามยอด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 น าเรียนว่า  ผมว่าจะไม่พูดอะไรมากแล้วเลยเวลามาเยอะแล้ว  
ได้ฟังทางท่านสมาชิกได้อภิปรายต่างๆ  ในวาระอ่ืนๆ ของหมู่ 2 อย่างที่ท่านเรวัฒน์  อาจหาญ ได้พูดเรื่องหญ้า  หญ้าหมู่  2 
หมู่ 3 หรือทุกหมู่  ไม่รู้ว่าตารางการท างานไปทางไหนบ้างไม่ทราบ  แต่หมู่ 2  ตอนนี้หญ้าสูงจะ 2 ท่วมกว่า   แล้วอีกเรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องล าโพง หรือว่าเสียงตามสาย  ไม่รู้ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เกือบจะครบปีได้แล้ว  มี
อยู่ 2 เรื่องผมขอฝากประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารว่า  เสียงตามสายนี้จะท าให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ จะเริ่มท าเมื่อไหร่  แล้ว
ที่สายมันหายไปจะท าอย่างไรจะติดอย่างไร  ประชุมสภาคราวที่แล้วก็พูด  แต่ก็หายเงียบไป  วันนี้ก็ขอพูดอีกที  ก็ขอฝากไว้ 
2  เรื่อง  ผ่านประธานสภาไปยังผู้บริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายชาณุภณ  ศรียอดแก้ว  ประธานสภาเทศบาล  น าเรียนว่า    ส าหรับวันนี้ ได้ประชุมครบ  6 วาระเรียบร้อยแล้ว 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันนี้ใช้เวลาในการ
ประชุมสภามานานแล้วนะครับ   ผมขอปิดประชุมครับ  ขอบคุณครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 

 
      (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางชุติปภา   ศรีบุญเรือง) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
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      (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายอนุพงษ์  ถาปัน) 
            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 2 
 
 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางพิมลพรรณ วนะภูติ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 1 
 
   
 
 
                                                    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายมารุต  สุดาค า) 
                สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด เขต 2 

 

        

 
 


